
โพลชู‘อุงอิ๊ง’เต็งหนึ่งนายกฯ

แหรวม‘คนละคร่ึง’เพียบ!

หน้ีครัวเรือนพุง15ลานล.

ไมหยุด!ม็อบนัดชุมนุมใหญ28ส.ค.

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี วันแรก เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัย

พิบัติแหงชาติ (กภช.) ครั้งที่ 1/2565 ผานระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ ที่หองประชุมมูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด เม� อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ส.ค.
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สองอำนาจ‘บิ๊กปอม’รักษาการนายกฯ
จัดทัพเลือกตั้ง-สนองเกมการเมือง
สองอำนาจ‘บิ๊กปอม’รักษาการนายกฯ
จัดทัพเลือกตั้ง-สนองเกมการเมือง
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กรุงเทพฯ • ยิ่งใหญ! “อนุทิน” จัดเต็ม    

เปดประชุมระดับสูงดานสุขภาพ “เอเปก”                                                                   

รัฐมนตรี สธ.ทั่วโลกรวมงานเพียบ 

เม� อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ 

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 

ผูส� อขาวรายงานบรรยากาศการประชุม

ระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเขตเศรษฐ                                                        

กิจเอเปก ภายใตหัวขอ “Open to 

partnership. Connect with the World. 

Balance Health and the Economy. หรือ

เปดกวางสรางสัมพันธกับภาคี เช� อมโยง                                                                   

กันกับโลก สูสมดุลระหวางสาธารณสุข

และเศรษฐกิจ” ซึ่งเปนการจัดประชุม                                                             

ดานสาธารณสุขคร้ังแรกของประเทศไทย 

(APEC Health Week) ระหวางวันที่ 

22-26 สิงหาคม 2565 โดยวันนี้เปนวง

เสวนาเพื่อถอดบทเรียนนานาชาติใน

การรับมือโรคระบาด ขณะที่พรุงนี้ จะ

เป็นการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วม

มือระหวางกัน มีผูเขารวมประชุมระดับ

รัฐมนตรีสาธารณสุขจากเขตเศรษฐกิจ 

เอเปก ไดแก บรูไนดารุสซาลาม อินโด  

นีเซีย ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส 

ไทยโพสต • รัฐบาลปลื้มผูประกอบการ

แหรวม “คนละครึ่งเฟส 5” ทะลุ 3.7 แสน                                                   

ราย ประชาชนยืนยันสิทธิแลว 17.5 ลาน                                                     

ราย มั่นใจเศรษฐกิจโตไดถึง 3.5% ม.หอ 

การคาไทยคาดสิ้นปหนี้ครัวเรือนไทยแตะ 

15 ลานลานบาท พุงสูงสุดรอบ 16 ป ชี้

ยังไมน�ากังวล เหตุเพิ่มขึ้นจากคาครองชีพ 

ไมใชกอหน้ีฟุมเฟอย แนะรัฐกระตุนผานการ

ลงทุนสรางรายไดชุมชน

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 25 สิงหา 

คม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝายการเมือง  ปฏิบัติหนาที่

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผย

วา ผูประกอบการและประชาชนยังใหความ

สนใจเขาโครงการคนละครึ่ง โดยภาพรวม

การลงทะเบียนมีผูประกอบการจํานวนทั้ง

สิ้น 371,354 ราย เปนผูประกอบการใหม

จํานวน 5,629 ราย คิดเปนรอยละ 2 ของ

จํานวนผูประกอบการทั้งหมด

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” ประเดิมหนาที่ 

“รักษาการนายกฯ” นั่งหัวโตะประชุม กภช. 

“บิ๊กตู” บอกกลางวงสภากลาโหมผานวีทีซี                                                         

จากบานพัก “อยากังวลใหทําตามหนาที่ตอ                                                             

ไป” โฆษก กห.ย้ํากลาโหมพรอมหนุนทุก                                                        

รัฐบาลที่มาถูกตอง “ผบ.ทบ.” ช� นชม “ประ 

ยุทธ” สุภาพบุรุษ ชายชาติทหาร ปฏิบัติตาม

คําสั่งศาล รธน. “พท.” ซัดหนีไมพน 3 ป 

ได “ประวิตร” รรท.นายกฯ จ้ีประยุทธลา

ออกกอนศาลวินิจฉัย “มงคลกิตติ์” เตรียม

ชงฝายคานรวมลงช� อ ย� น “ชวน” สงศาล 

รธน.ตีความ ครม.ตองหยุดปฏิบัติหนาที่ดวย

เม� อวันที่ 25 ส.ค.2565 ซึ่งเปนวัน                           

แรกในการปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทน                              

นายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในเวลา 10.00 น. 

ไดเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

(กภช.) ครั้งที่ 1/2565 ผานระบบวิดีโอคอน

เฟอเรนซ ที่หองประชุมมูลนิธิอนุรักษปา

รอยตอ 5 จังหวัด โดยที่ประชุมไดรับทราบ

แนวทางการถายโอนศูนยเตือนภัยพิบัติแหง

ชาติ จากกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) มาสังกัดกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ต้ัง 

แต 15 ก.ย.2559

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เดิมมี                        

กําหนดจะเขารวมประชุมสภากลาโหมประ 

จําเดือนสิงหาคมที่กระทรวงกลาโหม แต

ชวงเชามีการแจงวา พล.อ.ประยุทธไมเดิน

ทางเขากระทรวงกลาโหม แตจะใชวิธีการ

ประชุมผานวีทีซี จากบานพักในกรมทหาร

ราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค 

(ร.1 ทม.รอ.) แทน ทําใหในที่ประชุมสภา

กลาโหม มี พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รมช.

กลาโหม, พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท 

ไทยโพสต • “จตุพร” ยันชุมนุมใหญ  28 

ส.ค.  จี้ “มีชัย” พูดความจริง ตนตอวิกฤต

การเมือง  “ทนายนกเขา” ไดทียุสง “ปอม” 

ยุบสภา พิสูจน 3 ป.ไมไดขัดแยงจริง  “สนธิ

ญา” รอง ปอท.เอาผิดเพ� อไทย ปลุกกระแส

โซเชียล “นายกฯ เถ� อน”

ท่ีสถานีโทรทัศนพีซทีวี ซอยนวลจันทร  

คณะหลอมรวมประชาชน นําโดยนายจตุพร 

พรหมพันธุ และนายนิติธร ล้ําเหลือ หรือ

ทนายนกเขา  แกนนํากลุม แถลงขาวกรณี

คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญให พล.อ.ประยุทธ  

จันทร  โอชา หยุดปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรี  

โดยนายนิติธรกลาว วา   ศาลรัฐธรรมนูญรับ                                                    

คํารอง และมีคําสั่งให พล.อ.ประยุทธหยุด

ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเหตุผลนั้นหยิบยกมาจาก

หลักรัฐศาสตรและการเคล� อนไหวทางสังคม 

แสดงวาศาลมองเห็นเคาลางจุดมุงหมาย

ของรัฐธรรมนูญ  ตนเช� อวา พล.อ.ประยุทธ 

เตรียมชองทางไวเรียบรอยแลว จะย� นวัน

นี้ก็ได ตอนนี้ขึ้นอยูกับ พล.อ.ประวิตร  วงษ 

สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน                                                         

นายกรัฐมนตรีมองอยางไรกับเร� องน้ี เพราะ

มีอํานาจเต็มทุกประการในการยุบสภา ตอง

ไปดูวาความขัดแยงของ 3 ป.มีจริงหรือไม

นายนิติธรยังกลาวอีกวา ใหจับตาความ

สัมพันธของ 3 ป. ที่อาจจะไมมีความขัด

แยงกันจริงตามที่หลายคนเขาใจ และมีส� อ

พยายามปน เพราะอํานาจของ 3 ป. ไดวาง

โครงสรางการบริหาร

เกียกกาย • ส.ส.เพ� อไทยตั้งกระทูถาม

เดือดปม “ส.ต.ท.หญิง” อภิสิทธิ์ชนใชเสน                                                  

บิ๊ก ส.ว.-พล.อ. เขาเปน ตร. ซ้ํามีช� อทํา                                

งานรับเงินเดือน กอ.รมน. แตนอนตีพุงอยู

ราชบุรี “บิ๊กชาง” ทองคาถาตั้ง กก.สอบ

แลว “วุฒิสภา” เดงรับตั้ง กก.สอบจริยธรรม 

ขึงขังพบ ส.ว.คนใดเก่ียวของย� น ป.ป.ช.เอา 

ผิด “ผบ.ทบ.” รับเม� อบกพรองตองแกไข

รัฐสภา • เจาของสูตรหาร 500 “หมอระวี” 

ลา 106 รายช� อ ย� น “ชวน” สงศาล รธน.

ตีความราง กม.เลือกตั้ง ส.ส.ผิด รธน.หรือ

ไม ชี้มี ส.ส.จากทุกพรรคกวาครึ่ง  เผยมี “นิ                                                           

โรธ-วีระกร-ศรัณยวุฒิ-มงคลกิตต์ิ” รวมดวย 

โพลสถาบันทิศทางไทย “อุงอิ๊ง” เต็งหนึ่งคน

อยากใหเปนนายกฯ  ตามดวย “บิ๊กตู” 

เม� อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นพ.ระวี 

มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช� อ หัวหนาพรรค

พลังธรรมใหม พรอมตัวแทน ส.ส.กลุมพรรค

เล็ก กลาวถึงความคืบหนาในการย� นคํารอง

เพ� อใหศาลรัฐธรรมนูญตีความรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ….
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อิสรภาพแหงความคิด

จวกอภิสิทธิ์ชน

สตท.หญิงก๊ิกสว.

ขึงขังต้ังกก.สอบ
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แกงคากาม ด.ญ.

‘มหาเธร’ คาด ‘นาจิบ’

ไดอภัยโทษ

ปตท.อัดงบลุยธุรกิจใหม

ชูนวัตกรรม-เทคโนดิจิทัล
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ผบ.ทบ.ชมชายชาติทหารปฏิบัติตามคําสั่งศาลนี่คือปชต.

‘อนุทิน’ถกสุขภาพเอเปก

รมต.สธ.ท่ัวโลกรวมงาน

ยก‘บิ๊กตู’สุภาพบุรุษ



ายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการ

แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำา วุฒิสภา 

กล่าวในเวทีเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมฝายชะลอน้ำาแกน

ดินซีเมนต์ และการบริหารจัดการน้ำาเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง” ณ 

เทศบาลตำาบลบ่อเกลือใต้ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในช่วงเช้าวัน

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ว่า 

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความเห็น

เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมฝายชะลอน้ำาแกน

ดินซีเมนต์ และการบริหารจัดการน้ำาเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง

รับทราบและนำาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำาขนาดเล็ก

และความทุกข์ร้อนที่ซุกซ่อนในพื้นที่ห่างไกลมาพิจารณาหาแนวทาง

การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในชั้นกรรมาธิการต่อไป 

งานเร่งด่วนของคณะกรรมาธิการฯ นอกจากการให้ความรู้เรื่อง

การจัดหาแหล่งน้ำาขนาดเล็กแล้ว เรื่องที่ดินทำากินเป็นอีกปัญหาหนึ่ง

ที่เราให้ความสำาคัญ และเพื่อให้การมองปัญหาคมชัด แก้ปัญหาไม่

พลาดเป้า ขอให้ทางจังหวัดรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

1.รายชื่อ จำานวน และรายละเอียดต่างๆ ของประชาชนที่รอ

การสำารวจจากกรมที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน 2.รายชื่อและจำานวนผู้ที่

อยู่ในพื้นที่ของรัฐที่ถูกดำาเนินคดี รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาความเดือด

ร้อนจากการมีพื้นที่อยู่อาศัยและทำากินในพื้นที่ของรัฐ 

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว คณะกรรมาธิการฯ จะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อ

ร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางหรือ

ทางออกในการแก้ไขปัญหา

นายสังศิต ย้ำาหนักแน่นว่า ปัจจัยเรืองน้ำา ที่ทำากินคือความ

มั่นคงของชีวิตของพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่น บ้านบ่อเกลือใต้ ขณะนี้

ระดับนโยบายได้มีการปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว และคง

มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในเร็ววันนี้ 

ส่วนประเด็นเรื่องการเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ใน

พื้นที่ของรัฐ เช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่น การให้

เจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของเรื่องในการดำาเนินการ โดยให้ทาง อปท.เป็น

ผู้เข้าไปดำาเนินการ

“และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเสนอความรู้เรื่องการจัดหาแหล่ง

น้ำาขนาดเล็ก การเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือส่งเรื่องร้องเรียนปัญหา

ความเดือดร้อนต่างๆ จึงเสนอให้ตั้งกลุ่มไลน์” นายสังศิตกล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ การเสวนาในวันนี้ มีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดน่าน นายธีระ แก้วมา นายอำาเภอบ่อเกลือ นาย

ประสิทธิ์ อุปจักร์ นายกเทศมนตรีตำาบลบ่อเกลือใต้ ให้การต้อนรับ ผู้

แทนจากหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และประชาชน ได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้

นำาเสนอข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดน่านว่า จังหวัดน่านมี 15 

อำาเภอ ประชากรประมาณ 470,000 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ 

100,000 คน เศรษฐกิจในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนจากการพึ่งพา

ด้านการเกษตร โดยเน้นไปที่ภาคบริการและการท่องเที่ยว ผลกระทบ

ที่ตามมาคือ มีการบุกรุกพื้นที่ของรัฐเพื่อทำารีสอร์ตเพิ่มขึ้น เมื่อมีนัก

ท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำานวนมาก ทำาให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดการขยะ 

ปัญหาสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เป็นต้น

นายประสิทธิ์ อุปจักร์ นายกเทศมนตรีตำาบลบ่อเกลือใต้ ได้

กล่าวถึงสภาพปัญหาโดยทั่วไป ดังนี้ 1.ปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสาร 

สิทธิพื้นที่ที่มีสิทธิในการออกโฉนดนั้น เจ้าหน้าที่กรมที่ดินยังไม่มีการ

ดำาเนินการลงพื้นที่รังวัดเพื่อออกโฉนดดังกล่าว 2.ปัญหาด้านที่ทำากิน 

ซึ่งชาวบ้านอยู่อาศัยและทำากินในพื้นที่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แต่

ถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่

ทำากินของประชาชน ทำาให้ประชาชนถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ ถูกจับกุม

ดำาเนินคดี 

3.ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อุทยานหรือห้ามล่า

สัตว์ต่างๆ นั้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปทำา

ถนนหรือซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านได้ เพราะติดขัดกฎระเบียบต่างๆ 

และการประสานงานมีขั้นตอนเป็นจำานวนมาก 4.อำาเภอบ่อเกลือมี 

จำานวนนักท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะที่น้ำาตกสะปันในเขต

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน หมู่บ้านสะปัน อำาเภอบ่อเกลือ แต่ยังขาด

สาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ลาน

จอดรถ ห้องน้ำา เป็นต้น

นายกริชสยาม คงสตร ีผู้อำานวยการสำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้กล่าวต่อที่ประชุม

ว่า การแก้ปัญหาเรื่องที่ทำากินนั้น ใช้แนวทางของคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นหลัก พื้นที่ในจังหวัดน่านประมาณ 

1.5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่

เขตอุทยานแห่งชาติ 

ซึ่งการดำาเนินการของ คทช.แบ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 1.กลุ่มที่อยู่ในลุ่มน้ำาชั้นที่ 3, 4 และ 5 ก่อน

วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ได้รับการจัดสรรที่ดินทำากินในรูปแบบ คทช.

ทั้งหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดสรรคนลงพื้นที่จะดำาเนิน

การต่อไป

2.กลุ่มที่อยู่ในลุ่มน้ำาชั้นที่ 3, 4 และ 5 ที่มีการบุกรุกเพิ่มเติม

นั้น มีการผ่อนผันให้เข้าสู่การจัดการที่ดินตามรูปแบบของ คทช. โดย

องค์การบริหารส่วนตำาบลและเทศบาลจะต้องยื่นคำาขอต่อกรมป่าไม้ 

3.กลุ่มที่อยู่ในลุ่มน้ำาชั้นที่ 1 และ 2 ฝ่ายเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ยื่นคำาขอ 

ซึ่งต้องมีข้อตกลงในการปลูกป่าร่วมกัน 4.กลุ่มที่อยู่ในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ได้มีการสำารวจขึ้นแปลงไว้หมดแล้ว 

ขณะนี้กำาลังรอรายละเอียดของกฎหมายลำาดับรอง

นายเมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

ดงพญา อำาเภอบ่อเกลือ ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ว่า มีพื้นที่

ที่ถูกประกาศเป็นที่ลาดชันตามมติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ.2528 ซึ่งใน

ปัจจุบันสภาพการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ควรมีการสำารวจใหม่

อีกครั้ง นอกจากนั้นยังมีประเด็นปัญหาเรื่องพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่ 1 และ 2 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภค

ต่างๆ ได้ 

นายเอฟ คงธนวงค ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำาบลภูฟ้า อำาเภอบ่อ

เกลือ ซึ่งในอดีตเป็นคอมมิวนิสต์ (ผกค.) และต่อมาเป็นผู้ร่วมพัฒนา

ชาติไทยตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ได้กล่าวต่อที่

ประชุมว่า ตั้งแต่เข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยจนถึงปัจจุบันยังไม่มีที่

ทำากินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เพราะในพื้นที่ตำาบลภูฟ้าไม่มีพื้นที่ที่

เป็นโฉนด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในลุ่มน้ำาชั้นที่ 1 และ 2 และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ได้

นายนิพนธ์ นิยม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำานักงานจังหวัด

น่าน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ถ้าการดำาเนินการของ คทช.มีความ

สำาเร็จ การที่ อปท.จะขอเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่ 

คทช.นั้น สามารถขอได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด การดำาเนินการต่างๆ จะ

มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ในขณะนี้จังหวัดน่านสามารถจัดการกับปัญหาพื้นที่ในลุ่มน้ำาชั้น

ที่ 3, 4 และ 5 ได้มากที่สุดในประเทศ เป้าหมายต่อไปคือ การจัดการ

ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้นที่ 1 และ 2 

ส่วนประเด็นเรื่องน้ำานั้น นายประดิษฐ์ เพชรแสงอนันต ์

เลขานุการชมรมคนรักษ์ ดิน น้ำา ป่า น่าน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 

ในพื้นที่บ้านยอดดอยวัฒนา ได้มีการทำาฝายชะลอน้ำาแกนดินซีเมนต์

ไปแล้วจำานวน 2 ฝาย แต่ยังมีน้ำาใช้ไม่เพียงพอ และยังประสบปัญหา

เรื่องดินสไลด์ ซึ่งทีมงานของนายภัทรพล ณ หนองคาย ได้ลงสำารวจ

พื้นที่เพื่อหาจุดในการทำาฝายชะลอน้ำาแกนดินซีเมนต์ และเตรียม

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดินสไลด์แล้ว

นายภัทรพล ณ หนองคาย อนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ 

การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำาเชิงโครงสร้างด้าน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาและที่ดิน ได้นำาเสนอวิธีการเก็บกักน้ำา

ไว้ในผืนดิน เช่น การพรวนดินระดับลึก การเจาะพื้นดินเพื่อกักเก็บ

น้ำาลงใต้ดิน และการสร้างฝายชะลอน้ำาแกนดินซีเมนต์ 

การได้รับฟังปัญหาและประสบการณ์ของพี่น้องเกษตรกรในวัน

นี้ช่วยให้ผมเกิดข้อคิดและตั้งคำาถามกับตัวเองหลายประการดังต่อไป

นี้คือ

ประการแรก แม้กระทั่งในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ คนที่อาศัย

อยู่ทำากินก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพื่อการผลิต ปัญหาใหญ่

จริงๆ คือไม่มีนวัตกรรมในการจัดการเรื่องแหล่งน้ำาขนาดเล็กให้กับ

เกษตรกร ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมาธิการของเรามีทฤษฎีและการปฏิบัติที่

สามารถแก้ให้ตกไปได้แล้ว

ประการที่สอง ปัญหาคนอยู่กับป่าเป็นปัญหาที่มีความสำาคัญ

ที่สุดของอำาเภอบ่อเกลือ เรื่องนี้มีหลายๆ ปัญหาซ้อนทับกันอยู่ ต้อง

ค่อยๆ แก้ทีละปัญหา ปัญหาไหนแก้ได้ก่อนก็ทำาเลย 

ประการที่สาม เรื่องการแก้ปัญหาคนอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำา 3, 4, 5 

คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการด้านคุณภาพชีวิตควรลงมาศึกษา 

ค้นคว้าอย่างจริงจังเพื่อถอดเป็นบทเรียนสำาหรับทำาอย่างไรในพื้นที่อื่น

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวมีข้อดีและมีจุดอ่อนอะไรอีก

บ้างที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อทำาข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

ประการที่สี่ สำาหรับคนที่อาศัยอยู่ในต้นน้ำาชั้น 1, 2 มาก่อนการ

ประกาศกฎหมาย จะทำาอย่างไร เราสามารถใช้แนวคิดเรื่องคนอยู่กับ

ป่าได้ไหม ผมคิดว่าการดูแลรักษาป่าที่ดีที่สุดคือให้คนที่อยู่อาศัยทำา

กินบริเวณนั้นเป็นผู้ดูแล เราจะมีแรงจูงใจอะไรที่จะทำาให้พวกเขาเกิด

ความรักและช่วยดูแลป่าอย่างจริงจัง

สำาหรับเรื่องนี้ เราควรไปศึกษาและค้นคว้าให้รอบด้านมากขึ้น 

เพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศกับผลประโยชน์

ของชุมชนที่ควรหาจุดที่เหมาะสมที่จะช่วยให้อยู่ร่วมกันได้

ประการที่ห้า การเกิดรีสอร์ตจำานวนมากขึ้นในอำาเภอบ่อเกลือ 

และจากข้อมูลที่ชาวบ้านบอกในวันนี้ คือมีการบุกรุกและมีการทำาลาย

สิ่งแวดล้อม

คำาถาม ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาผืนป่าต้นน้ำากับธุรกิจ

เอกชน ควรต้องมีการวางหลักการให้ชัดเจน ว่าอันไหนสำาคัญกว่าอัน

ไหน เรื่องนี้เราต้องลงไปศึกษาค้นคว้าให้รอบด้านขึ้นก่อนทำาข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบาย

สำาหรับผมแล้วการรักษาผืนป่าต้นน้ำามีความสำาคัญที่สุด ผมไม่

แน่ใจว่ารบกวนจะทบทวนนโยบายในเรื่องนี้หรือไม่ว่า การสร้างที่พัก

ที่ป่าต้นน้ำาชั้น 1 และ 2 ไม่สมควรได้รับการอนุญาต

แต่เราควรส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนไปสร้างที่พักนอกผืนป่า นัก

ท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมป่าได้ในเวลากลางวัน และไม่อนุญาตให้

พักในพื้นที่ป่าต้นน้ำาเด็ดขาด

สวัสดีครับ…จนกว่าจะพบกันที่บ่อเกลือใต้อีกครั้งหนึ่ง…จาก

ผมเอง

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา

ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำา วุฒิสภา
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2 ในประเทศ

มื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำา                                                 

ร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีไว้พิจารณา                                                                  

พร้อมมีมติ 5 ต่อ 4 สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำา 

วินิจฉัยออกมา   

ส่งผลให้ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ  

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขึ้นทำาหน้าที่รักษาราชการ

แทนนายกฯ ทันที และมีอำานาจเทียบเท่า

นายกฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริหารราชการ

แผ่นดิน มาตรา 41 และคำาสั่งนายกฯ เรื่อง

การมอบหมายและมอบอำานาจให้รอง     

นายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ปี 2563  

สอดคล้องกับความเห็นมือ 1 กฎ                                       

หมายของรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกฯ ออกมายืนยันว่า บิ๊กป้อม มี

อำานาจเต็ม ทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการ ทูลเกล้าฯ ถวายกฎหมาย

ลูกเกี่ยวกับเลือกตั้ง ปรับ ครม.และยุบ

สภาฯ ฯลฯ 

ทันใดนั้นได้สร้างความปีติยินดีให้                                             

แก่นักการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ                                              

ที่ต้องการอำานาจเหล่านี้มาให้ “บิ๊กป้อม”  

อนุมัติโครงการ งบประมาณ และจัดโผ

ข้าราชการสอดคล้องกับพื้นที่ ส.ส.พปชร. 

เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า  

หลังก่อนหน้านี้มีเสียง ส.ส.ใน พปชร. 

ไม่พอใจ บิ๊กตู่ และ บิ๊กป๊อก อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย ที่ไม่ตอบสนองความ

ต้องการ และยังเว้นระยะห่างจากบรรดานักการเมืองจนเกิดกบฏ    

ผู้กองเมืองพะเยา หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตเลขาธิการ   

พปชร. ครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือน ก.ย. ปี 2564 ที่

ต้องการล้มนายกฯ และเปลี่ยนแปลง ครม.มาแล้ว  

ฉะนั้นการมีอำานาจเต็มของ “บิ๊กป้อม” จึงตอบโจทย์ทางการ

เมืองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและระยะเวลาถอยหลังของอายุรัฐบาลไม่

เกินเดือน มี.ค.65 ไปสู่การเลือกตั้ง เพื่อต่อกลอนกับฝ่ายตรงข้ามที่ 

แข็งแกร่ง ทั้งพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ที่ได้กำาลังโหมกระแส

ประชาธิปไตย และยกเลิกระบอบสืบทอดอำานาจ  

รวมไปถึงคู่แข่งในขั้วรัฐบาลอย่าง พรรคภูมิใจไทย และพรรค

ประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา ฯลฯ ที่มีจุดแข็งที่แตกต่างกันไป 

และพร้อมจะห้ำาหั่นในสนามเลือกตั้งครั้งหน้า   

เท่ากับว่าเวลานี้ถนนทุกสายจึงมุ่งหน้าไปที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ  

ถนนวิภาวดีรังสิตทันที โดยหวังให้ “บิ๊กป้อม” จะใช้ โอกาสทองนี้

เปลี่ยนโผแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารและตำารวจระดับสูงเพื่อ

ส่องอำ�น�จ‘บิ๊กป้อม’รักษ�ก�รน�ยกฯ

จัดทัพเลือกตั้ง-สนองเกมก�รเมือง

วางฐานอำานาจต่อไป  

โดยเฉพาะในแวดวงสีกากีจะมีปรากฏการณ์ บิ๊ก ป.ที่ 4 เข้า 

มาล้วงลูก ชักใยเปลี่ยนแปลงโผหรือไม่ อย่างครั้งที่ พล.อ.ประวิตรเคย

มีอำานาจคุม สตช. ก่อนที่ “บิ๊กตู่” จะมาริบอำานาจไป  

มีรายงานว่า ได้สร้างความไม่พอใจแก่ บิ๊ก ป.ที่ 4 เป็นอย่าง 

มาก จนเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองท่ีกระทบไปท่ี ป.ประยุทธ์ และ 

ป.ป๊อก ในเวลาต่อมาใช่หรือไม่ อย่างเช่น มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ในครั้งล่าสุด ที่ พล.อ.อนุพงษ์ได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุด หรือ

กระแสข่าวปรับ ครม.เขย่าเก้าอี้ รมว.มหาดไทย เป็นต้น 

ยังมีโผข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ที่ยังเหลือ

การแต่งตั้งอีกล็อตใหญ่ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 23 ตำาแหน่ง และผู้

ตรวจการ 11 ตำาแหน่ง ซึ่งบิ๊กป้อมทำาหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

ครม.ทำาหน้าที่ควบคุมมติการแต่งตั้งดังกล่าวให้เป็นไปตามความ

ต้องการด้วยใช่หรือไม่   

อีกทั้งยังมีประเด็นสำาคัญ อาจอาศัยจังหวะปรับ ครม. หาก

เกิดกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงความเป็นรัฐมนตรีของ นาย

นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรอง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ หลังถูกร้องว่า

เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งนายก อบจ.สงขลา ตามคำาสั่งกระทรวง

มหาดไทย เข้าลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีและ ส.ส.ตาม

รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำาวินิจฉัยในวันที่ 

14 ก.ย.นี้ 

เช่นเดียวกับกรณี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแกนนำาพรรคภูมิใจไทย ถูกคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง กรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่ง

ชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ที่ส่งเรื่อง

ไปให้ศาลฎีกาพิจารณาเพิกถอนออก

จากตำาแหน่งหรือไม่ จะมีคำาตัดสินของ

ศาลฎีกาออกมาด้วยหรือไม่ในเวลา 

เดียวกัน 

หากสถานการณ์ลงตัวเป็นเช่น

นั้น บิ๊กป้อมจำาเป็นจะต้อง ปรับ ครม. 

ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก่อน และ

อาจถือโอกาสแต่งตั้งคนของตัวเองเข้า

มาแทนตำาแหน่งในโควตาของ พปชร.ที่

ว่าง 2 ตำาแหน่ง หลัง พล.อ.ประยุทธ์

เคยมีคำาสั่งปลดฟ้าผ่า ร.อ.ธรรมนัส ออก

จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสิน                       

วัฒน์ พ้นจากตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงแรงงาน โดยหาคนขึ้น

มาแทนที่ด้วยหรือไม่   

นอกจากนี้ บิ๊กป้อม ยังมีอำานาจ

ทูลเกล้าฯ ถวายกฎหมายลูก และยังเป็น

ผู้กำาหนดเกมเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส. ที่ขณะนี้สูตรการเลือกตั้งกำาหนดให้ใช้หาร 100 หลัง                                                                        

ก่อนหน้านี้มีการเสนอใช้สูตรหาร 500   

ซึ่งขณะนี้ ส.ส.และ ส.ว.กำาลังส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญไม่

ติดใจ จะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งดัง

กล่าวนี้ด้วย  

ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่า บิ๊กป้อม ดิวกับ นายใหญ่ เป็น

ช่องทางสำารอง หากกรณีพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนด์

สไลด์ แต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล เพราะติดเรื่อง ส.ว.จำานวน 

250 คน ที่ยังเลือกนายกฯ ได้ จึงจำาเป็นต้องพึ่งบารมี “บิ๊กป้อม”                                                                         

ใช่หรือไม่ หาก ทักษิณ ชินวัตร ต้องการเข้ามาแชร์อำานาจ

การเมือง      

ฉะนั้นในช่วงที่ “บิ๊กตู่” ถูกสั่งให้ลาพักร้อน จึงเป็นโอกาส

สำาคัญที่ “บิ๊กป้อม” จะชิงความได้เปรียบทางการเมืองในทุกด้าน 

และหวังชนะการเลือกตั้ง สืบทอดอำานาจต่อไป.  

น

รอศาล รธน.

ทำาหน้าที่ให้จบ  

ลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 24 สิงหาคมที่ผ่าน

มา ท่าทีจากฝ่ายการเมืองพบว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน 

นำาโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำาฝ่าย

ค้าน แถลงไว้ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน และประชาชนขอชื่นชมใน

คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เราเห็นว่าตำาแหน่งนายกฯ มีความ

สำาคัญต่อการบริหารบ้านเมือง ฉะนั้น การทำาหน้าที่ระหว่างอยู่

ในข้อสงสัยก็ควรต้องหยุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 

ผู้นำาฝ่ายค้านกล่าวต่อว่า ศาลรับในสิ่งที่มีข้อสงสัยว่า 

ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่จะเกิดความเสียหาย เรายืนยัน

ในเจตนารมณ์เรื่องการพ้นจากตำาแหน่งนายกฯ เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่เที่ยงคืน

ของวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา เราคิดว่าสถานภาพ พล.อ.ประยุทธ์ 

ถือว่าพ้นจากการเป็นนายกฯ ไปแล้ว ส่งผลถึงความเป็นคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ทั้งคณะพ้นไปด้วย แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

คือ ศาลสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ แต่ความ

เป็น ครม.และความเป็นนายกฯ ยังอยู่ แม้เราจะไม่เห็นด้วยกับ

แนวทางนี้ แต่ในเมื่อข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ เพื่อที่ทุกอย่างจะจบ

ไปด้วยดี ช่วงที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่

แทน คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ แต่สิ่งที่พรรค

ร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกันว่าจะเป็นทางออกประเทศ คือ 

พล.อ.ประยุทธ์ ควรประกาศลาออก เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา 

และเลือกนายกฯ ได้ โดยเร็ว ซึ่งเชื่อว่ารัฐสภาพร้อมทำาหน้าที่ 

เพราะถ้าลาออกกระบวนการเลือกนายกฯ จะเร็วขึ้น เราจะได้ 

นายกฯ คนใหม่ และจะช่วยลดภาระหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งจะเกิดความสวยงาม และเชื่อว่าประชาชนจะชื่นชอบแนวทาง

นี้ และย้ำาว่า ช่วงที่มีนายกฯ รักษาการ ฝ่ายค้านจะทำาหน้าที่ตรวจ

สอบการทำาหน้าที่ของนายกฯ รักษาการให้ถึงที่สุด ว่าสิ่งที่ทำาชอบ

ธรรมหรือไม่ ทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การอนุมัติงบที่ไม่เหมาะ

สม เราจะตรวจสอบอย่างเข้มข้น ส่วนการแสดงออกในช่วงที่ยัง

ไม่มีคำาวินิจฉัย เราจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆ เช่น วันนี้

ที่เราแต่งกายชุดดำาเพื่อไว้อาลัยให้คนที่ฝ่าฝืนความรู้สึกประชาชน 

เราจะเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ และนายกฯ รักษาการ แต่

เราจะไม่กระทำาการในลักษณะละเมิดอำานาจศาล ซึ่งเราจะทำาอยู่

ในกรอบ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญออก

เอกสารข่าวโดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า คำาร้องดังกล่าวที่ประชุม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำาร้องนี้ ไว้พิจารณา

วินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับสำาเนาคำาร้อง สำาหรับคำาขอ

ของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติ

หน้าที่นายกรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำาร้องและ

เอกสารประกอบคำาร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำาร้องปรากฏ

เหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก 5 

ต่อ 4 ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 

ส.ค.2565 จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัย

โดยผลจากคำาสั่งดังกล่าว ส่งผลให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะทำาหน้าที่รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 237/2563 ซึ่ง

คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีระบุว่า ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่

อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายก

รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลำาดับ ดังนี้ 

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 2.นายวิษณุ เครืองาม 3.นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล 4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 5.นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

6.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นอกจากนี้ ในคำาสั่งยังระบุว่า ใน

ระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการ

แทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการ

อนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำานาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 

หลังจากน้ี ทุกฝ่ายควรรอผลคำาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ

ที่จะออกมา ภายใต้หลักการยอมรับและเคารพคำาวินิจฉัย รวม

ถึงการวิพากษ์วิจารณ์บนหลักวิชาการและความสุจริตใจ. 

 

ห

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

“สิ่งที่ นพ.ชลน่านควรทำาคือ เรียกร้องให้อดีตนายกฯ 

เช่น นายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลับมายอมรับ

กระบวนการยุติธรรม ไม่หนีคดีทุจริตต่างๆ เป็นตัวอย่างที่ดีของ

ผู้นำาแบบ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ยอมรับในกระบวนศาล จึงอยากให้ 

นพ.ชลน่านทำาความเข้าใจเสียใหม่ว่า นายกฯ เถื่อนนั้นหนีไป

อยู่ดูไบ”.

‘น้ำ� ที่ดิน ทำ�กินคือคว�มมั่นคงชีวิต’

เ
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3บทความ

เม� อคราวเกิดเหตุการณดินโคลนถลมทับบานเรือนประชาชนใน

พ้ืนท่ีบานหวยขาบหมูท่ี 7 ต.บอเกลือเหนือ อ.บอเกลือ จ.น�าน เม� อวันท่ี 

28 กรกฎาคม 2561 สงผลใหบานเรือนของประชาชนจํานวนมาก                                                                                 

ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง กอใหเกิดความเสียหายอยางหนัก                           

มีผูเสียชีวิตถึง 8 ราย จังหวัดน�านจึงไดประกาศให “บานหวยขาบ” 

เปนเขตภัยพิบัติ ชาวบานจํานวน 248 คน ไมสามารถพักอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีเดิมไดตอไป เน� องจากเปนพ้ืนท่ีเส่ียงดินโคลนถลม 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในฐานะองคกร                                                                        

ที่ใหความสําคัญดานสาธารณภัยมาโดยตลอด ไดตระหนักถึง                                                                                           

ความเดือดรอนของผูประสบภัย จึงไดใหการสนับสนุน ดําเนินการสราง

ท่ีอยูอาศัยถาวรและปลอดภัยกวาเดิม จํานวน 60 หลังคาเรือน คิดเปน

มูลคากวา 30 ลานบาท อีกท้ังผสานความรวมมือกับ กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และ จังหวัดน�าน ในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหชุมชนท้ังดานอาชีพและความปลอดภัยใหกับชุมชนบานหวยขาบ 

เพ� อรับมือกับความเส่ียงจากภัยพิบัติไดอยางทันทวงที ตามหลักการ 

“Build Back Better” หรือการฟนฟูเยียวยาผูประสบภัยจะตอง

ดําเนินการใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ควบคูไปกับแนวคิด CBDRM                                                                                     

หรือ Community Based Disaster Risk Management เพ� อลด                    

ความเส่ียงจากสาธารณภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน พรอมกันน้ี ยังได                 

จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาบรรเทาภัยพิบัติประจําหมูบานหวยขาบ

แหงใหม และมอบอุปกรณกูชีพกูภัยใหกับหมูบาน รวมไปถึงจัดใหมี

การฝกอบรมตามหลักวิชาการและมาตรฐานความปลอดภัย โดยไดมี                                                                                   

พิธีสงมอบอยางเปนทางการไปเม� อวันท่ี 4 ธันวาคม 2563  

และลาสุด ยังไดขยายผลการดําเนินงานไปยังชุมชนรอบ

หมูบานหวยขาบ ดวยการจัดฝกอบรมใน “โครงการเสริมสราง

ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 หมูบาน 

รอบบานหวยขาบ” ข้ึน โดยมีเปาหมายเพ� อใหประชาชนในชุมชน พ้ืนท่ีเส่ียงภัยพิบัติ จํานวน 5 หมูบาน ประกอบไปดวย ชุมชน                               

บานสะปน ชุมชนบานหวยโทน ชุมชนบานสะวาเหนือ ชุมชน                                                                                                

บานหวยหมี และชุมชนบานสะวา ไดมีแผนปองกันสาธารณภัย                                                                                                                   

สามารถใชอุปกรณจากศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยประจํา

หมูบานหวยขาบได และเพ� อใหชาวบานมีความตระหนักรูในเร� อง                

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกท้ังมีความพรอมและสามารถ

ชวยเหลือหมูบานขางเคียงไดยามเกิดภัย โดยกิจกรรมดังกลาว 

ไดรับเกียรติจาก คุณกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผูวาราชการ

จังหวัดน�าน พรอมดวยคณะผูบริหารจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ                                       

จํากัด (มหาชน) นําโดย คุณอภัย จันทนจุลกะ คุณอดิศักด์ิ เทพอาสน                                                                            

และ ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต รวมดวย คณะวิทยากรฝกอบรม                                            

จากกองสงเสริมการปองกันสาธารณภัย 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดน�าน องคกร

ปกครองทองถ่ินในพ้ืนท่ี อ.บอเกลือ                            

และหน�วยงานภาครัฐ จ.น�าน รวมกัน                                                              

จัดกิจกรรม ณ อบต.ดงพญา อ.บอเกลือ                                                    

จ.น�าน

คุณเกริกเสกขสัณห วาสะศิริ 

ผูอํานวยการสวนพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัคร กองสงเสริมการปองกัน

สาธารณภัย เผยวา “การเตรียมพรอม

กอนเกิดภัยในชุมชนเปนส่ิงท่ีสําคัญ

และจําเปนมาก เพราะจะชวยลดความสูญเสีย

ตอชีวิตและทรัพยสินได เม� อเกิดสาธารณภัยแลว                       

ชาวบานจะสามารถชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือ

คนในชุมชน และชุมชนรอบขางได จึงเกิดเปนการ 

บูรณาการรวมกันในทุกหน�วยงานภาคีเครือขายดาน

สาธารณภัย สําหรับการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในทุกระดับ ต้ังแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ 

เปนท่ีทราบกันดีวาการสนับสนุนของภาคเอกชนน้ัน 

สามารถเขาถึงผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง 

และมีประสิทธิภาพ 

คุณแวนแกว ใจปง ชุมชนบานหวยโทน เลาวา                                                                         

“ไดเขารวมการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เชน การเรียนรูเร� องการเกิดอุทกภัยในชุมชน ภัยจากนํ้าปาไหลหลาก

ดินโคลนถลม การฝกอพยพคนไปยังท่ีปลอดภัย ฝกการชวยเหลือ                    

ผูประสบภัยทางนํ้า โดยใชอุปกรณตางๆ ไดความรูท่ีเปนประโยชน

มากคะ เพราะพ้ืนท่ี อ.บอเกลือ เปนภูเขาสูงชัน ชาวบานสวนใหญ

ปลูกบานอยูตามเชิงเขา ทําใหเส่ียงตอการถูกดินโคลนถลมทับไดตลอด

เวลา การฝกคร้ังน้ีจะชวยฝกใหคนในชุมชนสามารถชวยเหลือตนเอง

และชวยคนในชุมชนและชุมชนรอบขางได  ชวยลดความสูญเสียคะ”

คุณธนวัฒน จรรมรัตน ผู ใหญบานบานหวยขาบ เลาวา                   

“ในฐานะที่ผมเปนผูประสบภัยดินโคลนถลมเม� อป 61 ทําใหไดเขารวม                                                                                      

อบรมเปนครั้งที่ 2 แลว กิจกรรมนี้มีประโยชนสําหรับชุมชนมาก 

เพราะที่ผานมาผมและชาวบานไมไดมีโอกาสฝกอบรม ไมมีความรู

ในการเอาตัวรอด การแกปญหาเฉพาะหนาก็ไมมี แตจากนี้ ไปหาก

เกิดภัยพิบัติขึ้น เราจะมีแผนอพยพ และมีทีมปฏิบัติในการชวยเหลือ 

เพ� อใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด โดยเฉพาะชุมชนบานหวยขาบเอง 

ทางไทยเบฟไดเคยมาจัดฝกอบรมใหพวกเราแลว ทําใหชาวบาน

มีพื้นฐานอยูพอสมควร การไดมีโอกาสกลับมาฝกอีกครั้ง เหมือน

เปนการทบทวนความรูที่เคยอบรมมา สวนอุปกรณ ปองกันภัยที่ทาง

ไทยเบฟใหการสนับสนุนมาครั้งกอน คิดวาเพียงพอแลวหากเกิดภัย

พิบัติขึ้นในวันขางหนาครับ”

เรียกไดวาเปนอีกหน่ึงโครงการดีๆ ท่ีไทยเบฟ มุงม่ันท่ีจะ                      

ขับเคล� อนและผลักดันใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ดวยการบูรณา

การความรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเนน                

การมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก เพ� อใหชุมชนสามารถพ่ึงพา

ตนเองได และเปนชุมชนตนแบบใหกับพ้ืนท่ีอ� นๆ ตอไป

ไทยเบฟ จับมือ ปภ.

จัดฝกอบรมการปองกันและการเอาตัวรอดเม� อเกิดภัยพิบัติ

เสริมสรางศักยภาพชุมชนบานหวยขาบและชุมชนโดยรอบ

การเมือง‘บ้านทรายทอง’

ารเมือง” น่ะ.....

ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมือง-เรื่องของนักเลือกตั้ง

อย่างที่บางคนเข้าใจ

หากแต่ “การเมือง” คือ.......

“บ้านทรายทอง” หลังหนึ่ง 

เป็นมรดกตกทอดจากเจ้าคุณทวด-เจ้าคุณปู่ ผู้เป็น 

“ต้นตระกูลไทย” เป็นบรรพบุรุษผู้สืบและส่งต่อกันมาจาก 

“รุ่น-สู่รุ่น”

จากกรุงสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี และกรุง

รัตนโกสินทร์ ณ ปัจจุบัน 

ก็ “ร่วมพันปี” แล้ว!

เจริญวัฒนาสถาพรในร่องรอยอารยะมาเรื่อยๆ  บาง

ครั้งก็รุ่งเรือง บ้างครั้งก็ร่วงโรย หมุนเวียนกันไป

 แต่สรุปรวม บ้านหลังนี้ “มั่นคง-แข็งแรง-แน่นหนา” 

โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์-เอกราช จนเพื่อนๆ ในอุษาคเนย์ ทั้ง

ชื่นชมและทั้งอิจฉาบ้านทรายทองของเรา

“บ้านทรายทอง” อันอบอุ่นหลังน้ี เรามีสมาชิกสายเลือด

ตระกูลไทย อยู่ร่วมกัน ณ ปัจจุบัน ก็ใกล้ ๗๐ ล้านคนแล้ว!

ที่ผมนิยามให้เห็นเช่นนี้.........

ก็ด้วยอยากบอกว่า “การเมือง” คือเรื่อง “บ้านทราย

ทอง” อันเป็นของเราทุกคน 

เราทุกคน มีสิทธิ์-มีส่วนในความเป็นเจ้าของ ฉะนั้น 

อย่านิ่งดูดายให้ โจรเหิม

ต้องช่วยกันดูแลรักษา สืบสานเจตนารมณ์บรรพบุรุษ 

ให้ดำารงคงอยู่ เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานเราทุกคน ในสภาพที่ 

มั่นคง-แข็งแรง และเจริญรุ่งเรือง

มิใช่ส่งต่อ “บ้านทรายทอง” ที่รุ่นเรา “รุมทึ้ง-กัดแทะ” 

แย่งชิงกัน จนเหลือสภาพ “ซาก” 

หรือสภาพ “บ้านขายฝาก” ให้ต่างชาติ-ต่างภาษาเข้า

มาเป็นเจ้าเข้าครอง!

ทุกวันน้ี สมาชิกบ้านทรายทอง แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ

-ส่วนหนึ่ง พวกเอาบ้าน-เอาเมือง

-อีกส่วน พวกโกงบ้าน-กินเมือง

-ส่วนที่สาม พวก “ธุระไม่ใช่” เอาสบาย-เอาประโยชน์

เฉพาะตัว แถมเอาตีนราน้ำาอีกตะหาก

และผมสังเกตว่า ในส่วนแรกจะมีมาก “ไม่เท่า” ส่วน

ที่สองและที่สาม

พวกโกงบ้าน-กินเมือง, พวกธุระไม่ใช่นี่ พร้อมลื่นไหล

ในทาง “สมประโยชน์” เป็น “กลุ่มใหญ่” ในบ้านทรายทอง

ส่วนพวกแรก คือพวก “เอาบ้าน-เอาเมือง” จะเป็น 

“กลุ่มน้อย” ในบ้านทรายทองที่อยู่ร่วมกัน

ไม่ใช่ในยุคปัจจุบันนี้เท่านั้นนะ.....

ถ้าเราศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านทรายทอง

ตระกูลไทย คนในบ้าน จะประกอบด้วยคน ๓ ลักษณะนี้

มาตลอด

และก็แปลก.........

ต่อให้ “บ้านทรายทอง” มืดมิด.......

ก็สว่างได้ด้วยไฟแห่งพลังสัตย์ซื่อ ที่ไม่หันหลังให้ส่วนรวม 

ไม่ยอมให้พวกหยาบช้า พวกหนังหนา-หน้าด้าน ทำาทุราจารกับ

บ้าน-กับเมืองได้

แล้วในเมื่อคน “เอาบ้าน-เอาเมือง” มีส่วนน้อย มันจะไป

ชนะโจรกินบ้าน-กินเมืองที่มีเป็นส่วนมากได้หรือ?

ได้ซี...ได้แน่นอน “ล้านเปอร์เซ็นต์”

เพราะยังมีภาษิตสะท้อน “ประวัติศาสตร์” มนุษยชาติ

พันธุ์ ไทยไว้อีกบทว่า

“ธรรมะย่อมชนะอธรรม”!

เห็นมั้ย ตรงกับหลักธรรมชาติที่ว่า “ปริมาณไม่ใช่ตัวบ่ง

บอกคุณภาพ”

ไม่งั้น “แกลบ” ก็ต้องมีราคาแพงกว่า “ข้าวสาร” ไปนาน

แล้ว จริงมั้ย?

“น้อย” แต่ “มาก” คุณภาพ 

หนักแน่นในภาระลูกหลาน “บ้านทรายทอง” นี่แหละ 

สุดท้าย ก็เอา “ชาติรอด” มาได้ทุกยุค-ทุกสมัย

เราเรียนประวัติศาสตร์ชาติมา.........

เคยมีบันทึกไว้ซักบรรทัดมั้ยว่า ทุกครั้งที่รบกับพม่า ไทยมี

กำาลังทัพมากกว่าเขา หรือเท่าพม่า?

น้อยกว่าเขาระดับ ๑:๓ มาตลอด แต่ไทยไม่เคยแพ้ เพราะ

เลือดไทยที่เอาบ้าน-เอาเมืองนี่แหละ

ที่แพ้ในสภาพ “กรุงแตก” ทั้ง ๒ ครั้งนั้น ไปศึกษาให้ดี 

แพ้เพราะ “พม่ามากกว่า” 

หรือแพ้เพราะ “คนขายชาติ” กับพวก “ธุระไม่ใช่” ที่จ้อง

จังหวะ “ฝ่ายไหนชนะ เข้าด้วยช่วยขายชาติ เป็นไส้ศึก?”

ด้วย “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” นี้แหละ คือบทสรุปของ

คำาตอบสุดท้าย ใครอยู่-ใครไป?

ต่อให้เกณฑ์กันมา ๘ สำานักจานมหา’ลัย ๘ สำานักสื่อใหญ่ 

ทำาโพล นายกฯ ประยุทธ์ตายแน่

แต่ขอให้ดู “สงครามครั้งสุดท้าย” ของพม่า “พระเจ้าปดุง” 

ยกทัพมาถึง ๙ ทัพ ด้วยรี้พลสกลไกรมากถึง ๑๔๔,๐๐๐ นาย

แยกเป็น ๕ ทิศ ๕ ทาง มุ่งเข้าตีกรุงรัตนโกสินทร์ 

วิกิพีเดีย บันทึกว่า.......

ทัพที่ ๑ ได้ยกมาตีหัวเมืองประเทศราชทางปักษ์ใต้

ตั้งแต่เมืองระนองจนถึงเมืองนครศรีธรรมราช

ทัพที่ ๒ ยกเข้ามาทางเมืองราชบุรี เพื่อที่จะรวบรวม

กำาลังพลกับกองทัพที่ตีหัวเมืองปักษ์ใต้ แล้วค่อยเข้าโจมตี

กรุงรัตนโกสินทร์

ทัพที่ ๓ และ ๔ เข้ามาทางด่านแม่ละเมา แม่สอด

ทัพที่ ๕-๗ เข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ ตั้งแต่เชียงแสน 

เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง 

ตีตั้งแต่หัวเมืองฝ่ายเหนือลงมาสมทบกับทัพที่ ๓-๔ ที่

ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมา เพื่อตีเมืองตาก กำาแพงเพชร 

พิษณุโลก นครสวรรค์

ทัพที่ ๘-๙ เป็นทัพหลวงพระเจ้าปดุงเป็นผู้คุมทัพ โดย

มีกำาลังพลมากที่สุดถึง ๕๐,๐๐๐ นาย 

ยกเข้ามาทาง “ด่านพระเจดีย์สามองค์” เพื่อรอสมทบ

กับทัพเหนือและใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้ารบกับกรุงเทพฯ

เห็นมั้ย อริราชศัตรูที่จะมาปล้นบ้าน-ชิงเมือง มีกำาลัง

มากเป็นแสน

แล้วไทยเราล่ะ มีกำาลังพลเท่าไหร่?

“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ทรง

รวบรวมกำาลังไพร่พลได้เพียง ๗๐,๐๐๐ นาย 

น้อยกว่าทัพพระเจ้าพม่าถึง ๒ เท่า! 

โชคดี ในจำานวนน้อยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นทหารที่กล้าแข็ง

และมั่นคงในชาติบ้านเมืองของ “พระเจ้ากรุงธนบุรี” แต่เดิม

คือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”.....

ที่ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนกลับมาจากพม่า ในปี พ.ศ.

๒๓๑๐ นั่นแหละ!

“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” 

กับพระอนุชา “สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท”

ทรงใช้ทหาร ๗ หมื่น เข้ารับมือ ทหาร แสนสี่หมื่น 

ของพม่า

ปรากฏว่า แสนสี่หมื่น แพ้ราบคาบให้กับ เจ็ดหมื่น!

และเรายังได้ “วีรบุรุษ-วีรสตรี” ให้ลูกหลานบ้านทราย

ทองได้รับรู้และดูจำาไว้เป็นแบบอย่าง “สู้เพื่อรักษาชาติ”

เช่น ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ที่เมืองถลาง 

และ “พระมหาช่วย” ที่พัทลุง เป็นต้น!

นี่ผมเฉื่อยแฉะ นึกอะไรได้ ก็คุยเรื่อยไปตามเรื่อง-ตาม

ราว และอยากบอกแฟนๆ การ์ตูนไทยโพสต์ว่า

เรื่อง “วีรสตรีโลก” ย่าโม “ท้าวสุรนารี” จบไปแล้ว 

ต่อด้วย “การ์ตูนประวัติศาสตร์ “สุโขทัย”  เมืองมรดก

โลก” ของกระทรวงวัฒนธรรม ขณะนี้

ประวัติศาสตร์คือ “รากเหง้า” คุณหนู คุณพี่ คุณน้อง 

รู้กันไว้บ้าง ไม่งั้น “บ้านทรายทอง” อาจถูกนำาขายทอดตลาด 

แล้วบรรพบุรุษท่านจะร้อง

“ไอ้ลูกหลานจัญไร” ทั้งในสภาและในถนน!

พวกโกงบ้าน-กินเมือง และพวก “ธุระไม่ใช่” คอยฉกฉวย

ประโยชน์เฉพาะตนด้านเดียว มักจะเฟื่องฟู เปรื่องยศ เปรื่อง

อำานาจบารมี

ส่วนพวก “เอาบ้าน-เอาเมือง” จะเหมือน “นนทก”!

“แบกประเทศ” อย่างเดียว ไม่ได้กินดี-อยู่ดีกับเขา แถม

ยังต้องตามล้าง-ตามเช็ดให้พวกเขาอีกด้วย

โบราณไทยถึงมีคำาว่า “ด้านได้-อายอด” 

ด้านได้-หมายถึง ด้านต่อศีล-ต่อธรรม ต่อความถูกต้อง

และต่อกฎหมายบ้านเมือง เมื่อด้าน จึงได้

ส่วนพวกอาย คืออายต่อบาป อายต่อการทุจริต-คิดไม่ซื่อ 

และถือสัตย์ ถือธรรม ถือกฎหมาย พวกนี้ มัวแต่อาย จึงอด!

ภาษิตนี้ ไม่ใช่สนับสนุนให้คนด้าน เพื่อได้

หากแต่ท่านสะท้อน “สภาพสังคมคน” ยุคนั้น-สมัยนั้น ให้

เห็น และมันก็เป็นแบบนี้ทุกยุค-ทุกสมัย จนกลายเป็น “บุคลิก

ไทย” ไปแล้ว

ก็จะมีคำาถามว่า คนไทย “บ้านทรายทอง” มีแต่คนกิน-คน

โกง กับคนฉกฉวยเฉพาะตัวเป็นส่วนมาก 

แล้วไทยดำารงคงไทยอยู่ได้อย่างไร?

โบราณท่านมีคำาตอบด้วยภาษิตว่า “ซื่อกินไม่หมด-คดกิน

ไม่นาน” นั่นยังไงเล่า!

นั่นคือ สุดท้ายแล้ว พวกหน้าด้าน อันธพาลโกงบ้าน-กิน

เมือง ด้วย “ความคด”

 มันก็ฟู่ฟ่า ด้วยเงินทอง ด้วยอำานาจ-วาสนาอยู่พักเดียว 

เหมือนไฟที่ปลายไต้-ปลายเทียน ลุกไป-สว่างไป ก็กินตัวเองไป

สุดท้าย ทั้งไต้-ทั้งเทียน ก็หมด-มอดไหม้ ไม่มีเหลือ

คนคด ก็เช่นนั้น มันต้องหมด มันต้องวิบัติฉิบหาย ด้วย

คดในตัวมันเอง!

ส่วนคนซื่อ คือคนเอาบ้าน-เอาเมือง สุจริตต่อชาติบ้าน

เมือง เคารพกฎ-กติกาบ้านเมือง จะเหมือน “แผงโซลาร์เซลล์” 

ตราบใดที่โลกยังมีดวงอาทิตย์....

ตราบนั้น คนซื่อสัตย์-สุจริต ก็จะได้รับพลังสุริยา “สะสม

พลังงาน” ไว้ไม่มีวันหมด 

“ก
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net 

Line : @THAIPOST “บิ๊กตู่” ยังเก็บตัวทำ�ง�นที่บ้�น

พักในกรมทห�รร�บที่ 1 มห�ดเล็ก รักษ�พระองค์ (ร.1  

ทม.รอ.) เป็นวันที่สอง หลังศ�ลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำ�

ร้องกรณีว�ระ 8 ปี และสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้�ที่น�ยกรัฐมนตรี 

ทำ�ให้กองทัพสื่อที่ปักหลักรอที่กระทรวงกล�โหมเก้อไปต�มๆ กัน 

“บิ๊กตู่” บอกกล�งวงประชุมสภ�กล�โหมประจำ�เดือน ส.ค. ผ่�น

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่� “ทุกคนไม่ต้องกังวล ผมก็ทำ�หน้�ที่

ของผม และขอให้ทุกคนทำ�หน้�ที่

ของตัวเองต่อไป” จะว่�ไปก็ถือว่�พูด

เยอะสุดแล้วสำ�หรับเรื่องนี้ ส�ยข่�ว

เล่�ว่�ตั้งแต่ช่วงบ่�ยวันพุธที่ผ่�นม� 

บรรด�ผู้ใหญ่ เหล่�คนใกล้ชิด แห่

ส่ง SMS ข้อคว�มให้กำ�ลังใจน�ยกฯ                                   

จนล้นมือถือ บิ๊กตู่ก็ตอบกลับด้วย

สติกเกอร์หน้�ยิ้มแทนคว�มในใจ 

ส่วนบรรย�ก�ศตึกไทยคู่ฟ้�ก็วังเวง

สุดๆ คณะทำ�ง�นน�ยกฯ ก็เดินท�ง

ไปกระทรวงกล�โหม ขณะที่รักษ�

ก�รน�ยกฯ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” เดิมที่มีกำ�หนดก�ร

ให้น�ยฮุซัยน์ บรอฮีม ฏอฮ� เลข�ธิก�รองค์ก�รคว�มร่วมมือ

อิสล�ม (โอไอซี) เข้�พบที่ห้องสีง�ช้�ง ตึกไทยคู่ฟ้� เวล� 4 โมง

เย็น ได้แจ้งสื่อว่�ยกเลิก เนื่องจ�กเลข�ฯ โอไอซีติดภ�รกิจ ส่วน

ง�นตอนเช้�ที่ประเดิมทำ�หน้�ที่รักษ�ก�รน�ยกฯ ก็ใช้ห้องประชุม

มูลนิธิอนุรักษ์ป่�รอยต่อ 5 จังหวัด แทนทำ�เนียบรัฐบ�ล เป็น

ประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รระบบก�รเตือนภัย

พิบัติแห่งช�ติ ครั้งที่ 1/2565 

• พูดน้อยต่อยหนัก “ผมขอยกตัวอย่างเรื่องของท่าน

พลเอกประยุทธ์ ทุกคนควรชื่นชม และ ยกย่องท่าน ท่าน

ปฏิบัติตามระบบของประชาธิปไตย ทั้งนิติศาสตร์ คือการตรวจ

สอบ มีเรื่องอะไรก็ร้องไปที่ตุลาการ และทางตุลาการก็สั่งมาที่

ฝ่ายบริหาร ว่าฝ่ายบริหารก็ปฏิบัติตามฝ่ายตุลาการ นี่คือระบบ

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต้องยอมรับและชื่นชมว่าท่านคือสุภาพ

บุรุษ ท่านคือผู้นำา ท่านคือแบบอย่างของชายชาติทหาร สุภาพ

บุรุษ ที่ว่าทางฝ่ายตุลาการปฏิบัติ

อย่างไรก็ปฏิบัติตาม นี่คือสิ่งที่ดีๆ ที่

สังคมของประเทศเราที่ปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยที่ปฏิบัติ

อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าพอตุลาการพูดมา

ก็ไปคิดแทน ไปคาดการณ์กันเอา

เอง เหมือนฝ่ายอื่นๆ ซึ่งมันไม่ใช่” 

จู่ๆ “พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้ว

แท้” ผู้บัญช�ก�รทห�รบก สดุดีชุด

ใหญ่ “บิ๊กตู่” สุภ�พบุรุษช�ยช�ติ

ทห�ร ตั้งแต่นั่งเก้�อี้ ผบ.ทบ. ในรอบ

เกือบ 2 ปี เพิ่งได้ยินบิ๊กบี้พูดถึงบิ๊ก

ตู่ หรือแม้แต่เรื่องก�รเมืองก็ไม่เคยเอ่ยป�กสักแอะ ต่�งจ�กสมัย 

“บิ๊กแดง” ลิบลับ อดคิดไม่ได้ว่�อย่�งนี้เข�เรียกว่� “ออกอ�ก�ร” 

หรือเปล่� ท่�มกล�งข่�วลือสะพัดเปลี่ยนตัว ผบ.ทบ. ถึงแม้เจ้�

ตัวจะปฏิเสธเสียงหลง ไม่ๆๆ จังหวะพอดีกับก�รจัดโผแต่งตั้งโยก

ย้�ยที่เลื่อนออกไป ง�นนี้เลยต้องทำ�คะแนนโค้งสุดท้�ย “ใจถึง

พึ่งได้” ให้เข้�ต� รมว.กล�โหม

• ได้คืบจะเอ�ศอก! ทีแรกก็ขึงขังกอดรัฐธรรมนูญ 60 

ไล่บี้หมดเวล� 8 ปี “บิ๊กตู่” แต่ปัญห�ต่�งฝ่�ยต่�งตีคว�มข้อ

กฎหม�ยไปคนละช่อง สุดท้�ยก็ต้องไปจบที่ศ�ลรัฐธรรมนูญ ผู้นำ�

ฝ่�ยค้�นก็นำ�ทีมยื่นเรื่องผ่�นประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร เรื่องก็

ถึงศ�ลแล้วและมีมติรับคำ�ร้องพร้อมสั่งน�ยกฯ หยุดปฏิบัติหน้�ที่ 

ขั้นตอนต่อไปทุกฝ่�ยก็ต้องรอผลก�รวินิจฉัยของศ�ล และถ้�ศ�ล

ตัดสินใจออกม�อย่�งไรก็ต้องเค�รพ อดใจรอประม�ณ 1 เดือน 

ไม่ทันไรก็เย้วๆ ตะเพิดให้ล�ออก

จ�กตำ�แหน่ง ป�กก็เรียกร้องให้ยึด

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่พฤติกรรม

ตัวเองและพวกพ้องช่�งย้อนแย้ง 

เล่นเอ�รองโฆษกรัฐบ�ลน้องใหม่ไฟ

แรง “ทิพานัน ศิริชนะ” จัดชุดใหญ่

สวนกลับหง�ยเงิบ “น�ยกฯ เถื่อน” 

ที่ชอบตร�หน้�ด่�บิ๊กตู่ ที่แท้อยู่ดูไบ 

สอนหมอชลน่�นให้พ�น�ยใหญ่น�ย

หญิงกลับม�รับโทษกระบวนก�ร

ยุติธรรมในคดีทุจริตเป็นตัวอย่�งดี

กว่�มั้ย พอกันกับฝ่�ยม็อบตั้งธงไว้จะต้องลงถนนให้ได้ ก็เลยบิด

ข้อเรียกร้องใหม่ให้ประยุทธ์ไขก๊อกเก้�อี้ รมว.กล�โหม ไม่เอ�

ประวิตรรักษ�ก�รน�ยกฯ ห�ข้ออ้�งชุมนุมใหญ่วันอ�ทิตย์นี้อยู่ดี 

กฎหม�ยก็แค่บังหน้� ไหนเลยจะสู้กฎหมู่ได้

• จับต�เลือกตั้งน�ยกสภ�ทน�ยคว�มวันอ�ทิตย์ที่ 28 

สิงห�คมนี้ แว่วม�ว่�ดุเดือดถึงขั้นผู้สมัครบ�งคนว�งมวยกันเลย 

ขอแรงเชียร์ทน�ยน้ำ�ดี “อนุพร  อรุณรัตน์” ที่ปรึกษ�น�ยกสภ�

ทน�ยคว�ม ผู้สมัครน�ยกสภ�ทน�ยคว�ม หม�ยเลข 4 ที่มีวิสัย

ทัศน์ “ยึดมั่นในคว�มถูกต้องชอบธรรม และสนองคุณแผ่นดิน 

ประเทศช�ติจะพัฒน�  เมื่อประช�ชนเข้�ถึงกฎหม�ย” และผู้

สมัครกรรมก�รสภ�ทน�ยคว�มหม�ยเลข 1-22.  

พล.อ.ณรงค์พันธ์

จิตต์แก้วแท้

ไ

หมาอ๊อน (MA-0N) แปลว่า อานม้า เป็นชื่อพายุหมุนเขต

ร้อนในร�ยชื่อชุดที่ 5 ลำ�ดับที่ 4 ของมห�สมุทรแปซิฟิกตะวันตกฝั่ง

เหนือ เป็นชื่อยอดเข�ในฮ่องกง สำ�หรับพ�ยุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้น

ในมห�สมุทรแถบเส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิกว่� 27 องศ�เซลเซียส 

ห�กเป็นพ�ยุที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือจะหมุนทวนเข็มน�ฬิก� แต่

ห�กเป็นพ�ยุที่อยู่บริเวณซีกโลกใต้จะหมุนต�มเข็มน�ฬิก� พ�ยุจะ

แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ดีเปรสชัน จะมีคว�มเร็วลมไม่เกิน 63 กม./

ชม. ห�กทวีกำ�ลังแรงขึ้นอีกจะเป็นพ�ยุโซนร้อน และถ้�พ�ยุโซน

ร้อนทวีคว�มรุนแรงขึ้นอีกจะเป็นพ�ยุไต้ฝุ่นที่มีคว�มเร็วสูงกว่� 

188 กม./ชม.

พายุหมาอ๊อน

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

ทิพานัน ศิริชนะ

ลี้คิมฮวง

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. มีคำากล่าวที่

น่�พิจ�รณ�เกี่ยวกับร่องรอยอ�รยธรรมมรดกโลกพุทธศ�สน�.. 

แคว้นคันธ�ระ.. ที่เรียกพุทธฝ่�ยเหนือ ในพุทธศตวรรษที่ ๕-๖.. 

เป็นต้นม� ว่�..

“..ห�กกล่�วถึง ศิลปะคันธาระ ที่เป็นพุทธศิลป์เลื่องชื่อ

ลือน�มเป็นอย่�งยิ่งในโลกนี้ จะละเลยไม่พูดถึง 

อารยธรรมพุทธศาสนาในหุบเขาสวัต (Swat 

Valley) เสียเลยไม่ได้.. นอกจ�กอ�รยธรรม

ในหุบเข�ตักศิล�.. หุบเข�เปศว�ร์แล้ว.. จึงจะ

สมบูรณ์ในเนื้อห�ส�ระ

..ด้วยพื้นที่ของสวัต (Swat) ที่ม�กกว่� ๕ 

พันต�ร�งกิโลเมตร ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ภูเข�

น้อยใหญ่ ล�ดลงไปสู่ลุ่มน้ำ�ส�ยใหญ่-น้อยที่ไหล

รวมลงไปสู่ แม่น้ำาศุภวัสต ุที่ต่อม�เรียกข�นว่�  

แม่น้ำาสวัต.. ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกโลกพุทธศ�สน� 

ไม่ว่�จะเป็นสถูป.. วัดว�อ�ร�ม.. หรือสังฆ�ร�ม.. 

วิห�รใหญ่น้อยทั้งหล�ย.. ที่กล่�วเรียกโดยรวมว่�... 

“พุทธสถานโบราณสมัยคันธาระ”

ประช�ชนป�กีสถ�น.. ในหุบเข�สวัต จึง

มีคว�มคุ้นเคยกับพุทธสถ�นในพุทธศ�สน�ม�

ย�วน�น แม้จะไม่ได้เป็นพุทธศ�สนิกชนในพุทธ

ศ�สน�..

จึงเป็นธรรมด�ที่มีคว�มยินดี.. เมื่อได้เห็น

นักท่องเที่ยวช�วพุทธจ�กน�น�ช�ติ เดินท�งไป

ทัศนศึกษ�.. สักก�รบูช�พุทธสถ�นอันศักดิ์สิทธิ์

เหล่�นั้น.. ที่เป็นสมบัติล้ำ�ค่�ของช�วป�กีสถ�น

ก�รรบกวนใดๆ .. จ�กคนในท้องถิ่น.. แม้

กระทั่งในหมู่เด็กๆ .. จึงไม่เกิดขึ้นอย่�งที่เคยพบใน

ท้องถิ่นอื่นๆ ... ที่มักจะเข้�ม�มะรุมมะตุ้มขอปัจจัย

สิ่งของจ�กนักจ�ริกแสวงบุญ.. จนเลยเถิดไปจนถึง

ก�รกระทำ�ที่ไม่ควร.. ที่พบเห็นกันเป็นปกติ.. จน

คนจำ�นวนหนึ่งถอดใจไม่กล้�เดินท�งไปจ�ริกแสวงบุญอีกต่อไป.. ก็มี

เสน่ห์ของสังคมในท้องถิ่น ที่มีคว�มน่�รักของหมู่ชน.. แม้จะสืบ

เชื้อส�ยม�จ�กหล�ยช�ติพันธุ์... จ�กจำ�นวนประช�กรในปัจจุบันกว่� 

๒๐๐ ล้�นคน โดยประกอบด้วยเชื้อช�ติปัญจ�บ.. ป�ท�น.. ซิงค์.. บ�ลู

ชี และมูฮ�เจียร์ (ช�วมุสลิมที่อพยพม�จ�กอินเดีย) และอื่นๆ... ซึ่งใน

ปัจจุบันช�วป�กีสถ�นร้อยละ ๙๗ นับถือศ�สน�อิสล�ม (ร้อยละ ๗๗ 

เป็นนิก�ยสุหนี่ และร้อยละ ๒๑ เป็นนิก�ยชีอะห์) ที่เหลือเป็นคริสต์ ฮินดู 

และอื่นๆ รวมร้อยละ ๓ โดยมีภ�ษ�อูรดูเป็นภ�ษ�ประจำ�ช�ติ...

เมื่อ ๒๖ กรกฎ�คม ๒๕๖๕ .. ในขณะที่รับกิจนิมนต์กระทำ�สัตต�ห

กรณียะ เดินท�งออกจ�กเขตจำ�พรรษ�ที่ตักศิล� (พิพิธภัณฑ์ตักศิล�/รัฐ

ปัญจ�บ) ม�สู่หุบเข�สวัต (Swat Valley) เพื่อประกอบศ�สนกิจอธิษฐ�น

ประดิษฐ�น Bell of Peace ณ พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสวัต ต�มคำ�นิมนต์

เดิมของ Prince Adnan Aurangzeb เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒... แต่ด้วย

วิกฤตไวรัสโควิด-๑๙ จึงต้องชะลอก�รเดินท�งม�เยือนป�กีสถ�น.. จน

เข้�สู่ปีพุทธศักร�ช ๒๕๖๕ เมื่อมีโอก�สไปจำ�พรรษ�ที่นครตักศิล� รัฐ

ปัญจ�บ ส�ธ�รณรัฐอิสล�มป�กีสถ�น ต�มก�รเชิญ (นิมนต์) อย่�งเป็น

ท�งก�รของรัฐบ�ลป�กีสถ�น (รัฐปัญจ�บ) จึงได้ดำ�เนินง�นต่อเนื่องใน

เรื่องดังกล่�วต�มกิจนิมนต์ โดยมีหนังสือนิมนต์ที่ลงน�มโดย Ms.Zenab 

Adnan ภริย�ของ Prince Adnan Aurangzeb ที่เพิ่งมรณะไปเมื่อวันที่ 

๓๐ พฤษภ�คม ๒๕๖๕ 

จึงได้มีก�รกำ�หนด อธิษฐานประดิษฐาน Bell of Peace ขึ้น ใน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสวัต.. 

ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระ 

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. พระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันแห่งราช

อาณาจักรไทย... นับเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่ง...

นอกจ�กกำ�หนดก�รประดิษฐ�น Bell of Peace ต�มวันเวล�ดัง

กล่�วแล้ว สิ่งสำ�คัญคือ ก�รไปทัศนศึกษ�แหล่งอ�รยธรรมพุทธศ�สน�

ในหุบเข�สวัต อันทรงคุณค่�ยิ่ง.. ที่ได้รับก�รยกย่องประก�ศรับรองเป็น

มรดกโลก.. โดยสหประช�ช�ติ (ยูเนสโก)...

ดังปีนี้ในวันที่ 

๒๖ กรกฎ�คม ๒๕๖๕ 

.. จึงได้เดินท�งไปที่ 

Amluk-Dara ที่ฝ่�ย

กองง�นโบร�ณคดีจ�ก

พิพิธภัณฑ์สวัตให้คำ�

แปล อัมลุก (Amluk) คือ ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อลูกพลับ ด้วยมีช�วบ้�นใน

ย่�นหุบเข�ดังกล่�วทำ�สวนผลไม้ชนิดนี้กันม�ก.. เรียกว่� มองไปท�งไหน

ก็พบเห็นแต่ต้นพลับ ดังที่ได้เดินท�งไปถึงพื้นที่จริงในวันนั้น..

จึงได้สังเกตเห็นว่�.. สถ�นที่ตั้ง Amluk-Dara ดังกล่�ว เป็นหุบ 

เข�ที่มีลำ�ธ�รไหลตลอดปี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลน�น�พันธุ์ และ

เมื่อพิจ�รณ�ชื่อ Amluk (ลูกพลับ).. ใกล้เคียงกับคำ�ว่� Amla (อัมลา) 

เป็นชื่อ ผลมะขามป้อม.. ซึ่งเป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในคว�มเป็น คิลานะ .. 

ที่พระพุทธองค์ทรงพุทธ�นุญ�ตให้ส�ม�รถขบฉันได้อย่�งไม่จำ�กัดก�ล 

ด้วยจัดเข้�อยู่ในคว�มเป็นย�.. ที่เรียกว่� คิลานะเภสัช ซึ่งผลมะข�ม

ป้อมจะคู่กับผลสมอ.. ซึ่งเป็นไปได้ว่� บริเวณพื้นที่ตั้งสังฆ�ร�มที่เรียก

ในปัจจุบันว่� Amluk-Dara .. ในอดีตน่�จะมีผลมะข�มป้อมม�กม�ย.. 

และ Dara ที่แปลว่� ดวงด�ว.. น่�จะม�จ�กคำ�ว่� ธ�ร�.. คือส�ยน้ำ�

ที่ ไหลลงม�ในหุบเข�นี้ ซึ่งดูจะสอดคล้องกับคว�มเป็นมห�สังฆ�ร�ม

แห่งนี้.... (หม�ยเหตุ... เมื่อค้นคว้�คำ�ศัพท์ดังกล่�วเพิ่มเติม พบว่� คำ�

ว่� Amluk/Amlok/Amlook.. เป็นผลไม้ของช�วเปอร์เซีย.. ส่วน Dara/

Darra .. เป็นภ�ษ�เปอร์เซีย แปลว่� ลำ�ธ�ร (stream) ตรงกับคำ�ว่� 

ธ�ร�.. จริงๆ)

..จ�กที่ได้ให้ข้อสังเกตเรื่องภ�ษ�ที่ใช้ในพื้นที่ต่�งๆ ของป�กีสถ�น

ในปัจจุบัน เพื่อจะชักนำ�ไปสู่ก�รศึกษ�คำ�-คว�มหม�ยที่ถูกบัญญัติต�ม

ภ�ษ�ท้องถิ่น ที่ไหลเข้�ม�ต�มกระแสสังคมในแต่ละยุคสมัย โดยแม้จะ

ปะปนกันแต่ยังคงเค้�คว�มหม�ยของบ�ลี-สันสกฤตไว้ให้นำ�สืบส�วได้ไม่

ย�ก เพื่อเข้�ถึงคว�มจริงของเรื่องร�วบนร่องรอยอ�รยธรรมนั้นๆ... ดังที่

ต�มหลักฐ�นจ�กบันทึกของหลวงจีนฟ�เหียนระบุไว้ในก�รเดินท�งว่�... 

แม้ แคว้นคันธาระ.. จะอยู่ท�ง ตอนเหนือของชมพูทวีป แต่ภ�ษ�ที่ใช้

เป็นภ�ษ�เดียวกับแว่นแคว้นใน มัชฌิมชนบท (มคธภาษา/บาลี) .. ซึ่ง

ต่อม�แม้ว่�ในสมัย พระเจ้ากนิษกะมหาราช แห่งราชวงศ์กุษาณะ ได้มี

ก�รเปลี่ยนแปลงจ�กภ�ษ�บ�ลี.. อันเป็นภ�ษ�ในพุทธศ�สน�ดั้งเดิม.. ไป

สู่ภ�ษ�สันสกฤต.. ดังปร�กฏหลักฐ�นในพุทธฝ่�ยเหนือ... ที่ต่อม�เรียกว่� 

พุทธมห�ย�น

แม้แต่คำ�ว่� ตักศิลา (Taxila) .. ก็น่�สังเกต

ว่�.. มีก�รเขียนและแปลคว�มหม�ยไปต�มสภ�พ

สังคมปัจจุบัน.. อย่�งละทิ้งคว�มเป็นม�ของชื่อและ

คว�มหม�ยดั้งเดิม.. ไปอย่�งสิ้นเชิง จึงเป็นเรื่องที่น่�

นำ�ม�พิจ�รณ�อย่�งยิ่ง... เพื่อจะได้เข้�ใจตรงกันว่�.. 

ชื่อนั้นสำาคัญไฉน!?

ยกตัวอย่�ง เมืองสวัต แห่งหุบเข�สวัต 

(Swat Valley) ซึ่งมีชื่อเดิมว่� อุทยาน (Udyana) 

แปลว่� สวน... ที่แสดงคว�มเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยพืชพรรณน�น�ชนิด.. จ�กก�รมีส�ยน้ำ�ไหลผ่�น

หล่อเลี้ยงทั้งปี โดยแม่น้ำ�ดังกล่�วเดิมชื่อ “แม่น้ำา

ศุภวัสตุ” หรือ “สุภวัสตุ” ที่แปลเปลี่ยนไปเป็น แม่

น้ำาสวัต (Swat) ... ซึ่งห�กเข้�ใจคว�มหม�ยของ

ศุภะหรือสุภะ.. ในบ�ลีหรือสันสกฤต.. ที่แปลว่� 

สวยง�ม.. สงบสุข.. ก็เป็นไปได้ที่จะพ้องเสียงกับคำ�

ว่�.. สฺวสฺติ (สันสกฤต) หรือที่ภ�ษ�ไทยแปลงรูป

คำ�เป็น “สวัสดี” อันตรงกับคำ�บ�ลีคือ โสตฺถิ หรือ 

สุวตฺถิ ที่แปลรวมว่� มีสิ่งดีง�ม สิ่งเป็นมงคล.. ที่

กลับไปตรงกับคำ�ว่� “ศุภวัสดุ” นั่นเอง... (ที่กล่�วม�

นี้เพื่อคว�มเข้�ใจตรงกัน ในคว�มสำ�คัญของชื่อ .. 

คว�มหม�ย ที่จะบอกร่องรอยเรื่องร�วอ�รยธรรมได้อีกมิติหนึ่ง..)

ที่น่�สนใจ เมื่อได้เดินท�งไปเยี่ยมเยียนทัศนศึกษ� ได้แก่.. คำ�

ว่�.. Butkara ที่สื่อคว�มหม�ยถึง สังฆ�ร�มบุตค�ร� หรือวัดบุตค�ร� ที่

มีสถูปขน�ดใหญ่ตั้งอยู่ใจกล�งมห�วิห�ร ตั้งอยู่ในเขต เมืองไซดูชารีฟ 

(Saidu Sharif) อยู่ในใจกล�งเมือง.. แห่งหุบเข�สวัต ที่น่�จะม�จ�ก

คำ�ว่�.. พุทธคารา ที่สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้�นต�มภ�ษ�บ�ลี ซึ่งในฮินดู

ปัจจุบันเรียกชุมชนช�วพุทธหรือหมู่บ้�นช�วพุทธว่� พุทธคาเร ... (อ่�น

ว่� บุด-ด�-ก�-เร)

ที่กล่�วม�ทั้งหมดเพื่อนำ�ไปสู่คว�มรื่นเริงในก�รศึกษ�ร่อง

รอยอ�รยธรรมจ�กโบร�ณสถ�น.. มิใช่เพื่อต้องก�รหักล้�ง.. หรือ

เปลี่ยนแปลงคำ�ที่แสดงชื่อ.. สถ�นที่สำ�คัญๆ ของโบร�ณสถ�นพุทธ

ศ�สน�เหล่�นั้นแต่อย่�งใด.. เพียงแต่ยกขึ้นม�เป็นข้อสังเกตคำ�และ

คว�มหม�ย.. ที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปต�มก�ลสมัย จนให้ยุ่งย�กต่อก�ร

สืบส�วสอบสวนประวัติแท้จริงของโบร�ณสถ�นเหล่�นั้น ที่เชื่อมโยงกับ

ประวัติศ�สตร์ของศ�สน�และมนุษยช�ติในแต่ละยุค-แต่ละสมัย.. จึง

จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องรักษ�คำ�-คว�มหม�ยเหล่�นั้นไว้ไม่ให้แปรเปลี่ยน

ไปต�มกระแสสังคม... จึงควรอ้�งอิงต�มชื่อดั้งเดิมที่ยังพอมีปร�กฏใน

หลักฐ�น ซึ่งทุกหน่วยง�นที่รับผิดชอบในง�นก�รศึกษ�ค้นคว้�.. ทำ�นุ

บำ�รุงโบร�ณสถ�นทั้งหล�ย ควรอย่�งยิ่งที่จะได้พิจ�รณ�.. ก่อนจะ

บัญญัติคำ�.. หรือใช้คำ�นั้นๆ.. เรียกข�นร่องรอยเรื่องร�วที่ทรงคุณค่�นั้นๆ 

ไว้ให้เป็นมรดกโลก.. ให้อนุชนทั้งหล�ยได้ศึกษ�สืบต่อไป... (ติดต�มอ่�น

ตอนต่อไป).

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๗)

อธิษฐานจำาพรรษา .. ณ นครตักศิลา ปี ๒๕๖๕ ..

รณีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมพิจารณาคดี

ต่�งๆ ต�มกำ�หนดก�รที่สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญได้บรรจุ

ระเบียบว�ระไว้ รวมทั้งพิจ�รณ�คำ�ร้องกรณีที่น�ยชวน 

หลีกภัย ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ส่งคำ�ร้องของสม�ชิก

สภ�ผู้แทนร�ษฎร (ส.ส.) พรรคร่วมฝ่�ยค้�น ที่เข้�ชื่อต�มรัฐธรรมนูญ 

ม�ตร� 82 เพื่อขอส่งให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 

8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี ว่�สิ้นสุดลงต�ม

รัฐธรรมนูญ ม�ตร� 170 วรรคสองและม�ตร� 158 วรรคสี่ หรือไม่ 

รวมทั้งขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญสั่งน�ยกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้�ที่ จนกว่�

จะมีคำ�สั่ง เนื่องจ�กเห็นว่�ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีเป็นตำ�แหน่งสำ�คัญ

ของก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน

ประเด็นข้อกฎหมายรองรับการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประเด็นข้อกฎหม�ยที่รองรับก�รกำ�หนดให้มีก�รรักษ�ร�ชก�ร

แทนน�ยกรัฐมนตรี คือ ม�ตร� 41 ม�ตร� 12 พระร�ชบัญญัติระเบียบ

บริห�รร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ.2534

“มาตรา 41 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรี

หลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือ

มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคน

ใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน”

“มาตรา 12 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราช 

การท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสำานักนายก

รัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้”

จ�กม�ตร� 41 ว�งหลักก�รให้รองน�ยกรัฐมนตรีรักษ�ร�ชก�ร

แทน ถ้�รองน�ยกฯ ปฏิเสธ ก็ให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้�ที่แทน ต�มมติคณะ

รัฐมนตรี ในกรณีพลเอกประยุทธ์ น�ยกฯ หยุดปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่ง

น�ยกรัฐมนตรี แต่ยังสวมหมวกอีกใบคือ รัฐมนตรีกล�โหม ยังส�ม�รถ

ปฏิบัติหน้�ที่ได้ แต่ปฏิบัติหน้�ที่ได้เฉพ�ะรัฐมนตรีกล�โหมเท่�นั้น เป็น

น�ยกรัฐมนตรีรักษ�ก�รในฐ�นะเป็นรัฐมนตรีกล�โหมไม่ได้ เพร�ะศ�ล

รัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้�ที่น�ยกรัฐมนตรี ดัง

นั้น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษ�ร�ชก�ร

แทนน�ยกรัฐมนตรี ส่วนม�ตร� 12 ได้ว�งหลักกรณีที่น�ยกรัฐมนตรี

กำ�กับดูแลหน่วยง�นที่ไม่ได้สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

กรม มอบให้รองน�ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ดูแลแทน ดังนั้นพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำ�กับดูแลหน่วยง�น

ต�มม�ตร� 12 เช่น สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ เป็นต้น

ประเด็นแห่งอำานาจรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประเด็นแห่งอำ�น�จในก�รรองรับก�รรักษ�ร�ชก�รแทนน�ยก

รัฐมนตรี ต�มม�ตร� 48 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

แผ่นดิน พ.ศ.2534 คือ

“มาตรา 48 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราช

บัญญัตินี้มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน อำานาจในกรณีที่ผู้

ดำารงตำาแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นมอบหมาย

หรือมอบอำานาจให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติ

ราชการแทนมีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบ

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำารงตำาแหน่งใดเป็นกรรมการ

หรือให้มีอำานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ

ราชการแทนมีอำานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียว

กับผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน

ด้วย แล้วแต่กรณี”

แสดงให้เห็นว่� ม�ตร� 48 พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้ว�งหลักก�รที่สำ�คัญคือ รักษ�ร�ชก�ร

แทนน�ยกรัฐมนตรีมีอำ�น�จเสมอเหมือนน�ยกรัฐมนตรี

วิเคราะห์อำานาจหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

เมื่อพิจ�รณ�ศึกษ�อำ�น�จรักษ�ร�ชก�รแทนน�ยกรัฐมนตรี ต�ม

ม�ตร� 48 พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ.2534 

แสดงให้เห็นว่� “รักษาราชการนายกรัฐมนตรีมีอำานาจเสมอเหมือน

นายกรัฐมนตรี” ได้แก่

อำ�น�จหน้�ที่ ต�มม�ตร� 11 พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ.2534

“มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำานาจ

หน้าที่ ดังนี้

(1) กำากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้

จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่ง

มีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำา

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจำาเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้ และมี

อำานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น

(2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำากับการบริหารราชการ

ของกระทรวงหรือทบวงหนึ่ง หรือหลายกระทรวงหรือทบวง

(3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำาแหน่งซึ่งสังกัด

กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เป็นกรม

(4) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมา

ปฏิบัติราชการสำานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือน

ทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัด

เดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสำานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ ไม่สูง

กว่าเดิม

(5) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไป

ดำารงตำาแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือน

จากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับ

แต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ง  

ตนมาดำารงตำาแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการ

ตั้งแต่ตำาแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะ

รัฐมนตรี

(6) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือ

คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติ

ราชการใดๆ และกำาหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้

รับแต่งตั้ง

(7) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำานักนายก

รัฐมนตรี

(8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่น

ดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระ

ราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(9) ดำาเนินการอื่นๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบตาม (8) 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้”

อำ�น�จต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2560 

ที่ให้อำ�น�จน�ยกรัฐมนตรี ได้แก่

“มาตรา 103 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำานาจที่จะ

ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำาโดยพระ

ราชกฤษฎีกา และให้กระทำาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน

ภายใน 5 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำาหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจ

จานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องกำาหนดเป็นวัน

เดียวกันทั่วราชอาณาจักร มาตรา 171 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระ

ราชอำานาจในการให้รฐัมนตรีพ้นจากความเป็นรฐัมนตรีตามที่นายก

รัฐมนตรีถวายคำาแนะนำา”

ดังนั้น รักษ�ร�ชก�รแทนน�ยกรัฐมนตรี คือ พลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ มีอำ�น�จเสมอเหมือนน�ยกรัฐมนตรี ในประเด็นเรื่องที่

สำ�คัญที่น่�จับต� อยู่ 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 สามารถเสนอยุบสภาผู้แทน

ราษฎร ให้มีก�รเลือกตั้งใหม่ในกรณีนี้จะพ้นไปทั้งฝ่�ยบริห�รและสภ�ผู้

แทนร�ษฎร แต่ฝ่�ยบริห�รยังรักษ�ก�รอยู่จนกว่�จะมีคณะรัฐมนตรีชุด

ใหม่เข้�บริห�รประเทศ เกมนี้เป็นก�รตัดอน�คตพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอช� ไปเลย เรื่องที่ 2 ปรับคณะรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ท�งก�รเมือง

ในฐ�นะหัวหน้�พรรคพลังประช�รัฐ และ เรื่องที่ 3 กำ�กับดูแลตำ�รวจ 

“ทำาให้การโยกย้ายแต่งตั้งตำารวจรอบนี้อยู่ในมือคนชื่อ ประวิตร วงษ์

สุวรรณ”.

เ

จาริกทัศนศึกษา.. ร่องรอยอารยธรรม.. ถวายบูชาพระ

รัตนตรัยในหุบเขาสวัต (ตอนเหนือของปากีสถาน)... ต่อ

เนื่องเป็นวันที่สี่ (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕...)  

อำานาจหน้าที่กรณีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี : พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์สิทธิกร ศักดิ์แสง 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ก



ร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ “รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี” 

เป็นวันแรกแล้ว  สำ�หรับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี 

แม้จะไม่ขึ้นไปทำ�ง�นที่ห้องทำ�ง�นน�ยกรัฐมนตรี ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� บนตึกไทยคู่ฟ้� ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

ต�มที่ “วิษณุ เครือง�ม” รองน�ยกรัฐมนตรี บอกกล่�วเอ�ไว้

แต่ “บิ๊กป้อม” ก็ประเดิมหน้�ที่ “รักษ�ก�รแทนน�ยก

รัฐมนตรี” เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รระบบ

ก�รเตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ (กภช.) ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุม

มูลนิธิอนุรักษ์ป่�รอยต่อ 5 จังหวัด 

“วิมล ไทรนิ่มนวล” นักเขียนร�งวัลซีไรต์ ได้ โพสต์ข้อ

คว�มบนเฟซบุ๊กถึงข้อดีของ “รักษ�ก�รแทนน�ยกรัฐมนตรี” ที่

ชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

“ลุงป้อมพูดแต่ว่� 

“ไม่รู้ ไม่รู้ จะรู้ได้ยังไง” 

นั้น คว�มจริงก็คือลุงป้อม

รู้ดีทุกเรื่อง พอๆ กับอีก 2 

ลุงนั่นแหละ บ�งเรื่องแก

รู้ม�กกว่�ด้วยซ้ำ� (อย่�ง

โทนี่ ไปดูกีฬ�โอลิมปิกและ                                   

ย่ิงลักษณ์มุดร้ัวหนีง้ี!) เพร�ะ

แกเป็นผู้จัดก�รรัฐบ�ล มีประ    

สบก�รณ์ด้�นก�รเมืองม�

ก่อน และม�กกว่� 2 ลุง

ที่แกพูดแต่ว่� “ไม่รู้ 

ไม่รู้ จะรู้ได้ไง” น้ันก็เหมือน

กับ พล.อ.เปรมย้ิมละไม ตอน

นักข่�วถ�ม บ�งทีก็บอกว่� “กลับบ้�นเถอะลูก!” จนนักข่�ว

ค่อนแคะว่� “กลัวดอกพิกุลจะร่วง!”

ก�รพูดน้อยอย่�ง พล.อ.เปรมและลุงป้อมนั้นมีประโยชน์

ม�ก! อย่�งน้อยก็สำ�หรับตัวแกเอง เพร�ะยิ่งพูดม�กก็ยิ่งม�ก

เรื่อง ขย�ยคว�มกันไปไม่สิ้นสุด ยิ่งสื่อคุณภ�พต่ำ� ไร้จรรย�

บรรณและเลือกฝ่�ย บ้�งก็เป็นสื่อจอมพิฆ�ตอย่�งในปัจจุบันนี้

ด้วยแล้ว ไม่พูดย่อมดีกว่�แน่

“ไม่รู้ ไม่รู้ จะรู้ได้ยังไง” เมื่อมองอีกมุมหนึ่งก็คือก�รสั่ง

สอนสื่อคุณภ�พต่ำ� ไร้จรรย�บรรณและเลือกฝ่�ย บ้�งก็เป็นสื่อ

จอมพิฆ�ต ว่�พวกเข�จะไม่ได้ข้อมูลหรือคว�มเห็นอะไรเป็นเรื่อง

เป็นร�วจ�กแก

ก็หวังว่�ลุงป้อมจะคงเอกลักษณ์ของเอกบุรุษไว้ต่อไปครับ 

ขยะในโลกออนไลน์จะได้น้อยลง! 5555”

น่ันคือข้อดีท่ีระดับนักเขียนร�งวัลซีไรต์ มอง “ลุงป้อม” ใน

ฐ�นะรักษ�ก�รแทนน�ยกรัฐมนตรี ท่ีดูแลเป็นมุมมองน่�สนใจไม่น้อย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี และ

รักษ�ก�รแทนน�ยกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 11 ส.ค.2488 เคยดำ�รง

ตำ�แหน่ง รมว.กล�โหม ระหว่�งปี 2551-2554 และ 2557-

2562, ผบ.ทบ.ปี 2547-2548 นอกจ�กนี้ ปัจจุบันเป็นหัวหน้�

พรรคพลังประช�รัฐ 

ทำ�หน้�ท่ี “รักษ�ก�รน�ยกรัฐมนตรี” แทน พล.อ.ประยุทธ์ 

ในระหว่�งท่ีถูกศ�ลรัฐธรรมนูญส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้�ท่ีเป็นก�ร

ช่ัวคร�ว ซ่ึงเป็นไปต�มคำ�ส่ังสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีท่ี 237/2563 เรื่อง

มอบหม�ยให้รองน�ยกรัฐมนตรีรักษ�ร�ชก�รแทนน�ยกรัฐมนตรี 

และปฏิบัติร�ชก�รแทนน�ยกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อ�จปฏิบัติร�ชก�รได้ หรือไม่มีผู้

ดำ�รงตำ�แหน่ง ลำ�ดับ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 2.น�ยวิษณุ 

เครือง�ม 3.น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล 4.น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

5.น�ยดอน ปรมัตถ์วินัย และ 6.น�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว์.

รัฐจะม�วิน แต่ถ้�ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง พันธมิตรของพลังประช�รัฐ

ที่กูรูก�รเมืองวิเคร�ะห์ล่วงหน้� ก็คือเผ�ไทย

แต่ถ้�ต้องก�รเสียงพอให้เกินกึ่งหนึ่งก็อ�จจะเป็นพรรค

หญิงหน่อย ภ�พก�รเมืองหลังเลือกตั้งใหญ่จะบ่งบอกถึงภ�พ

วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗ ที่ลุงตู่ตั้งใจตั้งโจทย์ผิด ลุงตู่ออกหน้�รับ

ทุกเรื่องตลอด ๘ ปี คณะคุณสมช�ยและคณะเรือเหล็กนั้น

เริ่มส่งกลิ่นเน่�แล้ว ตั้งแต่ลุงป้อมใช้บริก�รเสี่ยแป้งมัน

วันนี้ลุงตู่ต้องแยกระหว่�งส�มลุงกับพลังประช�รัฐ                                                                      

เพร�ะลุงตู่ไม่ได้เป็นสม�ชิกพรรคพลังประช�รัฐ แต่ลุงป้อม                                                                              

รับบทเป็นหัวหน้�พรรค ดังนั้นถ้�ลุงตู่ยอมนั่งเก้�อี้น�ยกฯ 

รอบส�ม โดยเฉพ�ะมีจอยต์เวนเจอร์กับพรรคนอมินีโทนี่                                                                            

โลนซั่ม ทำ�ให้แบ็กกร�วด์ของลุงตู่รอบส�มดูไม่ได้จริงๆ คิด                                                                            

แล้วก็ไม่เชื่อว่�ลุงตู่จะยอมคัมแบ็ก ถึงเวล�ล้�งมือในอ่�งทอง

คำ�แล้ว จังหวะก้�วลงจ�กหลังเสือหลังลงจ�กเก้�อี้ สร.๑ 

รอบ ๒ นี้เป็นโอก�สเหม�ะที่สุดแล้ว ปล่อยให้ลุงป้อมรู้ว่� 

นรกเป็นอย่�งไรบ้�ง

ร�ชดำ�เนินสมัยลุงป้อมจะไม่สงบเงียบเหมือน ๘ ปีของ

ลุงตู่อย่�งแน่นอนครับ ลุงตู่ทำ�เพื่อช�ติม� ๘ ปี ม�กพอ

สมควรแล้วครับ นอกจ�กนั้นลุงตู่สมควรตั้งคำ�ถ�มกับตัวเอง                                                                               

ว่� ๘ ปีนั้นทำ�ให้ช�ติดีขึ้นม�กน้อยเพียงใด แต่ก�รนำ�นโย 

บ�ยประช�นิยมที่แจ้งเปลี่ยนชื่อว่�พลังประช�รัฐนั้นสร้�ง

หนี้สินจำ�นวนม�กให้ประเทศ ลุงตู่ก็สมควรถ�มตัวเองต่อไป                                                                         

ว่�แล้วคุ้มค่�หรือไม่ อย่�งไร เพร�ะทุจริตคอร์รัปชันในระหว่�ง 

๘ ปีนี้มีไม่น้อย

กรณีเส�ไฟต้นละแสนนับพ้นต้นทั่วประเทศนั้น สร้�ง

หนี้สินให้ลูกหล�นไทยเท่�ใด คุ้มค่� หรือคุ้มค่�โง่

ถ้�ลุงตู่ประสงค์ท่ีจะเป็นน�ยกฯ รอบส�ม ก็สมควรถ�ม

ตัวเองว่�จะทำ�ให้ประเทศช�ติดีขึ้นอย่�งไร “ผมพอแล้ว”

เป็นคำ�พูดอมตะของท่�นรัฐบุรุษ

ถึงแม้ว่�ผลง�น ๘ ปีของลุงตู่จะเทียบไม่ได้กับผลง�น

ของท่�นรัฐบุรุษ ก็ยังถือว่�ไม่เลวร้�ยที่สุด ผมไม่มีนิสัยเป็น

บ่�งช่�งยุท่ีหวังจะสร้�งคว�มแตกแยกในหมู่ส�มลุง แต่เมื่อลุง

ป้อมยังต้องก�รไปต่อ ถ้�ลุงตู่ไม่ประสงค์ที่จะไปต่อก็สมควร

5บทความ

ายกฯ ๘ ปี ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลครับ 

ไม่ต้องดิ้น ไม่ต้องพล่�น 

แค่รอศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จบแบบไหนก็

เป็นแบบนั้น 

แล้วเดินหน้�กันต่อ 

มีนักก�รเมือง นักกฎหม�ยบ�งคนสื่อทำ�นองว่� คนที่

บอกว่�ให้รอศ�ลรัฐธรรมนูญตีคว�ม คือก�รใช้ปัญญ�คร่ึงเดียว  

ผิดกับตัวเองไปไกลกว่� เพร�ะสติปัญญ�เจริญงอกง�ม

ม�กจ�กก�รถกเถียง 

และบอกว่�ก�รรอให้คนอื่นตัดสิน โดยไม่ห�คว�มรู้เลย 

ไม่ใช่พลเมืองในระบอบประช�ธิปไตย 

ฟังดูเหมือนทำ�ตัวให้ฉล�ดเข้�ไว้

ก็เพร�ะไม่มีใครฟังใคร แต่ละคนเป็นผู้รู้กันหมด ก่อน

ศ�ลตัดสินวิจ�รณ์กันเข้�รกเข้�พงท้ังคนพูดคนฟัง สุดท้�ยกล�ย

เป็นก�รสร้�งชุดข้อมูลข้ึนม� แถมยังบอกไม่ให้เชื่อศ�ลอีก แล้ว

ปักใจเชื่อกันต�มนั้น 

เมื่อศ�ลวินิจฉัยออกม�ต่�งออกไป...ฉิบห�ยซิครับ ไม่มี

ใครฟังศ�ล เพร�ะคิดว่�ข้อมูลแรกที่ได้รับม�นั้นถูกต้อง 

มันเป็นแบบนี้ม�นับ ๑๐ ปีแล้วครับ 

ก�รวิจ�รณ์ทำ�ได้เสมอในทุกเรื่อง แต่ต้องไม่ละเมิดผู้อื่น 

หรือผิดกฎหม�ยอื่นใด 

แต่เมื่อถึงเวล�หยุดฟังก็ต้องหยุด 

กรณีน�ยกฯ ๘ ปี ขณะนี้ควรรอครับ 

รอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

ที่วิจ�รณ์กันว่�มี ๓ แนวท�ง “ลุงตู่” ไปหรือไม่ไปตอน

ไหน พูดกันม�เยอะแล้ว พูดอีกก็เหมือนเดิม จะพูดใหม่ก็พูด

ได้ แต่ไม่ควรยึดเอ�ต�มคว�มคิดตัวเอง แล้วไปกดดันศ�ลรัฐ 

ธรรมนูญ 

ให้ศ�ลวินิจฉัยต�มแนวท�งที่ตนเห็นด้วยเท่�นั้น 

ถ้�ต่�งออกไป คือรุมยำ�ศ�ล 

ตอนนี้นักก�รเมืองจ�กพรรคเพื่อไทยกำ�ลังทำ�เรื่องที่ว่�นี้

อยู่ 

ประท�นโทษ คำ�สั่งศ�ล กับ คำ�วินิจฉัยศ�ล ยังแยกไม่

ออก แต่ดันทำ�ตัวเป็นผู้รู้ 

“ชญ�ภ� สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย” พูดไว้ต�ม

เรื่องใหญ่กว่านายกฯ 8 ปี

นี้ครับ 

“...หลังคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้สร้�งคว�ม

เชื่อมั่นให้กับประช�ชนคนไทยได้ แต่ในท�งตรงกันข้�มกลับยิ่ง

สร้�งข้อกังข�และนำ�ไปสู่คำ�ถ�มต�มม�อีกม�กม�ยว่� สรุปแล้ว

ประเทศไทยจะเดินหน้�ไปในทิศท�งไหน...”

ศ�ลรัฐธรรมนูญรับคำ�ร้องแล้วออกคำ�สั่งให้น�ยกฯ หยุด

ปฏิบัติหน้�ที่ จนกว่�ศ�ลจะมีคำ�วินิจฉัย 

ศ�ลยังไม่ได้วินิจฉัยครับ 

ที่จริงไม่อย�กหยิบเอ�คำ�พูดเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ม�พูดถึงสัก

เท่�ไหร่ เพียงแต่นี่คือม�ตรฐ�นก�รแถลงข่�วของนักก�รเมืองใน

น�มพรรคก�รเมือง 

มันคือก�รโจมตีศ�ล 

หลับต�นึกภ�พล่วงหน้�ได้เลยครับ ห�กศ�ลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยว่� ๒๓ สิงห�คมที่ผ่�นม�ไม่ใช่วันครบ ๘ ปี ในก�รดำ�รง

ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีของ “ลุงตู่” พรรคเพื่อไทยกับมวลชนของ

เข�จะดิ้นเป็นไส้เดือนถูกขี้เถ้�

ไม่ใช่เรื่องของกฎหม�ย 

แต่มันไม่ถูกใจ 

มันก็เหมือนที่ “ชลน่�น ศรีแก้ว” เอ�แต่ไล่ให้ “ลุงตู่” ล�

ออก แต่ตอนที่มวลมห�ประช�ชนออกม�เรียกร้องให้ “ยิ่งลักษณ์” 

ล�ออก วันนั้นห�ยหัวไปไหน 

ครับ..มีเรื่องใหญ่กว่�น�ยกฯ ๘ ปีเยอะ 

โลกกำ�ลังเข้�สู่วิกฤตอดอย�ก 

เฟซบุ๊ก Kobsak Pootrakool ของ กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีต 

๔ กุม�ร เขียนไว้ให้คิดห�วิธีเตรียมตัวกันล่วงหน้�ครับ

...วิกฤตอ�ห�รโลก .... “ข้�วจะย�ก หม�กจะแพง” ยิ่งขึ้น

ภัยแล้งที่รุนแรงสุดในรอบ ๕๐๐ ปีในยุโรป รวมถึงภัยแล้งใน

จีนและพื้นที่อื่นๆ 

กำ�ลังจะทำ�ให้วิกฤตอ�ห�รโลกลุกล�มยิ่งขึ้นไปอีกระดับ

ภ�พของแม่น้ำ�ที่แห้งขอดจนถึงพื้น 

ซ�กเมือง 

ซ�กเรือจม

Spanish Stonehedge

Hunger Stones หรือหินของคว�มหิวโหยที่คนเมื่อช่วง

ศตวรรษที่ ๑๕

สลักฝ�กข้อคว�มไว้ที่หินใต้แม่น้ำ�ว่� “If you see me, cry” 

หรือ “ถ้�คุณเห็นข้อคว�มนี้ จงร้องไห้เถอะ”

รวมไปถึงพระพุทธรูปเก่�แก่ในจีนอ�ยุ ๖๐๐ ปี ที่โผล่จ�กน้ำ�

ขึ้นม�อีกครั้งหนึ่ง

กล�ยเป็นภ�พจำ�ที่กำ�ลังออกม�ให้ทุกคนได้เห็น ได้ตื่นเต้น 

กับสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นเหล่�นี้

แต่ข้�งหลังภ�พดังกล่�ว คือ สัญญ�ณอันตร�ยที่ชี้ว่� วิกฤต

อ�ห�รโลกจะแย่ขึ้นจ�กเดิม

สองในส�มของยุโรปกำ�ลังเผชิญภ�วะภัยแล้ง ดังเห็นในแผน 

ที่ด้�นล่�ง

ปัญห�ได้กระจ�ยไปยังทุกพื้นที่ 

โปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อิต�ลี 

และประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันออก ต่�งถูกกระทบก�รผลิตของ

ข้�วโพด ข้�วส�ลี น้ำ�มันโอลีฟ ถั่วเหลือง เมล็ดดอกท�นตะวัน

นอกจ�กนี้ แม่น้ำ�ที่แห้งยังกระทบต่อไปยังก�รขนส่งท�งน้ำ� 

ซึ่งเป็นช่องท�งขนส่งสำ�คัญของยุโรป ที่จะไม่ส�ม�รถขนส่งสินค้�

เกษตรได้ในช่วงนี้ ทำ�ให้ผลผลิตเกษตรที่ออกม�สู่โลกลดลง

ในพื้นที่อื่นๆ ของโลก ก็ประสบปัญห�ภัยแล้งเช่นกัน

สหรัฐตะวันตกก็กำ�ลังเผชิญปัญห�นี้อย่�งรุนแรง ทำ�ให้ผล 

ผลิตฝ้�ยปีนี้ลดลง ๔๐%

จีนตะวันตกเฉียงใต้ ที่แม่น้ำ�แยงซีระดับน้ำ�ลดลงและแห้ง

ขอดในบ�งส่วน

กระทบต่อก�รผลิตข้�ว ข้�วโพด 

นอกจ�กภ�คก�รเกษตรแล้ว ยังกระทบก�รขนส่งท�งน้ำ� 

และก�รผลิตกระแสไฟฟ้�

บ�งมณฑลเช่น เสฉวน ที่พึ่งพ�ไฟฟ้�จ�กเขื่อน ต้องประ 

หยัดก�รใช้ไฟฟ้� หยุดจ่�ยในบ�งส่วน

กระทบไปถึงก�รผลิตของโรงง�นสำ�คัญหล�ยแห่ง เช่น 

Toyota Foxconn Tesla   

ในส่วนของแอฟริก� คว�มแห้งแล้งในพ้ืนท่ี Greater Horn 

of Africa ได้ส่งผลกระทบต่อ เอธิโอเปีย เคนย� โซม�เลีย 

ทำ�ให้คนหล�ยสิบล้�นคนกำ�ลังประสบปัญห�ข�ดแคลน

อ�ห�ร  

หม�ยคว�มว่� ระดับของคว�มรุนแรงของวิกฤตอ�ห�ร

โลกที่จะเพิ่มขึ้น

ซ้ำ�เติมปัญห�เดิมที่เกิดม�จ�ก สงคร�มรัสเซีย-ยูเครน ที่

กระทบสินค้�เกษตรบ�งอย่�งเช่น ข้�วส�ลี 

ปัญห�ปุ๋ยแพง จ�กก�ร Sanctions รัสเซียและเบล�รุส 

ท่ีทำ�ให้เกษตรกรท่ัวโลกต้องประหยัดก�รใช้ปุ๋ย ทำ�ให้ผลผลิตออก

ม�น้อยในฤดูก�ลนี้

แล้วยังม�ถูก “ผีซ้ำ�ด้ำ�พลอย” จ�กภัยแล้ง

ทั้งหมดนี้จะทำ�ให้ปัญห�เงินเฟ้อในบ�งประเทศ เช่นใน

ยุโรปและประเทศต่�งๆ อ�จจะอยู่ในระดับสูงไปอีกระยะ จ�ก

ร�ค�อ�ห�รที่เพิ่มขึ้น และจ�กร�ค�ก๊�ซธรรมช�ติที่เพิ่มสูงขึ้น

จ�กก�รลดและหยุดส่งก๊�ซของรัสเซีย

ยุคข้�วย�กหม�กแพง คนอดอย�ก กำ�ลังม�เยือน

โชคดีที่ไทยเร�เป็นผู้ผลิตอ�ห�ร เร�คงได้รับประโยชน์

บ�งส่วน และผ่�นเรื่องนี้ ไปได้ครับ... 

คนที่อยู่ในอำ�น�จ เตรียมรับมือไปถึงไหนแล้ว 

ส่วนคนที่อย�กได้อำ�น�จคิดอะไรเผื่อไว้หรือยังนอกจ�ก

จะพ�พ่อกลับบ้�น  

ถึงประเทศไทยจะโชคดีท่ีเร�เป็นครัวโลก บรรพบุรุษสร้�ง

ม� แต่คว�มเป็นครัวโลกก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เพร�ะพลเมือง

รุ่นใหม่ไม่ให้คว�มสำ�คัญม�กนัก เนื่องจ�กทำ�ร�ยได้ไม่ทันใจ

แต่สุดท้�ยแล้ว ประเทศท่ีปลูกเองกินเองอย่�งไทยน่ีแหละ

ครับจะรอด.

สติ:ของสำาคัญ

สมณะ รูปหนึ่ง น่าคิดนึก

ใช้ปากกาหมดหมึกเสมอ

จะไม่หลง ไม่ลืม ล้ำาเลิศเลอ

ปากกา เพื่อนเกลอ อยู่ด้วยกัน

ใช้ปากกา หมดหมึก ทุกด้าม

กฎข้อห้าม ห่างหา ปากกาหัน

สมุดจด บทบาท คนสำาคัญ

ตายวันนั้นหนีจากปากกา

แฮตทริกของลุงตู่-มารยาททางการเมือง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

แฮตทริกเป็นศัพท์สแลงหรืออีเดียม ท่ีใช้กับวงก�รกีฬ� 

กีฬ�ฟุตบอลทำ�ประตูได้ ๓ ประตูใน ๑ เกม เรียกว่�แฮตทริก 

ผู้ที่ทำ�ได้ ๓ ประตู ก็จะได้ลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งขันกลับบ้�น 

แต่ฟุตบอลเยอรมันจะถือว่�เป็นแฮตทริกได้ก็ต่อเมื่อยิงประตู

ได้ ๓ ประตูในครึ่งเวล�เดียวกัน ไม่นับทั้งเกมก�รแข่งขัน 

สำ�หรับกีฬ�สนุกเกอร์ ได้ ๓ แชมป์ในร�ยก�รสำ�คัญท่ีกำ�หนดก็

จะได้มงกุฎประดับเสื้อกั๊ก เรียกว่� ทริปเปิลคร�วน์ ไม่นับ ๓ 

แชมป์จ�กร�ยก�รเดียว

ดูเหมือนลุงตู่จะพอใจแก่ “ดับเบิลแชมป์” กูรูก�รเมือง

หล�ยคนวิเคร�ะห์กันว่�ลุงตู่จะล้�งมือในอ่�งทองคำ�หลังจ�ก

ครบเทอม เพร�ะนิสัยลุงตู่ที่รู้ๆ กันก็คือ “ใครบังคับไม่ได้” จะ

ไล่เท่�ใดลุงตู่ก็ไม่ยอมแพ้ นอกจ�กนั้นลุงตู่ก็ยังประก�ศไม่ล�

ออก ไม่ยุบสภ� แต่สถ�นก�รณ์ก�รเมืองเปลี่ยนแปลงร�ยวัน 

ธงที่ลุงตู่ปักไว้ที่เส้นชัย อยู่ครบเทอมอ�จจะไปไม่ถึง

ม�รย�ทท�งก�รเมือง : อำ�น�จในก�รยุบสภ�เป็นของ

น�ยกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่�ลุงตู่จะประก�ศไม่

ล�ออก ไม่ยุบสภ� แต่ลุงป้อมก็ไม่สมควรออกม�สมทบว่�

ไม่มีก�รยุบสภ�เด็ดข�ด เพร�ะลุงตู่อ�จจะเปลี่ยนใจได้ตลอด

เวล�

ลุงป้อมอ�จจะมีระดับอ�วุโสโซตัสสูงกว่�ลุงตู่ แต่ก็อยู่

ในรั้วแดงกำ�แพงเหลืองเท่�นั้น ไม่สมควรทะลุม�ถึงตึกไทย

คู่ฟ้� เหมือนกับที่เสี่ยแป้งมันระดับอ�วุโสต่ำ�กว่�ลุงตู่แบบไม่

เห็นฝุ่นหรือคนละดิวิชั่น กลับจะเทียบรุ่น ดังนั้นก�รออกม�

แสดงคว�มเห็นว่�ไม่มีก�รยุบสภ�เด็ดข�ดของลุงป้อม จึงเป็น 

ก�รกระทำ�ที่ไร้ม�รย�ทก�รเมืองอย่�งร้�ยแรง

แฮตทริกของลุงตู่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่ลุงตู่

คนเดียว แต่ก�รที่จะได้ครอบครองอำ�น�จโดยมีพลังสกปรก

หนุนหลังน้ันเท่�กับบ�รมีลุงตู่มล�ยส้ิน โจทย์ผิดปกป้องระบอบ

โทนี่ โลมซั่ม ป้องกันหญิงปู ก็ทำ�ให้คิ้วประช�ชนไทยที่รัก

ช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์ ขมวดด้วยคว�มสงสัยม�แล้ว

แต่ก�รได้ม�ซึ่งอำ�น�จด้วยพลังสกปรกนั้น ประช�ชน

ร้อง “ยี้” อย่�งแน่นอน โดยเฉพ�ะเมื่อมี “มิชชันผสมพันธุ์

กับเผ�ไทย” ทุกวันน้ีเผ�ไทยจำ�นวนไม่น้อยย้�ยข้�งม�อยู่ร่วม

กับพลังประช�รัฐ ซึ่งอ�จจะเปรียบเทียบได้กับ “ม้�ไม้เมือง

ทรอย” เมื่อรวมกับคว�มเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องก�รแก้ไขรัฐ 

ธรรมนูญที่กลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ ย้อนรอยก�ร

เลือกตั้ง ๒๕๔๐ ด้วยแล้ว ถึงแม้จะคุยโวโอ้อวดว่�พลังประช�

จุดแข็ง‘รักษาการนายกฯ’

เป็นสิทธิส่วนตัว แต่ถ้�ลุงตู่เกรงใจหรือยังเสพติดอำ�น�จก็กรรม

ใครกรรมมันนะครับ

มนุษย์ โสสิ

 

ก็ยังเด�ย�กอยู่ครับว่� หมดว�ระไปแล้ว ลุงตู่จะสู้ต่อ                                                                             

หรือไม่ แล้วใครจะเป็นกองหนุนให้ แต่โดยธรรมช�ติก�ร 

เมือง ผู้นำ�ประเทศยิ่งอยู่น�นก็ยิ่งถูกตั้งคำ�ถ�มเยอะ ก�รอยู่

ในตำ�แหน่งต�มห้วงเวล�ที่เหม�ะสม ก็อ�จจะดีกว่�พย�ย�ม

อยู่ต่อไปเรื่อยๆ โดยมีข้อเสียไล่ต�มหลังม� 

ห�กลุงตู่ทำ�แฮตทริกโดยพรรคโทนี่ โทนั่นสนับสนุน 

ผมมองว่�จะเกิดปัญห�ขึ้นแน่นอน เพร�ะคนที่ ไม่ยอมรับ

ระบอบทักษิณมีอยู่เยอะ แต่ห�กรับกันได้ก็เป็นก�รสม�นฉันท์  

ไปในตัว แต่ผลของก�รสม�นฉันท์จะเป็นก�รมองข้�มระบอบ

ก�รโกงกินหรือไม่ ก็คงต้องพูดคุยกันอีกที 

ก�รเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ในอดีตพรรคเทพ

ผสมกับพรรคม�ร ก็เคยเกิดขึ้นแล้ว วันนี้ลุงตู่ก็ไม่เคยบอก

ว่� พอแล้ว ก็คงต้องจับต�มองกันต่อไปครับ สุดท้�ยอย�ก

ให้ประช�ชนคิดเยอะๆ ตอนเข้�คูห�เลือกตั้ง ก�รก�บัตรคือ

ก�รก�อน�คตของตนเองและประเทศไทย ได้ โปรดเลือกคน

ที่เลวน้อยที่สุดในส�ยต�ครับ.

แต่ปางก่อน

 * รอยใจต�มติดยั้ง   ยืนน�น

ลิ้มรสเพียงรอยปร�ณ    สงบซึ้ง

ยังรฦกถึงสุขศ�นติ์       อนันตะ

พระพุทธเจ้�อิ่มอึ้ง       โอบเอื้อกรุณ�ฯ

 * ห�ท�งดับทุกข์ท้น  ทุกท�ง

อนุศ�สนีบอกล�ง        ปลดเปลื้อง

สติปัฏฐ�นสี่ส�ง          ทุกข์หมด

เริ่มฝึกฝนมรรคเมลื้อง    โอษฐ์ โอ้อุท�นฯ

 * แค่คำ�สอนท่�นให้   ผลดี

ถ้�พบองค์จริงชีวี         ยิ่งแก้ว

คงก้�วหน้�ในวิถี         มรรคเลิศ

คงประเสริฐพร่�งแพร้ว  กว่�นี้ที่เชื่อยช�ฯ

 * ปล�ยชีวิตได้แจ่มแจ้ง  อนัตต�

สรุปที่รูปร่�งก�ย�        ว่�งแท้

หล�กวิบ�กทุกข�         ว�งปล่อย

กร่อยสิ้นในโลกแล้        แน่แล้วปล่อยว�งฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

น

เ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
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6 เศรษฐกิจ

สคร.โชว์ผลงานรสก.เบิกจ่ายพุ่ง
ไทยโพสต์ • “สคร.” โชว์ผลงาน

รัฐวิสาหกิจเร่งเครื่องเบิกจ่ายพุ่ง                                     

2.12 แสนล้านบาท พร้อมจ้ีเตรียม 

ความพร้อมจัดซ้ือจัดจ้าง หนุนเบิก 

จ่ายปีงบ 2566 เดินหน้าตามเป้า                                 

หมาย 95% ชู “ปตท.-รฟท.-กฟผ.-

กฟภ.-รฟม.” แชมป์ลงทุนเก่ง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้                           

อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร.

กำากับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือน 

ก.ค.2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดย                                                      

มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 

212,779 ล้านบาท หรือคิดเป็น                                          

101% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม                                           

ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุน  

ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ต.ค.                              

64–ก.ค.65) 34 แห่ง จำานวน 83,691                                                       

ล้านบาท หรือคิดเป็น 91% ของ

แผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจ

ปีปฏิทิน (ม.ค.-ก.ค.65) 9 แห่ง 

จำานวน 129,088 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 108% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

“ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ

ยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุน

ได้ตามแผน โดย รมว.การคลัง

ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจ

เตรียมความพร้อมการลงทุนก่อน                                 

เริ่มปีงบประมาณ 2566 ในประ                                    

เด็นต่างๆ เช่น การเตรียมความ

พร้อมของพื้นที่ดำาเนินโครงการ 

การเตรียมความพร้อมด้านกระ 

บวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายหลัง

จากโควิด-19 คลี่คลายลง โดย

ได้กำาชับให้ผู้บริหารสูงสุดของ

รฐัวิสาหกิจติดตามการเบิกจ่ายงบ

ลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่

น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงิน

อนุมัติ ให้ เบิกจ่ายลงทุนด้วย” 

นางปานทิพย์กล่าว

สำาหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมีการ

เบิกจ่ายได้ตามแผนและมีการเบิก

จ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 

บมจ.ปตท. เบิกจ่ายได้ 66,672 ล้าน

บาท คิดเป็น 116% ของแผนการ

เบิกจ่าย, ร.ฟ.ท. เบิกจ่ายได้ 36,464 

ล้านบาท คิดเป็น 98%, กฟผ. เบิก

จ่ายได้ 22,416 ล้านบาท คิดเป็น 

103%, กฟภ. เบิกจ่ายได้ 18,644 

ล้านบาท คิดเป็น 95% และ รฟม. 

เบิกจ่ายได้ 16,656 ล้านบาท คิด

เป็น 101% ของแผนการเบิกจ่าย.

รับรางวัล • นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น 

(ประเทศไทย) จำากัด ผู้ดำาเนินการโรงกำาจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม เข้าร่วมพิธีรับมอบ

โล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ภายใต้ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำาปี 2565 โดยมี 

นายสหวัฒน์  โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัล 

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.

ปตท.อัดงบลุยธุรกิจใหม่
ชูนวัตกรรม-เทคโนดิจิทัล

ผุดรง.ผลิตโปรตีนจากพืช

อังกฤษ • ปตท.ลุยธุรกิจใหม่ ตั้งเป้า 5 ปีเพิ่มการลงทุนนวัตกรรม-

ดิจิทัล 30% หรือ 50,000 ล้านของเงินลงทุนทั้งหมด หวังโกยราย

ได้ โต 30% จากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวภายใน 10 ข้างหน้า ประเดิมตั้ง

โรงงานผลิต “แพลนต์เบส”  ที่อยุธยา

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. 

หรือ PTT เปิดเผยว่า หลังจากท่ี 

ปตท.ปรับวิสัยทัศน์เป็น Powering 

Life with Future Energy and 

Beyond “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วย

พลังอนาคต” ปตท.ต้ังเป้าเพ่ิมการ

ลงทุนธุรกิจใหม่ในส่วนนวัตกรรม 

เทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนน้ี ไว้ท่ี 

30% ของเงินลงทุนท่ีได้ต้ังไว้ใน

แผน 5 ปี (ปี 65-69) 146,000 

ล้านบาท หรือประมาณ 50,000 

ล้านบาท และต้ังเป้าในอีก 10 ปี

ข้างหน้า หรือปี 2575 จะมีราย

ได้จากส่วนของธุรกิจใหม่น้ี 30% 

ของผลประกอบการท้ังหมด

ล่าสุดได้เดินทางมาเย่ียม

ชมดูงานของบริษัท Wicked Kit-              

chen สตาร์ทอัป แบรนด์อาหาร

แพลนต์เบส (Plant based) 

100% ของประเทศอังกฤษ และ

โรงงาน plant and bean (UK) ซ่ึง                                      

ปตท.มีการลงทุนผ่านบริษัทลูกคือ 

บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำากัด เพื่อ

ดำาเนินธุรกิจพัฒนาและจำาหน่ายผลิต                                       

ภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชแบบครบ                                           

วงจร ซ่ึงจะนำาเอาแนวคิด Wicked 

Kitchen มาจัดต้ังโรงงาน พัฒนา ผลิต                                                            

และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ โปรตีน                                                     

จากพืชแบบครบวงจร ต้ังอยู่ท่ีสวน                                                         

อุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา 

โดยใช้เทคโนโลยีช้ันสูง 

กำาลังการผลิตเฟสแรกปริมาณ 

3,000 ตัน และคาดเร่ิมผลิตเชิง

พาณิชย์ในไตรมาส 2/2566  และ

ในอนาคตโรงงานแห่งน้ีจะเป็น

ศูนย์กลางการผลิตและจัดจำาหน่าย

ให้กับตลาดท่ัวภูมิภาคอาเซียน 

พร้อมรองรับการพัฒนาธุรกิจ

อาหารสำาหรับอนาคต (Future 

food) สอดคล้องเทรนด์การบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพ และโอกาส 

ความต้องการตลาดในประเทศไทย

มูลค่า 9,000 ล้านบาท

นายอรรถพลกล่าวว่า ใน

ส่วนของความม่ันคงทางพลังงาน

ของประเทศ ปตท.ยังดำาเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง แต่เช้ือเพลิงในรูปแบบ                                                    

เดิมกำาลังจะเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ 

ถ่านหิน ส่วนท่ีมีการใช้ในยุโรปขณะ

น้ีเป็นกรณีช่ัวคราวเท่าน้ัน ขณะท่ี                                                     

น้ำามันในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือปี                                                     

2575 จะใช้สูงสุดและทยอยลดการ

ใช้ลง ขณะท่ีก๊าซธรรมชาติจะเป็น

เช้ือเพลิงในยุคเปล่ียนผ่าน เพราะ

เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุด และ

คาดว่าจะยังมีการใช้ต่อเนื่องไปจน                                                  

ถึง 2583 แต่ในท่ีสุด โลกจะเปล่ียน

ไปสู่พลังงานทดแทน พลังงาน

สะอาด ภายใต้หลัก Go Green 

และ Go electric.

SCBXล้มดีลซื้อBitkub1.78หมื่นล้าน 

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ไทยโพสต์ • จบข่าว! “SCBX” 

ยกเลิกดีลซื้อหุ้น Bitkub มูลค่า 

1.78 หมื่นล้านบาท เหตุติดประ 

เด็นคงค้างที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้

ตามคำาสั่ง ก.ล.ต. ด้าน Bitkub 

แจงธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบ

รายงานข่าวจากตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุ                                            

ว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำากัด 

(มหาชน) หรือ SCBX แจ้งว่า ตาม                                                     

ท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด 

(SCBS) เมื่อวันท่ี 2 พ.ย.2564 ได้

มีมติอนุมัติให้ SCBS ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท เข้าทำาสัญญาซ้ือหุ้น                                                     

ในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด 

(Bitkub) จาก บริษัท บิทคับ 

แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำากัด 

ในสัดส่วน 51% ของจำานวนหุ้น

ท้ังหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่า

รวมประมาณ 17,850 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะ

เวลาหลายเดือนท่ีผ่านมา บริษัทและ                                               

SCBS ได้ร่วมกันดำาเนินการสอบ

ทานธุรกิจ (due diligence) ด้วย

ความรอบคอบระมัดระวัง และได้                                                          

รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขาย                                                     

และ Bitkub โดยในระหว่างกระบวน                                                  

การสอบทานธุรกิจได้เห็นศักยภาพ

และความสามารถในหลากหลาย

ด้านของกลุ่ม Bitkub ท้ังน้ีแม้การ

สอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งช้ีถึง

ความผิดปกติอันเป็นนัยสำาคัญซ่ึง

ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก 

Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างท่ีต้อง                                           

ดำาเนินการหาข้อสรุปตามคำาแนะนำา 

และส่ังการของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงยังมี

ความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลา

ในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซ้ือและ

ผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันท่ีจะยกเลิก

ธุรกรรมการซ้ือขายหุ้นในคร้ังน้ี

ด้าน Bitkub ระบุว่า การ

ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน

ครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดำาเนินการหา

ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ตามคำา

ชี้แนะและสั่งการของ ก.ล.ต.ต่อ

ไป ซ่ึงการดำาเนินงานและการประ                                  

กอบธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผล 

กระทบแต่อย่างใด.

ความผันผวนของตลาดอาจจะทำาให้นักลงทุนยังวิตกกังวล 

โดยเฉพาะเมื่อการเมืองไทยดูจะมีปฏิกิริยามากขึ้นจากการที่

ศาลปกครองมีมติให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติงาน ฝ่ายค้านก็

พยายามรุกเพื่อให้มีการเลือกนายกฯ คนใหม่ ซึ่งเป็นการทำาให้

เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าศาลสั่งให้นายกฯ ออกจากตำาแหน่ง แต่                                                                            

ที่จริงแล้วเป็นแค่การให้หยุดปฏิบัติงานชั่วคราว รอให้ศาลวินิจฉัย 

ออกมาเสียก่อนว่าผลจะเป็นอย่างไร จึงจะมีคำาตอบชัดเจนว่า                                                                        

นายกรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตำาแหน่งหรือไม่ การออกมาวิจารณ์ 

กันต่างๆ นานาทำาให้ตลาดผันผวน แต่ดูให้ดีจะพบว่านักลงทุน

ต่างชาติไม่ได้ตื่นตูมตามข่าว กลับแสดงความเชื่อมั่นมากว่า

ตลาดหุ้นไทยยังน่าลงทุนมาก จึงพบว่านักลงทุนต่างชาติยังคง

ทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตมาโดยตลอด แทบจะ

พูดได้ว่าซื้อทุกวันไม่ว่านักลงทุนไทยจะขาย

หุ้นออกมามากเท่าใดก็ตาม เป็นการบอกให้รู้

ว่านักลงทุนต่างชาติมั่นใจมากว่าทุกอย่างใน

ไทยยังจะเดินหน้าได้ต่อไป

เม่ือมาดูการประเมินการเติบโตของ

เศรษฐกิจในปี 2565 น้ี ก็เห็นได้ชัดเจนว่าทุก                                                                 

ฝ่ายเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 น้ีจะโตมาก 

กว่าปีก่อน แม้จะโตแค่ 3.5% ก็ตามก็สูงกว่า

ปีก่อนท่ีโตแค่ 1.6% และท่ีน่าจะทำาให้เชื่อม่ัน                                                                    

ได้มากก็คือ ทางญ่ีปุ่นได้จัดอันดับเครดิตความ                                                                  

น่าเช่ือถือของไทยในปัจจุบันว่ายังมีเสถียร 

ภาพ ไม่ได้กังวลหรือวิตกว่าเศรษฐกิจไทยจะ

ถดถอยแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับมองว่าการเปิดประเทศทำาให้ธุรกิจ

การท่องเที่ยวของไทยกลับมาเติบโตสูงขึ้นมาก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                                 

สร้างรายได้ให้กับประเทศในสัดส่วนประมาณ 12% ของ GDP เครื่อง                                                                                    

จักรตัวน้ีได้หยุดชะงักไปนานกว่า 2 ปี ทำาให้ประเทศขาดรายได้ส่วน

น้ีไปมาก เมื่อเครื่องจักรน้ีกลับมาเคลื่อนไหวสร้างรายได้ก็จะทำาให้มี                                                                                      

แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากข้ึน จึงมองมีแต่แนวโน้มเป็นบวกกับ                                                                                        

ประเทศ ธุรกิจต่างๆ ก็จะกลับมามีกำาไรสูง ทำาให้ตลาดหุ้นจะเคลื่อน 

ไหวขยับสูงข้ึนได้ต่อไป จึงยังควรทยอยเลือกลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มขนส่งยืนยันได้ว่าการส่งออกดี 

ธุรกิจก็จะมีกำาไรดี น่ามองท่ี JWD, RCL และ TTA กลุ่มอสังหาฯ 

มีการฟ้ืนตัวมากข้ึน จึงน่ามองท่ี WHA, MBK และ SPALI กลุ่ม

พลังงาน ราคาน้ำามันเร่ิมปรับสูงข้ึน ทำาให้ธุรกิจจะมีกำาไรสูงในช่วง

ต่อไป น่ามองท่ี BGRIM, BPP และ EA กลุ่มอาหาร ธุรกิจท่ียังคง

เติบโตดีต่อเนื่อง น่ามองท่ี BRR, JDF และ M เป็นต้น หุ้นรายตัว

ท่ีน่าจับตามี COTTO, TISCO และ NFC เป็นตัวอย่าง

มองตลาดคึกคัก มีบรรยากาศการลุ้นเก็งกำาไรทุกวัน ทำา 

ให้ตลาดมีความสมบูรณ์ ยังเหมาะกับการลุ้นและลงทุนแม้จะ

เป็นวันสุดสัปดาห์ก็ตาม.

ตลาดยัง Side Way Up

สสว.ผนึกค้าปลีกช่วยเอสเอ็มอี 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในปี 

2565 สสว.เร่งดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ 

โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนในการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อช่วยฟื้นธุรกิจ

ของผู้ประกอบการให้เดินหน้าต่อได้ รวมถึงสร้างเอสเอ็ม    

อีรายใหม่ๆ ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และสนับสนุนการพัฒนา

สินค้าเอสเอ็มอีให้ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากกลุ่มผู้

บริโภค โดย สสว.เตรียมเดินหน้าโครงการ SME ชัวร์ ซึ่งร่วม

มือกับพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 

GULF จับมือ ‘กันกุล’ รุกพลังงานสะอาด

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ 

GULF ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับ บมจ.กันกุล เอ็นจิ

เนียริ่ง หรือ GUNKUL เดินหน้าผนึกกำาลัง มุ่งผลักดันการ

ลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนร่วมกัน ตั้งเป้า 

1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี หวังขับเคลื่อนเพื่อนำาประเทศ

เข้าสู่ Carbon Neutral ตามแผนพลังงานแห่งชาติ 

LEO ส่งซิกผลงาน Q2-3/65 โดดเด่น

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือ LEO ส่งสัญญาณผลงานแจ่ม Q2-3/65 ธุรกิจ

โลจิสติกส์เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น และกลุ่มลูกค้า SME กลับมา

ใช้บริการคึกคัก โดยระบุว่า ในไตรมาส 2-3 ของทุกปีเป็น

ฤดูกาลส่งออกเพื่อเตรียมเข้าสู่เทศ กาลสำาคัญปลายปี หนุน

ธุรกิจขนส่งบูม ดันรายได้เพิ่ม เดินหน้าปิดดีล M&A เตรียม

ปรับเป้ารายได้ปีนี้จากเดิมโต 25-35%

คาดมหกรรมอาหารโกยรายได้กว่าหมื่นล้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยส่งออกอาหารเป็นอันดับ 13 

ของโลก โดยมีสัดส่วนกว่า 2.3% และส่งออกมากเป็นอันดับ 

4 ของเอเชีย ในไตรมาสแรกของปี 2565 ไทยสามารถส่ง

ออกสินค้าอาหารได้กว่า 2.86 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่ม

ขึ้น 28.8% เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 ล่าสุด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดงานแสดงสินค้า

อาหารในปี 2565 THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 “The 

Hybrid Edition” ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค.นี้ ที่เมืองทอง

ธานี คาดสร้างมูลค่าการค้าให้ประเทศกว่า 10,000 ล้าน

บาท

กรุงไทยผนึกยาพร้อมเปิดตัวแอปดูแลสุขภาพ

นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย จับมือ ยา

พร้อม เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ยาพร้อม” แพลตฟอร์มที่รวบ 

รวมร้านขายยาทั่วประเทศ ให้บริการดูแลสุขภาพครบวงจร 

เชื่อมโยงผู้ป่วย เภสัชกร และร้านขายยา เพิ่มโอกาสเข้าถึง

ยาและคำาปรึกษา สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล 

พร้อมสนับสนุนแหล่งทุนผ่านสินเชื่อคู่ค้าพารวย ติดปีกผู้ประ 

กอบการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ.

กกพ.หั่นค่าท่อ

PTTลดต้นทุน

5.9พันล.ต่อปี!
ไทยโพสต์ • นายคมกฤช ตัน                                           

ตระวาณิชย์ เลขาธิการสำานัก 

งานคณะกรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน ในฐานะโฆษกคณะ

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม 

กกพ. เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 

กกพ.ได้เห็นชอบอัตราค่าบริการ

ก๊าซธรรมชาติสำาหรับผู้ รับใบ

อนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติ ใน

ส่วนของต้นทุนคงที่ (Td) สำาหรับ

รอบการกำากับ 5 ปี (2565-2569) 

และส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) 

สำาหรับปี 2565 ของ ปตท. ตาม

โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ

ใหม่ที่ กพช.เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 

ส.ค.2564

โดยการคำานวณครั้งนี้ ได้                                  

มีการเปล่ียนแปลงวิธีการคำานวณ 

ต้นทุนคงที่ (Td) ใหม่ เพื่อให้สอด                                                   

คล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยน 

แปลงไป โดยเปลี่ยนเป็นการคำา 

นวณแบบ Building Block ซึ่ง

มีการพิจารณาถึงสินทรัพย์ที่มี

การลงทุนและใช้งานจริง โดย

ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปัจจุบันและในอนาคตตามต้น                              

ทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก 

(WACC) รวมทั้งได้ปรับปรุงการ

แบ่งพื้นที่บริการระบบท่อส่งก๊าซ                          

ธรรมชาติ (Zone) ใหม่ เพื่อให้                    

การคำานวณค่าผ่านท่อมีความ

เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ ใช้

ก๊าซธรรมชาติและรองรับการส่ง

เสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ

ธรรมชาติตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 

1 เม.ย.2564

ทั้งนี้ การทบทวนอัตราค่า

บริการทั้งสองส่วนทำาให้ค่าผ่าน

ท่อของผู้ใช้ก๊าซลดลง และส่งผล

ให้สามารถลดต้นทุนค่าผ่านท่อ

ในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 5.9 

พันล้านบาทต่อปี ในปี 2565-

2569 และทำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้

กว่า 3 สตางค์ต่อหน่วย.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.32 36.05
ยูโร 35.16 36.26
ปอนดสเตอรลิง 41.54 43.11
เยน (100 เยน) 25.71 26.82
หยวนจีน 4.91 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,800 29,900
ทองรูปพรรณ 29,258 30,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

72,649.19

25/8/65

1,643.52
+11.97

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,541.91 6,146.29 +395.62
 7,348.32 6,952.54 +395.78
 30,935.67 29,063.21 +1,872.46
 27,823.30 30,487.15 -2,663.85

เฮความน่าเชื่อถือ

ไทยอยู่ที่ระดับA-

‘ท่องเที่ยว’คึกคัก 
ไทยโพสต์ • “คลัง” ปลื้ม R&I                                           

คงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศ 

ไทยที่ระดับ A- และคงมุมมอง

ความน่าเชื่อถืออยู่ ในระดับมี

เสถียรภาพ มองท่องเที่ยวคึกคัก

ช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว 

จับตาผลกระทบทางการเมือง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช 

ผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า 

บริษัท Rating and Investment 

Information, Inc. (R&I) ซึ่งเป็น                                              

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือช้ัน                                                  

นำาของประเทศญี่ปุ่น จัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้                                            

และผู้ออกตราสารหนี้ทั้งในประ 

เทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ไดค้ง

อันดับความน่าเช่ือถือของประเทศ                 

ไทย ที่ A- และคงมุมมองความ

น่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ใน

ระดับมีเสถียรภาพ 

ทั้งนี้โดยประเมินว่า แม้                                          

ว่าการระบาดของโควิด-19 จะส่ง                                               

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ 

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

การท่องเท่ียว แต่เนื่องจากรัฐบาล

ได้ดำาเนินมาตรการทางการเงินและ                                          

การคลัง ประกอบกับเศรษฐกิจไทย                                            

มีปัจจัยพ้ืนฐานจากกลุ่มอุตสาหกรรม

การผลิตในด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้าและรถยนต์ผ่าน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประ 

เทศ จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทย

และการบริโภคเริ่มฟื้นตัว โดย

ภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัย

สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยให้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ 

“R&I เชื่อมั่นว่า รัฐบาลยัง

คงรักษาเสถียรภาพทางการคลัง

และใส่ใจต่อภาระหนี้สาธารณะ 

(Debt Burden) ภายใต้พระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการ                                       

คลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในระดับ

ท่ีเหมาะสม เนื่องจากมีการบริหาร                                               

จัดการทางการคลังอย่างรอบคอบ 

และสามารถระดมทุนได้ครบถ้วน 

ตามความต้องการ” นางแพตริเซีย 

กล่าว

อย่างไรก็ดี ประเด็นท่ี R&I 

ให้ความสนใจและจะติดตามอย่าง

ใกล้ชิดคือ ความไม่แน่นอนทางการ

เมือง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ รวม

ถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประ 

ชากรท่ีจะส่งผลต่อการลดลงของ

ประชากรวัยทำางาน ดังน้ันรัฐบาล

จำาเป็นต้องดำาเนินมาตรการเชิงรุก

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่า

เพิ่มสูง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอด                                                      

จนการลงทุนในโครงการโครงสร้าง 

พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง. 

ปรบมือรัวๆๆ ให้กับ CEO หญิงคนเก่ง “ปุณฑรีก์    

อิศรางกูร ณ อยุธยา” บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) 

…ล่าสุด! ประกาศผลการดำาเนินงานในไตรมาส 2/2565 พลิก

เป็นกำาไร 2.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นเติบโต 146.85% จาก

ช่วงปีก่อนขาดทุน หลังจากการปรับกลยุทธ์การปรับโครงสร้าง

ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการขยายฐานธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจ Call 

Center มุ่งเน้นงานมาร์จิ้นดี งานนี้เห็นแล้วชื่นจาย แว่วๆ ว่ายัง

มีข่าวดีให้ติดตามอีกเพียบ ...•

ด้าน อารีเกเตอร์ (Areegator) ระบบแพลตฟอร์มเสนอ

ขายประกันออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จริงใจ เข้าใจ เติบโตไป

พร้อมกัน” บริหารงานโดย บมจ.เงินติดล้อ งานน้ี ชาญฤทธ์ิ สุก

ปล่ัง ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และกลยุทธ์นายหน้าประ 

กันภัย เปิดบ้านต้อนรับนายหน้าประกันภัยและนักขายอิสระอย่าง

ต่อเนื่อง กับกิจกรรม “Areegator Monthly’s Classes ห้องเรียนรู้

เสริมทักษะ สร้างรายได้” ให้กับนายหน้าประกันภัยและนักขายอิสระ 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการตลาดและการบริการ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันท่ี 31 ส.ค.2565 สามารถลง

ทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ี https://bit.ly/3AGuYFY ...•

มาที่ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัวโมเดลเทคโนโลยี 

deep leaning ใหม่ ในโครงการความร่วมมือกับ Citizens of The                                                                            

Great Barrier Reef องค์กรด้านการอนุรักษ์ในประเทศออสเตรเลีย 

ท่ีเปิดให้นักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองท่ัวโลกเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์ 

ภาพถ่ายการสำารวจต่างๆ ที่รวบรวมจากแนวปะการัง Great 

Barrier Reef ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำายิ่งขึ้นในเฟสต่อไปของ

การสำารวจขนาดใหญ่ของ Great Reef Census (GRC) ...•

ส่วน บมจ.ศุภาลัย จัดงาน Pool Party ปักหมุดโครงการ 

“ศุภาลัย พรีมา วิลล่า พัฒนาการคูขวาง” สัมผัสบ้านเดี่ยวหรู

ขนาดใหญ่ Modern Luxury 6 เเบบ 6 สไตล์ ตอบโจทย์ทุกเจ

เนอเรชัน ท่ีมาพร้อมระบบ Home Automation ทุกหลัง บนทำาเล

ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ติดถนนพัฒนาการคูขวาง ราคา

เร่ิมต้น 5-10 ล้านบาท พร้อมโปรแรง ของแถมจัดเต็ม พบกันใน

งานกับปาร์ต้ีสุดชิลริมสระว่ายน้ำา ในวันท่ี 27-28 ส.ค.น้ี ...•

ปิดท้าย ด้านสำานักงาน กสทช. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

และการไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และหน่วย                                                                                        

งานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยทอง 

หล่อ (สุขุมวิท 55) ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท-ถนนเพชรบุรี ระยะทาง 

5 กิโลเมตร งานนี้่ ทีมงานวิศวกรเอไอเอส ได้เข้าร่วมสนับสนุน

ในภารกิจนี้อย่างเต็มที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำางานในแผน 

การบริหารจัดการสายสื่อสารที่ร่วมกันกับทุกหน่วยงานมาแล้ว

อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ

เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะได้รับจากการจัด

ระเบียบสายสื่อสาร และท่ีผ่านมาได้ให้ความร่วมมือในการดำาเนิน

การร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณี ...•
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

babaranoi@hotmail.com

สำ�หรับผู้ท่ีนิยมบริโภคผักใบเขียว ผักคะน้�จะเป็นผักลำ�ดับต้นๆ 

ที่ได้รับความนิยมนำามาประกอบอาหารจานอร่อย ด้วยคุณประโยชน์

มากล้น หาซื้อได้ง่ายในราคาย่อมเยา ปัจจุบันได้มีสายพันธุ์คะน้าที่

กำาลังมาแรง เพราะรสชาติที่หวาน กรอบ ไม่มีเสี้ยน ไม่ขม และที่

สำาคัญคือผลิตผล

ที่ปลอดภัย บริษัท 

เจียไต๋ จำ�กัด เดิน

หน้าส่งเสริมกลุ่ม

เกษตรกรปลูกคะน้า

ฮ่องกง โอเชี่ยน 

เพื่อให้เกษตรกร

ได้ปลูกคะน้าอย่าง

ปลอดภัย มีคุณภาพ

สูง มีช่องทางจัด

จำาหน่ายรองรับ 

ช่วยสร้างรายได้

ตลอดทั้งพร้อมจัด

จำาหน่ายภายใต้                          

แบรนด์เจียไต๋

ฟาร์ม ในร้านเจียไต๋

ฟาร์ม อีทเทอรี สุขุมวิท 60 รวมถึงร้านเจียไต๋ฟาร์มอีก 3 สาขา เช่น 

ทรงวาด กาญจนบุรี และปากช่อง และล่าสุดผู้บริโภคสามารถหาซื้อ 

“คะน้าฮ่องกง โอเชี่ยน” ในเมนูพร้อมรับประทานอย่างคะน้าฮ่องกง

น้ำามันหอยได้แล้วทาง 7-Eleven โดยแบรนด์ EZYGO ...•

เอาใจสายอาหารญี่ปุ่น แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น จัด

เทศกาลอาหารญี่ปุ่น “Taste of Japan” ขนทัพสินค้ายอดนิยมที่อยู่

ในความสนใจของผู้ประกอบการร้านอาหารและลูกค้าที่ชื่นชอบมา

ให้เลือกสรรมากกว่า 300 รายการ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และ

อาหารแช่แข็ง ไม่ว่าจะเป็น ข้าวญี่ปุ่น โชยุ วาซาบิ น้ำาซุปชาบู ไข่ปลา

แซลมอนปรุงรส ไข่ปลาปรุงรส (Ebiko) ปลาซาบะแล่ปรุงรส ยำา

สาหร่าย เต้าเจี้ยวบด เต้าหู้ห่อข้าวปรุงรส ไข่ปลาเมนไทโกะ สาหร่าย

วัสดีครับท่�นผู้อ่�นทุกท่�น   

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความ

ดีๆ ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แรบบิท ประกันชีวิต ที่จะเป็น

ส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการเงินก่อน

และหลังวัยเกษียณเพื่อให้ท่านมีชีวิตใน

วัยเกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็น

ภาระของลูกหลาน

แน่นอนว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณ

น้ัน ก็ไม่มีอะไรดีสักอย่าง โดยเฉพาะ

สุขภาพ แน่นอนว่าเมื่อเราอายุมากข้ึน 

เราก็ต้องมีโรคภัยนานาชนิดเข้ามา ซ่ึง

เราไม่สามารถหนีปัญหาตรงน้ีได้ เมื่อพูด

ถึงการเกษียณ เชื่อว่าชาวออฟฟิศหลาย

คนคงมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ยังมีเวลา

เตรียมตัวอีกหลายสิบปี หรือเป็นเรื่องท่ี

ไม่อยากคิดถึง เพราะไม่อยากนึกภาพ

เข้าใจผิด เข้าใจใหม่ ในชีวิตวัยเกษียณส

ตนเองในวัยชรา แต่วันน้ี มีส่ิงท่ีคนเกษียณ

แล้วอยากบอกให้หนุ่มสาวได้รู้กันไว้ต้ังแต่วัน

น้ี ได้มีเวลาเตรียมตัว และทำาความเข้าใจกับ

มันก่อนท่ีจะนึกเสียดายในวันหลัง

1.เกษียณแล้วสบาย งานไม่ต้องทำา

หนึ่งในความเข้าใจผิดที่คนวัยทำางาน

มีต่อวัยเกษียณคือ เมื่อเกษียณแล้วก็ได้อยู่

ร�กฏก�รณ์ของผู้หญิงไทยในช่วง   

30 ปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากงานวิจัย

สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่าผู้หญิง

ไทยที่จบปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโน้มเป็นโสด

มากขึ้น แต่งงานช้าลง และมีลูกน้อยลง ส่วน

หนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเพราะสถานการณ์

ทางสังคมและเศรษฐกิจที่กดดัน หลายคน

จึงเลือกหน้าที่การงานมาก่อน ส่วนที่เลือก

ครอบครัวและก้าวเข้าสู่บทบาทของ Working 

MOM ก็ต้องเก่งต้องแกร่งทั้งในบ้านและนอก

บ้าน 

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้

อำานวยการศูนย์ Jin Wellness โรงพยาบาล

ธนบุรี บำารุงเมือง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน

เวชศาสตร์ป้องกันและยังเป็นคุณแม่ลูกสาม 

กล่าวว่า การดูแลสุขภาพก่อนป่วยเป็นสิ่ง

สำาคัญ คนเป็นแม่ในปัจจุบันต้องดูแลตัวเอง

ป

ให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ Body (ร่างกาย) Soul 

(จิตใจ) และ Spirit (จิตวิญญาณ) โดยเฉพาะ

คุณแม่ที่อยู่ใน

ช่วงของวิกฤตวัย

กลางคน (Midlife 

Crisis) นอกจาก

การดูแลสุขภาพ

กายให้แข็งแรง 

ตรวจสุขภาพทุก

ปี เฝ้าระวังโรค

ภัยไข้เจ็บ ไม่ว่า

จะเป็นโรคอ้วน 

เบาหวาน ความ

ดันโลหิต โรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดูแลเรื่องของจิตใจ 

เช่น ความเครียด อาการวิตกกังวล (Panic) 

นอนไม่หลับ ฯลฯ ส่วนที่นับว่ายากที่สุดคือ 

ด้านจิตวิญญาณ 

“คำาว่าวิกฤตวัยกลางคน Midlife 

Crisis หมายถึงกลุ่มคนอายุ 35-50 ปี ที่มัก

เป็น Sandwich Generation ที่ต้องรับมือ

กับภารกิจในบ้าน ต้องเลี้ยงดูลูก ดูแลพ่อ

แม่ รวมทั้งดูแลสามี ทำาให้รู้สึกเหมือนถูกบีบ

อัดจากทุกด้านจนกลายเป็นความเครียด จน

ส่งผลให้นอนไม่หลับ มีปัญหาสุขภาพ จนถึง

ปัญหาในครอบครัว หลายคนเมื่อเป็นแม่จะ

มีความตั้งใจเป็นแม่ที่ดีที่สุดจนเกิดความคาด

หวังต้องการให้ลูกเก่ง มีความเป็นเลิศ กลับ

2.มีปัญหาการนอน เช่น นอนกระสับกระส่าย 

ฝันวุ่นวาย ตื่นมาปัสสาวะเวลากลางคืน

บ่อยครั้ง 3.ตื่นนอนมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่น 

อ่อนเพลียเรื้อรัง 4.ปวดตามตัว ไมเกรน 

ตึงคอบ่าไหล่ ปวดหลังปวดข้อเรื้อรัง  

5.หน้าตาผิวพรรณไม่ผ่องใส มีฝ้า มีกระ ผม

ร่วงมากกว่าปกติ และ 6.อารมณ์แปรปรวน 

เครียด โมโหร้าย วิตกกังวล ซึมเศร้า เหล่า

นี้คือสัญญาณความไม่สมดุลของร่างกายที่

บ่งบอกว่าคุณแม่ควรได้รับการตรวจเช็กและ

ดูแลตัวเองก่อน เพราะเมื่อใดที่คุณแม่พร้อม 

ไม่เพียงสามารถดูแลลูกและครอบครัวให้มี

ความสุข แต่พลังงานที่มีอยู่เต็มเปี่ยมนั้นจะ

เหนี่ยวนำาสิ่งต่างๆ รอบข้างให้ดีขึ้นเช่นกัน.  

รู้เท่าทัน..วิกฤตวัยกลางคนกับดักใหญ่คุณแม่ 

วากาเมะดองเกลือ หมึก

ดองปรุงรส รวมถึงซอส

สำาเร็จรูป อย่าง แกงกะหรี่ 

น้ำาซุปสุกี้ ก็กำาลังมาแรงใช่

ย่อย ตั้งแต่วันนี้-กันยายนนี้ 

ที่แม็คโครทุกสาขา Fresh@

makro และช่องทาง

ออนไลน์ makroclick ...•

ด้านกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์      

จัดเต็มโปรคุ้ม 3 ต่อ เมื่อ

ใช้จ่ายที่โรงพยาบาลชั้นนำา

ทั่วไทยที่ร่วมรายการ ตั้งแต่

วันที่ 1 ส.ค.-31 ต.ค.2565 

คุ้ม 1: รับเครดิตเงินคืน

เพิ่มสูงสุด 3% หรือสูงสุด 

12,500 บาท ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายรูดเต็มสะสมผ่านวงเงิน

บัตรเครดิตตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป ลงทะเบียนครั้งเดียว

ก่อนทำารายการผ่านแอป UCHOOSE คุ้ม 2: ใช้ 1,000 คะแนนแลก

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% คุ้ม 3: ทุกการใช้จ่ายในหมวดโรงพยาบาล 

25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน พิเศษ! สามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยน

ยอดรูดบัตรเป็นผ่อน 0% 3 เดือน เมื่อมียอดชำาระผ่านบัตรตั้งแต่ 

500 บาทขึ้นไป/เซลสลิป และมียอดสะสมรวมตั้งแต่ 3,000 บาท

ขึ้นไป แล้วเลือกทำา

รายการผ่อนผ่านแอป 

UCHOOSE (เงื่อนไข

เป็นไปตามที่บริษัท

กำาหนด) ข้อมูลเพิ่ม

เติม https://bit.ly/

Hospital-PR ...•

มาที่ บมจ.ไทย

ยูเนี่ยน กรุ๊ป ผู้ผลิต

อาหารทะเล เขย่า

วงการทูน่ากระป๋อง

ครั้งใหญ่กับการคอล                        

แลปส์สุดปัง “ซีเล็ค                               

ทูน่า x โดราเอมอน”        

ลิมิเต็ด เอดิชั่น                              

ออริจินอล ซีรีส์ ยก

ทัพ 5 คาแรคเตอร์

หลัก “โดราเอมอน แอนด์ เดอะแก๊ง” ลงกระป๋องพร้อมความอร่อย

แบบเฮลท์ตี้จากทูน่า ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในราคาขายปลีกเท่า

เดิม ขนาด 165 กรัม ในน้ำาแร่ น้ำาเกลือ และน้ำามันถั่วเหลือง โดย

แบบทูน่าแซนด์วิช ราคากระป๋องละ 47 บาท และแบบทูน่าสเต๊ก 

ราคากระป๋องละ 49 บาท ...•

สัมผัสกับการผสมผสาน

ที่ลงตัวของเทคโนโลยีและความ

มีระดับ ของ “PLUS+ SERIES: 

BAYU” เครื่องดูดควันติดผนังจ�ก

เฮเฟเล่ ภายในตัวเครื่องสอดแทรก

ด้วยแผ่นกรองคาร์บอน 1 ชิ้น รวม

ไปถึงแผ่นกรองน้ำามันสเตนเลสอีก 

2 ชิ้น ทำางานกับประสิทธิภาพอัน

ทรงพลังของกำาลังดูดกว่า 1,300 

กลายเป็นการสร้างความกดดันให้กับลูกจน

เกิดบาดแผลในใจ กลายเป็นคนเก็บกด เป็น

โรคซึมเศร้าจนถึงกับเลือกเดินเส้นทางผิดก็มี 

หมอจึงอยากให้แม่ดูแลตัวเองก่อนทั้งร่างกาย 

จิตใจ และจิตวิญญาณ เมื่อเติมเต็มตัวเอง

พร้อมแล้วจึงจะสามารถไปดูแลคนรอบข้างได้ 

โดยไม่ปล่อยคำาพูดที่จะไปทำาร้ายคนอื่น จน

กลับมารู้สึกผิดทีหลัง” พญ.กอบกาญจน์กล่าว 

และมีข้อแนะนำาว่า  

การสังเกตสัญญาณเตือนก่อนเกิดโรค

เรื้อรัง 6 กลุ่มหลัก เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ ซึ่ง

ประกอบด้วย 1.อาหารไม่ย่อย ขับถ่ายไม่

สะดวก กรดไหลย้อน ลำาไส้แปรปรวน ถ่าย

ออกมามีกลิ่นเหม็นเน่า ปวดท้องเรื้อรัง 

งต์บลองค์นำ�คอลเลกชันซิกเนเจอร์

กลับมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้เหมาะ

กับไลฟ์สไตล์ที่ฉับไวและก้าวไป

ข้างหน้าอย่างรวดเร็วในคอลเลกชัน 

Montblanc Extreme คอลเลกชันเครื่อง

หนังที่เป็นซิกเนเจอร์ของมงต์บลองค์ 

หวนกลับมาอีกครั้งในฤดูร้อน 2022 ด้วย

ลุคส์ที่เก๋กว่าเดิม ด้วยการใช้วัสดุพื้นผิว

แบบใหม่พร้อมกับรูปทรงหลากหลายที่

คัดสรรมาแล้วว่าล้ำา พร้อมรูปแบบการใช้

งานใหม่ๆ ซึ่งลายบนหนังที่เรามองเห็น

ได้แรงบันดาล

ใจมาจาก

ภาพกราฟฟิก

รังสรรค์ขึ้น

โดย Grete 

Gross หัวหน้า

ฝ่ายโฆษณาของมงต์บลองค์ที่ได้รับ

อิทธิพลจากภาษาภาพของมงต์บลองค์มา

อย่างลึกซึ้งในช่วงทศวรรษปี 1920 รูป

ทรงต่างๆ ที่ตรงไปตรงมา และรูปทรง

เรขาคณิต ซึ่งใช้งานได้จริง ล้วนได้รับ

อิทธิพลมาจากสไตล์เบาเฮาส์ (Bauhaus) 

ท่ีโด่งดังในยุคน้ันอย่างมาก และด้วยความ

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม คอลเลกชัน Montblanc 

Extreme 3.0 จึงใช้หนังท่ีได้จาก

กระบวนการฟอกหนังท่ีลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์และผ้าบุ

ช้ันในท่ีทำาจากเส้นใยผ้าท่ีผ่านการรีไซเคิล.

บำานาญของข้าราชการ ส่วนภาคเอกชนได้

มาก็ต้องเสียแน่นอน รวมถึงเงินจากการ

ลงทุนหลังเกษียณ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องเสีย

ภาษีทั้งสิ้น

4.ยิ่งสูงวัย ยิ่งจ่ายมาก

ในวันที่เรายังแข็งแรง ยังสามารถ

ทำางานได้ เราควรนึกถึงการทำาประกัน

สุขภาพ หรือประกันโรคร้ายแรงต่างๆ กัน

ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีแรง และยังไม่มีโรค 

เพราะด้วยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน เมื่อ

อายุเริ่มมากขึ้น อาการป่วย หรือร่างกาย

ที่เราใช้งานมานานหลายปี ก็เริ่มจะส่ง

สัญญาณความเสื่อมถอยกันมากขึ้น ซึ่งหาก

เราไม่ทำาประกันไว้ แน่นอนว่า ค่ารักษา

ม

ลบ.ม./ชม. และท่อ

ลมระบายอากาศ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 

150 มม. จึงจัดการ

กับควันดำาและ

กลิ่นไม่พึงประสงค์

อย่างง่ายดาย ที่เฮ

เฟเล่ ดีไซน์ สตูดิ

โอ ทุกสาขาและ

ตัวแทนจำาหน่าย

ทั่วประเทศ และ

ช็อปกับเฮเฟเล่ 

ออนไลน์ ที่ www.

hafelehome.co.th   

สอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติม โทร.0-2741-7171...•

ทัวร์เอื้องหลวง ก�รบินไทย จัดรายการอาหารมื้อพิเศษ โดย

เชฟระดับมิชลินสตาร์ 2013 เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ แห่งร้านเดอะ 

ฟู้ดทรรศน์ บางกอก (โบ.ลาน) 

ได้คิดค้นรังสรรค์สำารับอาหาร

ไทยระดับพรีเมียมมอบให้กับ

ลูกค้ารอยัล ออร์คิด พลัส โดย

จัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบ ในวัน

อาทิตย์ที่ 11 ก.ย., วันอาทิตย์

ที่ 9 ต.ค. และวันอังคารที่ 22 

พ.ย.2565 เวลา 18.00 น. ที่

เดอะฟู้ดทรรศน์ บางกอก 

(โบ.ลาน) สุขุมวิท 53 ราคา 

4,900 บาทต่อท่าน สำาหรับ

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับ

โบนัสไมล์สะสมเพิ่ม 1,000 

ไมล์ และรับเพิ่มอีก 1,000 ไมล์ หากชำาระผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์

การ์ด ผู้สนใจสามารถสำารองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line                                                                

OA : @roh.tg หรืออีเมล roh.booking@

thaiairways.con...•

วีคเอนด์นี้แท็กทีมช็อปด่วน ห้�งเซ็นทรัล 

จัดแคมเปญ “เซ็นทรัลว้าวสุดสัปดาห์” ลดพีก 2 

วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค.65 งานนี้นัก

ช็อปรวมพลให้ไว พร้อมกดไลก์กับโปรโมชั่นมาก 

มาย พลาดไม่ได้!! กับทัพสินค้าใหม่เฉพาะรุ่น  

ลดสูงสุด 50%, ลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้คะแนน

เดอะวัน (The 1), รับ Digital Coupon หรือ

คูปองแทนเงินสด สูงสุด 5,000 บาท เมื่อช็อป

ครบตามเงื่อนไขที่กำาหนด, ลดเพิ่มสูงสุด 20% 

จากบัตรเครดิตเซ็นทรัล 

เดอะวัน และบัตรเครดิต

เซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์ส

ช้อยส์ และรับสิทธิพิเศษ

จากบัตรเครดิตที่ร่วม

รายการอีกมากมาย ...•

ด้าน บิ๊กซี และบิ๊กซี มินิ ยกทัพจัดโปร

ดูแลสุขภ�พ มอบส่วนลดสูงสุด 20% พร้อม

ขนสินค้าอุปโภค บริโภค ยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม มากกว่า 

พยาบาล ยิ่งอายุเยอะขึ้น ก็ยิ่งมีโรคมา

รุมเร้ามากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นตาม 

เพราะฉะนั้นควรเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้

จ่ายในการรักษาสุขภาพในระยะยาวให้

ถี่ถ้วน เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

และการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น การ

มองหาหลักประกันด้านสุขภาพเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทให้ อาจ

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณา

ดังน้ัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

การเกษียณอย่างมีคุณภาพ ส่ิงท่ีคนวัย

ทำางานควรเร่ิมเตรียมตัวต้ังแต่วันน้ีคือ 

การวางแผนด้านการเงินเพื่ออนาคต รวม

ถึงการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 

ซ่ึงจะสามารถทำาให้เราเกษียณได้โดยไม่

มานึกเสียใจในภายหลัง ว่า “รู้แบบน้ี ทำา

ไปต้ังนานแล้ว” สำาหรับวันน้ีสวัสดีครับ.

 

2,000 รายการ เอาใจลูกค้าบิ๊กซี ดูแลตัวเองให้สวย สุขภาพดี จาก

ภายในสู่ภายนอก อาทิ แบรนด์วีต้า เบอร์รี่พลัส บ็อกบิลเบอร์รี่, พรุน

พลัสกรีนคอฟฟี่บีน 42 มล. แพ็ก 12 เพียง 379 บาท,  เพรียว กาแฟ

ผสมแอล-กลูตาไรโอน 10 ซอง ลด 15% และเดลลี่มี กราโนล่า 250 

กรัม ซื้อ 1 แถม 1 เพียง 280 บาท เป็นต้นตั้งแต่วันนี้–7 กันยายน 

2565 เท่านั้น! ...•

เช่นเดียวกับ โฮมโปร จับมือ ช้อปปี้ อัดโปรรับอีคอมเมิร์ซซีซั่น 

ประเดิมความยิ่งใหญ่ในมหกรรม Shopee 9.9 วันช็อปแห่งปี : Super 

Shopping Day ส่งมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งกว่า กับโปรดียืน 1 ด้วย

ส่วนลดสูงสุด 80% สำาหรับสินค้าสำาหรับคนรักบ้านในกลุ่มโฮมแอนด์

ลิฟวิ่ง (Home & Living) และสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 7,000 รายการ 

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมถึง 10 กันยายน 2565 ...•

ที่สุดแห่งปี! ซื้อ Happy PA for Child ธนช�ตประกัน

ภัย ประกันภัยนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาออกมาในรูปแบบไฮบริด ผสม

ผสานระหว่างประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพสำาหรับกลุ่ม

ครอบครัว ที่คุ้มครองครบ จบทั้งอุบัติเหตุและโรคฮิตในเด็ก และงาน

เด็กที่ว้าวที่สุดแห่งปี 2565 งาน “รักลูกนิทาน Walk Thru การผจญ

ภัยในนิทานเล่มยักษ์” เพียงแค่ทำาประกันภัยที่ทีเอ็มบีธนชาตตั้งแต่วัน

นี้ - 31 ตุลาคม 2565 รับฟรี! บัตรเข้าชมงานนิทานในดวงใจ ผจญ

ภัยไปกับอลิซในดินแดนมหัศจรรย์ งานนิทาน Pop-up ขนาดใหญ่ ที่

เตรียมยกขบวนบุกไปเติมเต็มจินตนาการให้กับน้องๆ ใน 6 จังหวัด 

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือน พ.ย.นี้ ...•

และ วอตช์แกลเลอเรีย จัดงาน Watch Expo พร้อมรับข้อเสนอ

สุดพิเศษจากนาฬิกาจาก

แบรนด์ช้ันนำา พบโปรโมช่ัน 

พิเศษ สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ 

10-20%, สินค้า SPECIAL 

PRICE ลดสูงสุด 50%, 

สมาชิกบัตร M Card รับ

ส่วนลดเพ่ิมสูงสุด 5%  และ

ลดเพ่ิมสูงสุด 12.5% เมื่อ

ใช้คะแนน M Point แต่ไม่

เกินยอดซ้ือ, พิเศษ! รับ M 

Cash Coupon เมื่อช็อป

ครบ 30,000 บาท (ช็อป

ครบตามเงื่อนไข), พร้อม

รับสิทธิพิเศษ ลดเพ่ิม/บัตร

กำานัล/เครดิตเงินคืนสูงสุด 

25% และผ่อนชำาระ 0% 

นานสูงสุด10 เดือน จากเครดิตช้ันนำาท่ีร่วมรายการ ต้ังแต่วันน้ี - 30 

กันยายน 2565 ณ Watch Galleria เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม 

และพารากอน หรือสามารถส่ังซ้ือสินค้าผ่านทาง LINE @MOnlineTH 

หรือคลิก https://tmg.click/MChatNShop  ...•

บ้านเฉยๆ ไม่ต้องเหนื่อยตื่นแต่เช้าออก

ไปทำางาน มีเงินบำาเหน็จบำานาญไว้ใช้จ่าย 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว โดย 69% ของ

คนไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปบอกว่า การ

ทำางานหลังวัยเกษียณเป็นเรื่องที่พวกเขา

ทำาได้และอยากทำา เพื่อทำาให้ความคิดและ

ร่างกายรู้สึกกระตือรือร้นอยู่ตลอด นอกจาก

นี้ข้อมูลจากผลสำารวจยังพบว่าผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยใช้เวลาออกกำาลังกายอย่าง

สม่ำาเสมอมากกว่าคนที่ยังอายุน้อยอีกด้วย

2.คิดว่าต้องมีเงินก้อนใหญ่มาก ถึงจะ

อยู่ได้อย่างสบายหลังเกษียณ

จริงๆ แล้วไม่จำาเป็นเสมอไป เพราะ

การคำานวณเงินก้อนที่จะใช้หลังเกษียณเป็น

เรื่องของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินแต่เดิมของครอบครัวและรูป

แบบการใช้ชีวิต ซึ่งบางคนอาจใช้น้อยมากๆ 

ก็ไม่ต้องโหมเก็บเงินให้เท่ากับคนที่เขายังมี

ภาระค่าใช้จ่ายอยู่ ดังนั้น ควรประเมินการ

ใช้เงินในอนาคตไว้ล่วงหน้าว่าหลังเกษียณ

จะต้องอยู่ไปอีกกี่ปี และแต่ละปีแต่ละเดือน

อยากใช้กันเท่าไหร่

3.คิดว่าไม่ต้องจ่ายภาษีหลังเกษียณ

อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเข้าใจ

ผิด คิดว่าเงินที่ได้มาหลังเกษียณไม่ต้องเสีย

ภาษี แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้มีเงินได้ทุก

คนต้องเสียภาษี เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น

ตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น เงินบำาเหน็จ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

2
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9กีฬา

บีเอ็มเอ็กซ์ ไทยยึดหัวตารางแต้มโอลิมปิก

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากที่นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยทำาผล

งานยอดเยี่ยมในการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์เอเชีย 2022 

และ “มาเลเซีย บีเอ็มเอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรซ 2022” ที่เมือง

นิไล ประเทศมาเลเซีย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย “เจ้าเอ้” สิบตรีโก

เมธ สุขประเสริฐ คว้า 2 เหรียญทอง ในรุ่นประชาชนชาย, “น้องฟ้า” 

สิบตรีหญิงชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร ได้ 2 เหรียญทองแดง ในรุ่น

ประชาชนหญิง และนายบวรพิตร นิลสนธิ ได้อีก 1 เหรียญทองแดง 

ในรุ่นเยาวชนชาย ส่งผลให้ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมเป็นกอบเป็น

กำา โดยเฉพาะในคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกมส์ 2024 คะแนนทีม

ชาติไทยพุ่งขึ้นสู่ระดับหัวแถวทันที จากการจัดอันดับคะแนนสะสม

คัดโอลิมปิกเกมส์ 2024 ล่าสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ในประเภทชาย คะแนนทีมชาติไทยขึ้น

มาเป็นอันดับ 2 ในตารางคะแนนสะสม มี 547 คะแนน จากผลงาน

ของ “เจ้าเอ้” สิบตรีโกเมธ สุขประเสริฐ 300 คะแนน, “เจ้าฮีม” พลฯ 

สมคิด ฮาระตะวัน 191 คะแนน และนายบวรพิตร นิลสนธิ ในรุ่น

เยาวชนชายเสริมอีก 56 คะแนน ขณะที่อันดับ 1 ของตารางเป็นทีม

ชาติอินโดนีเซีย มี 644 คะแนน ส่วนประเภทหญิง คะแนนทีมชาติไทย

ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในตารางคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ โดยมี 461 คะแนน 

จาก “น้องฟ้า” สิบตรีหญิงชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร 222 คะแนน 

จาก น.ส.วรัญญา แซ่แต้ 191 คะแนน และ น.ส.กนกรัตน์ ฤทธิเดช 

ในรุ่นเยาวชนหญิงเสริมอีก 48 คะแนน โดยมีทีมชาติมาเลเซียตามมา

เป็นอันดับ 2 มี 426 คะแนน

ดูลีลา ‘Monster Jam 2022 จ้าวสนามรถยกสูง’

กรุงเทพฯ • ช่องกีฬา 3BB Sports One เอาใจแฟนกีฬามอเตอร์

สปอร์ต นำารายการแข่งความเร็วท้าอันตรายมาเสิร์ฟถึงหน้าจอบ้านคุณ 

กับ “จ้าวสนามรถยกสูง Monster Jam 2022” รายการแข่งขันโชว์รถ

ล้อยักษ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของโลก ประเภทรายการแข่ง

รถล้อยักษ์ (Monster Truck) ที่แฟนไม่ควรพลาด โดยการแข่งขันรถล้อ

ยักษ์มี 4 รูปแบบ ทั้งแบบการแข่งขันด้านความเร็ว โดยมีข้อกำาหนดว่า

ผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถไปตามเส้นทางที่ถูกกำาหนดไว้ให้เร็วที่สุด, การ

แข่งขันทักษะยกสองล้อ นักแข่งต้องแสดงทักษะการบังคับรถด้วยการ

ยกสองล้อขึ้นไปในอากาศ โดยอีกสองล้อสัมผัสพื้น โชว์ผาดโผนออกมา

ให้ดีที่สุด, การแข่งขันหมุนรถให้เป็นวงกลม ผู้แข่งต้องบังคับรถให้หมุน

เป็นวงกลมบนพื้นราบที่กำาหนด โดยต้องหมุนให้ได้จำานวนรอบเยอะ

ที่สุดและเร็วที่สุด และการแข่งขันฟรีสไตล์ เป็นการแข่งขันแบบไม่

จำากัดท่วงท่า ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถโชว์ฝีมือและเทคนิคการบังคับรถ

เต็มที่ตามแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งในการแข่งรถล้อยักษ์นี้มี 3 ทีมที่มีนัก

แข่งติด TOP 5 ของ Stadium Championship Series Red & Stadium 

Championship Series Yellow ได้แก่ ทีม Max-D, ทีม Grave Digger 

และทีม Son-uva Digger Hoonigan ซึ่งหน้าตารถล้อยักษ์และลีลาการ

ขับขี่ของนักแข่งจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในรายการ “จ้าวสนาม

รถยกสูง Monster Jam 2022” แฟนบิ๊กฟุตไม่ควรพลาดทุกวันเสาร์-

อาทิตย์ เวลา 15.00 น. และยังติดตามความมันส์จากกีฬาทั่วโลกได้

ทางช่องกีฬา 3BB SPORTS ONE สุดยอดช่องกีฬาแอกชันจากทั่วโลก 

หมายเลข 401 ผ่านบริการ 3BB GIGATV หรือสอบถาม โทร.1530.

สหรัฐ • เหล่านักกีฬาเทนนิสชื่อดังหลายราย นำาโดย ราฟาเอล นา

ดาล อดีตมือ 1 ของโลกชาวสแปนิช และอิกา สเวียเทค หญิงเดี่ยวมือ 

1 ของโลกคนปัจจุบันชาวโปแลนด์ รวมตัวลงแข่งขันเทนนิสรายการ

พิเศษ “เทนนิส เพลย์ ฟอร์ พีซ” เพื่อระดมทุนช่วยเหยื่อสงคราม

ยูเครน-รัสเซีย

อีเวนต์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ เมือง

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการจัดขึ้นเพื่อหารายได้พิเศษส่งไป

ให้เหยื่อสงครามในประเทศยูเครน โดยใช้ชื่อรายการว่า “เทนนิส เพลย์ 

ฟอร์ พีซ” หรือ “เทนนิสเพื่อสันติภาพ”

การแข่งขันแมตช์ดังกล่าวมีแฟนๆ เข้ามาชมกันแน่นสนามที่

หลุยส์ อาร์มสตรอง สเตเดียม ในบิลลี ยีน คิง เนชั่นแนล เทนนิส 

เซ็นเตอร์ สังเวียนเดียวกับที่จะใช้จัดเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้าย

ของปี อย่าง “ยูเอส โอเพ่น” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 29 สิงหาคม ถึง 11 

กันยายนนี้

จุดประสงค์ในการจัดงานเป็นการหารายได้สมทบทุนในการ

บริจาคเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สงครามในประเทศยูเครน และประเทศใกล้

เคียง ซึ่งเป็นที่พักพิงให้กับผู้อพยพจากสงคราม

ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

ทั้งนี้ มีนักเทนนิสชื่อดังระดับโลกหลาย

คนตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ฝ่ายชาย นำา

โดย ราฟาเอล นาดาล อดีตมือ 1 ของโลกจาก

ดาวดังเข้าร่วมเทนนิสการกุศล

หาเงินช่วยเหยื่อสงครามยูเครน

สงัคมไทยเดนิหนาหยดุอบุตัเิหตทุางถนน

หลงัเหตกุารณ พญ.วราลคัน สภุวตัรจรยิากลุ หรอื 

“หมอกระตาย” ประสบอบุตัเิหตถุกูรถบิก๊ไบคชน

เสียชีวิตขณะเดินขามทางมาลาย ซึ่งเคสหมอ

กระตายกย็งัไมใชครัง้สดุทายในบานเราทีม่คีนถกู

ชนตรงทางมาลาย

ดังนั้น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) และเครอืขายความ

ปลอดภยัทางถนนพยายามผลกัดนัแนวทางและ

มาตรการปองกันแกไขใหกับคนใชรถใชถนน 

และดเูหมอืนวาไทยจะหยดุความสญูเสยีไปไมได 

ถาขาดความรวมมอืจากหนวยงานทีท่าํงานเรือ่งความปลอดภยัทางถนน

โดยตรงอยางกระทรวงคมนาคม 

เหตนุี ้ คณะกรรมการบรูณาการกูชพีฉกุเฉนิและความปลอดภยั

ทางถนน วฒุสิภา สสส. รวมกบั กระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก 

และภาคเีครอืขาย จดักจิกรรม หยดุสญูเสยี หยดุรถ ใหคนขามทางมาลาย 

#ความดทีีค่ณุทาํได ครัง้ที ่7 “คมนาคมขนสงไทยขบัขีป่ลอดภยัทกุการเดนิ

ทาง” พรอมยืน่ขอเสนอตอปลดักระทรวงคมนาคม เรือ่งการปองกนัแกไข

อบุตัเิหตทุางถนนดานคน รถ ถนนและบรเิวณทางมาลาย เพือ่ใหสนบัสนนุ

แนวทาง งบประมาณ ตลอดจนนาํเทคโนโลยตีางๆ เพิม่ความปลอดภยั

ทางถนนในประเทศไทย

เมื่อดูภาพรวมของไทยจากสถิติป 2564 มี

รายงานอบุตัเิหตทุางถนนจาํนวน 16,957 ราย คดิเปน

อตัราการเสยีชวีติ 25.8 ตอประชากรหรอื 47 รายตอ

วนั ในจาํนวนนีค้วามสญูเสยีเปนกลุมคนเดนิเทา คน

ขามถนนมากถงึ 6-8% สะทอนผูขบัขีผู่ใชรถใชถนนไม

หยดุหรอืชะลอเมือ่คนยนืรอหรอืเดนิขามถนน

สรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั สมาชกิวฒุสิภา และ

ประธานคณะกรรมการบูรณาการกูชีพฉุกเฉินและ

ความปลอดภยัทางถนน วฒุสิภา กลาววา เปนทีท่ราบกนัดถีงึสาเหตขุอง

การเกดิอบุตัเิหตมุาจากรถ คน และถนน โดยปจจยัเสีย่งสาํหรบัคนเดนิ

เทา หรอืคนขามถนน อาท ิรถใชความเรว็เกนิกวากฎหมายกาํหนด โดย

เฉพาะรถจกัรยานยนตมกีารขบัแทรกชองทางจราจร ไมชะลอ หรอืหยดุให

คนขามถนน ชองจราจรหลายชองทาํใหมจีดุบดบงัสายตา ไมมสีญัญาณให

คนขบัรถทราบกอนถงึทางขาม จงึมขีอเสนอเชงินโยบายเสนอตอกระทรวง

คมนาคม ซึง่เปนองคกรทีม่คีวามสาํคญัอยางยิง่ และมคีวามพรอมในการ

กาํกบัดแูล มกีาํลงัคน รวมถงึทกุหนวยงานในสงักดัทีจ่ะรวมดแูลความ

ปลอดภยัทางถนนใหบรรลสุาํเรจ็

สาํหรบัขอเสนอแนะประเดน็ความปลอดภยัตอ คค. สรุชยั กลาววา 

ครอบคลมุ 3 ดาน ประกอบดวยดานผูใชรถใชถนน โดยกรมขนสงทางบก 

เชน กาํหนดเนือ้หาของการอบรม/สอบใบอนญุาตขบัขี/่สือ่สารทีส่รางความ

ปลอดภยักลุมผูขบัขีร่ถจกัรยานยนต ดานสภาพแวดลอมโครงสรางและ

ถนน โดยกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เชน ถนนเขตเมอืง-เขตชมุชน 

ตองมมีาตรการลดความเรว็ กาํหนด Speed Zone จดัทาํมาตรการดาน

การชะลอความเรว็(traffic calming ดานการบรหิารจดัการ โดยสาํนกังาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร ศนูยปลอดภยัคมนาคม และสาํนกั

อาํนวยความปลอดภยั กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เชน เรงรดั

ตดิตามการพฒันาระบบขอมลูดานอบุตัเิหตทุางถนนใหนาํมาใชงานเพือ่

การวางแผน กาํกบัตดิตามและประเมนิผล

ประเด็นขามถนนแลวโดนรถชนอาจจะไมบาดเจ็บรุนแรงถึง

ขั้นเสียชีวิต ถาไมใชความเร็วเกินกฎหมายกําหนด ดร.นพ.ไพโรจน                                   

เสานวม ผูชวยผูจัดการกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสรมิสขุภาพ สสส. กลาววา อบุตัเิหตทุีเ่กดิ

บริเวณทางมาลาย สวนใหญเกิดในเขตชุมชน 

หนาโรงเรยีน โรงพยาบาล ตลาด หรอืหนาสถาน

ทีร่าชการ ความเรว็เปนสาเหตสุาํคญัมากถงึ 70% 

ทีท่าํใหเกดิการเสยีชวีติ และในเขต กทม. ถอืเปน

พื้นที่ที่มีอุบัติเหตุทางมาลายสูงสุดของประเทศ 

ฉะนัน้ การใชความเรว็ที ่30-50 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

ในเขตเมอืงทีม่ผีูคนพลกุพลานนัน้ เปนความเรว็ทีท่างองคการอนามยัโลก

ไดแนะนาํไววา ชวยลดการเสยีชวีติไดถงึ 90% จงึขอความรวมมอืผูขบัขี่ให

ชะลอกอนถงึทางมาลายและหยดุรถใหคนขามทางมาลาย สาํหรบัคนขาม

ทางมาลายขอใหระมดัระวงัมองขวามองซาย เพือ่ลดอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็ 

และเสยีชวีติของผูรวมทาง

ดงันัน้ การจดักจิกรรม หยดุสญูเสยี หยดุรถ ใหคนขามทางมาลาย 

#ความดทีีค่ณุทาํได ครัง้ที ่7 เพือ่ระลกึถงึหมอกระตาย ลยุผลกัดนั 3 ขอ

เสนอ รวมถงึขอกาํหนดลดการใชความเรว็ในเขตเมอืง ตลอดจนสือ่สารให

คนไทยเหน็ความสาํคญัของปญหานี้

ดร.ไพโรจน กลาววา กจิกรรมดงักลาว สสส. ยงัคงขบัเคลือ่นทาํงาน

รวมกบัภาคเีครอืขาย และรณรงคอยางตอเนือ่ง เพือ่ผลกัดนัใหเกดิความ

ปลอดภยัในการขามทางมาลาย ทัง้ในกลุมคนเดนิขามทางมาลายและผู

ขบัขี ่โดยเฉพาะบรเิวณหนาโรงเรยีน ทีล่าสดุเกดิอบุตัเิหตรุถรบัสงนกัเรยีน 

จ.สระแกว พบนกัเรยีนบาดเจบ็ถงึ 39 คน การยืน่ขอเสนอตอกระทรวง

คมนาคม โดยกรมการขนสงทางบก เปนเจาภาพรวมในการดแูลการจดั

งานครัง้นี ้เปนการเนนยํา้การสรางความปลอดภยัใหกบัผูใชรถใชถนน โดย

เฉพาะกลุมเดก็และเยาวชน และความปลอดภยับนทางขามทางมาลาย

หนาโรงเรยีน รวมไปถงึรถตางๆ ทีอ่ยูในความดแูลของกรมการขนสงทาง

บก เพือ่รวมกนัดแูลใหเกดิความปลอดภยัทางถนน

ถอืเปนความพยายามขบัเคลือ่นปดจดุออนและลดความสญูเสยีใน

การใชถนนของคนไทย พรอมกบัสรางคานยิมในการขบัขีท่ีถ่กูตอง ซึง่ สสส.

และภาคเีครอืขายจะจดักจิกรรมประจาํทกุเดอืน

ปองกันอุบัติเหตุทางขาม เรื่องที่‘คมนาคม’ตองทํา

กรุงเทพฯ • การแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก 2022-23 ประจำาสัปดาห์

นี้ สำาหรับความพร้อมคู่ระหว่าง ทีมการท่าเรือ เอฟซี พบกับ พีที ประจวบ 

เอฟซี ซึ่งเป็นนัดที่ 3 ของทั้ง 2 ทีม จะแข่งขันในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 

2565 เวลา 19.00 น. ที่สนามแพท สเตเดียม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. บริษัท ไทยลีก จำากัด ร่วม

กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด จัดงานแถลงข่าวความ

พร้อมของทั้ง 2 ทีม โดยทางด้าน Matthew 

Mark Holland ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของการท่าเรือ 

เอฟซี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ในเกมแรกที่เรา

เจอกับลำาพูน วอริเออร์ ปัญหาของเราคือ

การทำาประตู เกมนี้เราไม่สามารถทำาประตูได้ 

โอกาสเราค่อนข้างเยอะ ซึ่งตรงนี้เราจะเร่ง

ไปปรับจูนทีม ฝึกการเข้าทำาประตู เพื่อเตรียม

พร้อมที่เจอจะกับพีที ประจวบ เอฟซี 

พีที ประจวบ เอฟซี มีผู้เล่นต่างชาติ

ที่ดี รวมไปถึงผู้เล่นฟิลิปปินส์ที่ติดทีมชาติอยู่

หลายคน ทำาให้ยกระดับทีมได้เป็นอย่างดี

ผู้เล่นต่างชาติของพีที ประจวบ ที่มีทั้งคาราบูเอ และซามูเอล โร

ซา ทั้ง 2 คนเป็นผู้เล่นที่ดี สำาหรับทีมเราจะศึกษาวิธีการเล่นและฟอร์ม

การเล่นของทีมคู่แข่งอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นใคร เขาทั้ง 2 คนเป็นผู้เล่นที่มี

ประสบการณ์ในไทยมาหลายปี ก็จะหาวิธีมารับกับเขาทั้ง 2 คน

สำาหรับแฮมิลตัน โซอาเรส ตอนนี้จะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่อง เขาอยู่ใน

การฝึกซ้อมเบื้องต้นแล้ว ต้องดูว่าเขาจะฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่หรือไม่ แต่เรา

หวังว่าเขาจะลงสนามช่วยเราได้ในสุดสัปดาห์นี้ เราได้ศึกษาฟอร์มการเล่น

แผนการของทีมคู่แข่งอยู่แล้ว สำาหรับทีมเรามีจุดแข็งในการเล่นลูกตั้งเตะอยู่

แล้ว หวังว่าทางแฮมิลตันจะช่วยเราให้จบสกอร์ได้มากขึ้น

ผมไม่ได้มองว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียอะไรที่จะได้มีเวลาพักมากขึ้น ใน

โอกาสข้างหน้าเราอาจจะมีเกมที่ต้องแข่งขันติดต่อกันหลายแมตช์ต่อสัปดาห์ 

เรามองแค่ว่าทีมเราจะปรับจูนอย่างไรในการรับมือกับเกมที่จะถึงในสัปดาห์นี้”

ทางด้านของสุธี สุขสมกิจ ตัวแทนจากพีที ประจวบ เอฟซี ได้กล่าว

ว่า “หลักๆ เป็นเรื่องของความมั่นใจล้วนๆ ทุกคนเล่นได้ตามแผนที่เล่นแล้ว 

แต่ไม่มีประตู เกมค่อนข้างจะกดดัน เราเล่น

ในบ้านเกมแรก เราต้องการประตูเป็นอย่าง

มาก แต่สิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่เป็นอย่างที่หวัง 

แต่ตัวนักเตะและโค้ชไม่ได้มองตรงนั้น เรา

มองไปเกมหน้ามากกว่าครับ

เราดูคู่แข่งเสมอกับลำาพูน วอริเออร์ 

เขามีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ เกมรุกของเขา

ยังมีความหลากหลาย แต่เราก็เตรียมพร้อมที่

จะเล่นกับเขา ไปเอาแต้มจากเขาให้ได้

ทั้ง 2 ทีมมีผู้เล่นต่างชาติที่ดีและ

สมบูรณ์อยู่แล้ว โดยเฉพาะศูนย์หน้าต่าง

ชาติของท่าเรือที่ทำาให้เกมรุกมีความหลากหลาย เรามีวิธีการเล่นของเรา 

และเราก็มั่นใจในผู้เล่นต่างชาติ รวมไปถึงผู้เล่นไทยทุกๆ คนที่พร้อมจะ

เล่นกันเป็นทีม เราก็หวังว่าเราจะมีผลงานที่ดีในการเจอกับท่าเรือในสุด

สัปดาห์นี้

ทุกคนยังมีความมั่นใจในการเล่น และยังมีความมั่นใจในการจบ

สกอร์ เรามีโอกาสมากพอสมควร แต่เราไม่สามารถทำาประตูได้ โดยส่วนตัว

ทุกๆ คนยังมีความมั่นใจอยู่ เราเปลี่ยนทีมค่อนข้างเยอะ แต่โดยส่วนรวม

ปรับเข้ากันดีแล้ว ส่วนตัวผู้เล่นจะปรับไปตามแท็กติกเกมต่อเกมมากกว่า

ประเทศสเปน, จอห์น แม็กเอนโร อดีตนักหวดระดับตำานาน เจ้าของ

แชมป์แกรนด์สแลม 7 สมัย, สเตฟานอส ซิตซิปาส จากกรีซ, มัตเตโอ 

แบร์เรตตินี จากอิตาลี

ขณะที่ฝ่ายหญิง ก็มีนักหวดชื่อดังเข้าร่วมแข่งขันหลายต่อ

หลายคน ไม่ว่าจะเป็น อิกา สเวียเทค มือ 1 ของโลกคนปัจจุบันชาว

โปแลนด์, โคโค กอฟฟ์ นักเทนนิสดาวรุ่งขวัญใจเจ้าถิ่น, มาเรีย ซัคคา

รี จากกรีซ รวมไปถึงเลย์ลาห์ เฟร์นานเดซ รองแชมป์ยูเอส โอเพ่น 

เมื่อปีที่แล้ว

ญี่ปุ่น • การแข่งขันแบดมินตัน ศึกชิงแชมป์โลก 2022 ที่ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบ 16 คนและคู่ 

ปรากฏว่าวันนี้นักแบดมินตันความหวังของไทยหยุดแค่รอบนี้หลายคน 

โดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 โลก เปิดหัวดวลสาวแคนาดา โดย

จะลงสนามคู่แรกในคอร์ต 2 เริ่มเวลา 08.00 น. พบ มิเชล ลี มือ 13 

ของโลก ปรากฏว่า “เมย์” รัชนก อินทนนท์ ต้องหยุดแค่รอบ 16 คน 

หลังจากแพ้มิเชลไป 2-1 เกม 25-23, 16-21, 21-13 

ส่วนนักกีฬาไทยคนอื่นๆ ที่จะลงสนาม เวลาโดยประมาณ มีดังนี้

หญิงคู่ จงกลพรรณ กิติธรากุล/             

รวินดา ประจงใจ มือ 8 โลก เข้ารอบ 

8 คนได้สำาเร็จ หลังจากชนะ ริน อิ

วานากะ/ไคเอะ นากานิชิ คู่มือ 

21 ของโลก จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 

19-21, 21-10, 21-12

หญิงเดี่ยว “หมิว” 

พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 10 

ของโลก ตกรอบ 16 คน 

หลังจากแพ้ เฉิน ยู่เฟย 

มือ 4 ของโลก จาก

จีน 1-2 เกม 17-21, 21-

17, 10-21

คู่ผสม “เอ็ม” สุภัค จอม

เกาะ/“เฟม” ศุภิสรา เพียว

สามพราน มือ 20 ของโลก หยุด

แค่รอบ 16 คน หลังจากแพ้  เจิ้ง ซิเว่ย/หวง หย่าเฉียง คู่มือ 2 โลก 

จากจีน 2-1 เกม 21-9, 19-21, 21-19 

คู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์/”ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้

รัตนชัย คู่มือ 1 ของโลก แชมป์เก่าปี 2021 ตกรอบ 16 คนอย่างน่า

เสียดาย หลังจากแพ้ มาร์ก แลมส์ฟุสส์/อิสเบล โลฮาว คู่มือ 12 โลก 

จากเยอรมนี 0-2 เกม 16-21, 14-21 

หญิงเดี่ยว “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำารุงพันธุ์ มือ 12 ของโลก ชนะ 

ไซนา เนห์วาล มือ 33 ของโลก จากอินเดีย 2-1 เกม 21-17, 16-21, 

21-13 “ครีม” เข้ารอบ 8 คน ไปพบกับ ไต่ อาโจว  (ไต้หวัน)

ชายเดี่ยว “โอ๊ต” สิทธิคมน์ ธรรม

ศิลป์ มือ 33 ของโลก ตก

รอบ 16 คน หลังจากแพ้ 

วิกเตอร์ แอ็กเซลเซน มือ 1 

ของโลก จากเดนมาร์ก 2-0 เกม 

16-21, 19-21

ชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 

17 ของโลก เข้ารอบ 8 คน ได้สำาเร็จ หลังจากชนะ เคนตะ นิ

ชิโมโตะ มือ 21 ของโลก จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-13, 21-6 

หญิงคู่ “เอร์ธ” พุธิตา สุภจิรกุล/“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 

คู่มือ 20 ของโลก เข้ารอบ 8 คู่ หลังจากชนะ กาเบรียลา สโตเอวา-                

สเตฟานี สโตเอวา คู่มือ 9 ของโลก จากบัลแกเรีย 2-0 เกม 21-13, 

21-12 ทำาให้ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ยังเหลือลุ้นอีก 1 ประเภท 

ในศึกชิงแชมป์โลก 2022 หลังจากพลาดท่าตกรอบประเภทคู่ผสมไปแล้ว.

สิงห์เจ้าท่าเร่งเช็กฟิต‘แฮมิลตัน’

พีทีประจวบปรับจูนการจบสกอร์

‘ครีม’เข้า8คน‘เมย์’ร่วงศึกชิงแชมป์โลก

อังกฤษ • ศึกฟุตบอลถ้วยอังกฤษ “อีเอฟแอล คัพ” หรือ “คาราบาว 

คัพ” มีการจับสลากประกบคู่ในรอบที่ 3 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย หลัง

ทำาการแข่งขันในรอบที่ 2 เสร็จสิ้นเมื่อค่ำาคืนที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา

เหล่าทีมระดับหัวแถวของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่กันเกือบครบ 

ปรากฏว่ามีเกมบิ๊กแมตช์ตั้งแต่หัววัน โดย “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ 

ซิตี อดีตแชมป์รายการนี้ 8 สมัย ถูกจับสลากมาพบกับ “สิงห์บลูส์” เชล

ซี ทีมรองแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลก่อน

ด้าน “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อดีตแชมป์รายการนี้ 

5 สมัย ถูกจับสลากมาพบกับทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกัน อย่าง “สิงห์ผงาด” 

แอสตัน วิลลา ที่เคยคว้าแชมป์รายการนี้

มา 5 สมัยเช่นเดียวกัน ส่วน “ปืนใหญ่” 

อาร์เซนอล พบ “นกนางนวล” ไบรท์ตัน 

แอนด์ โฮล์ฟ อัลเบียน

ขณะที่ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม 

ฮอตสเปอร์ จับสลากมาพบกับน้องใหม่

ในศึกพรีเมียร์ลีก อย่าง “เจ้าป่า” นอต

ติงแฮม ฟอเรสต์ และ “หงส์แดง” 

ลิเวอร์พูล อดีตแชมป์รายการนี้ 9 

สมัย และแชมป์เก่าเมื่อปีก่อน งาน

เบากว่าใครเพื่อน เมื่อจะได้พบกับ 

“แกะขนเหล็ก” ดาร์บี เคาน์ตี สโมสร

นอตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลลา

บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน

ลิเวอร์พูล พบ ดาร์บี

เบิร์นลีย์ พบ ครอวลีย์

บริสตอล ซิตี พบ ลินคอล์น ซิตี

แมนเชสเตอร์ ซิตี พบ เชลซี

สตีฟเนจ พบ ชาร์ลตัน

เอ็มเค ดอนส์ พบ มอร์แคมบ์

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ

เซาแธมป์ตัน พบ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน

เบรนท์ฟอร์ด พบ จิลลิงแฮม

สำาหรับศึกอีเอฟแอลคัพ หรือคาราบาวคัพ ในรอบที่ 3 จะลง

สนามทำาการแข่งขันในช่วงสัปดาห์วันที่ 8 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

ซึ่งเป็นช่วงกลางสัปดาห์สุดท้ายก่อนพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะหยุดพักเบรก

ให้ฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์.

สำาหรับ จักรกฤษ ลาภตระกูล มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อกระตุก 

คิดว่าจะต้องรักษาอีกสักระยะถึงจะกลับมาช่วยลงสนามได้ ต้องบอกว่าทุกๆ 

คนในทีมผมก็ยังมองว่า ทุกคนยังมีโอกาสได้ลงเล่นทุกๆ คน ขึ้นอยู่กับว่า

ฟอร์มการเล่นในแต่ละนัดและการฝึกซ้อมในแต่ละวัน

โค้ชโจยังมองว่า ทุกๆ คนยังมีความสำาคัญ อันนี้อาจจะไม่ใช่นักเตะ

ชุดที่ดีที่สุด มันเกี่ยวกับการฝึกซ้อมช่วง Pre season ที่ทำาผลงานได้ดีใน

แต่ละวัน และเหมาะสมใช้กับเกมที่เราไปเยือน ส่วนเกมหน้าก็ต้องขึ้นอยู่ว่า

ทางโค้ชโจจะปรับแบบไหน

ด้วยวิธีการและการเล่นที่เราได้เล่น ทุกคนพอใจ แต่สิ่งที่ไม่ได้มาคือ

เรื่องของผลการแข่งขัน วิธีการเล่นของเรายังมั่นใจในทีมกันอยู่ครับ เราจะ

ทำาผลงานให้ดี เราจะไปเอาแต้มที่แพท สเตเดียม ให้ได้ครับ”.

‘เรือ’ชน‘สิงห์’จับติ้ว‘คาราบาวคัพ’

นอกจากนี้ 2 นักเทนนิสสาวชาวยูเครน ทั้ง แคทารินา ซาวาต

สกา กับ ดายานา ยาสเตรมสกา ก็เข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกัน 

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน แฟนๆ ได้ชมนักเทนนิส

ระดับโลกโชว์สกิลที่หลากหลายและแพรวพราว

โดย สเตซีย์ อัลลาสเตอร์ ผู้อำานวยการจัดการแข่งขันเทนนิส 

ยูเอส โอเพ่น เผยว่า ตลอดช่วง 2 สัปดาห์ในศึกแกรนด์สแลมสุดท้าย

ของปี น่าจะสามารถระดมทุนช่วยเหลือเหยื่อจากสงครามยูเครนได้มาก

ถึง 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 43 ล้านบาท.

“ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำ�รุงพันธุ์ มือ 12 ของโลก เข้�

รอบ 8 คนหญิงเดี่ยว หลังชนะ ไซน� เนห์ว�ล มือ 

33 ของโลก จ�กอินเดีย

ที่เพิ่งร่วงตกชั้นไปอยู่ในศึกลีกวันอังกฤษ

ผลการจับสลาก คาราบาวคัพ รอบ 3

เลสเตอร์ ซิตี พบ นิวพอร์ต

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ แบล็กเบิร์น โรเวอร์ส

วูลฟ์ส พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด

“เบิร์ด” สุธี สุขสมกิจ

สต�ฟฟ์โค้ชพีที ประจวบ เอฟซี

แชมป์เก่�ประเดิมง�นเบ�

ใครจะได้ชูถ้วยค�ร�บ�วในปีนี้
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สสวท.เปิดสอบคัดเลือกรับทุน พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) สอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน 

พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2566 เปิดรับ

สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยผ่านระบบสอบ

คัดเลือกโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ 

ผู้สมัครต้องกำาลัง

ศึ ก ษ า อยู่ ใ น ชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

หรือเทียบเท่าในปี

การศึกษา 2565 

ผ ล ก า ร เ รี ย น มี

ร ะ ดั บ ค ะ แ น น

เฉลี่ ยสะสมรวม

ทุกรายวิชาในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

และ 2 ไม่ต่ำากว่า 

3.00 ระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมกลุ่ม

ส าระการ เ รี ยน

รู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำากว่า  

3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำากว่า 

3.00 สัญชาติไทย รายละเอียดต่างๆ และสอบถามเกี่ยว

กับทุน พสวท. ที่อีเมล scholarship@ipst.ac.th หรือ  

เฟซบุ๊ก DPST Center สมัครสอบที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th  

เกี่ยวกับระบบสมัครสอบที่ admission@mwit.ac.th หรือเฟซบุ๊ก 

MWITadmission ดาวน์ โหลดประกาศรับสมัครได้ที่  https://

drive.google.com/file/d/1CqXXJqAkMsvuHwXE8BsLm_

TUq9lvd_8A/view  

ทุนชีฟนิ่งจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดรับสมัครแล้ว

ทุนการศึกษาชีฟนิ่งประจำาปีการศึกษา 2566/67 เปิด

รับสมัครแล้ววันนี้จนถึง 1 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ที่  

www.chevening.org/apply ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา 

ชีฟนิ่งจะต้องเป็น

ผู้ที่สามารถแสดง

ศั ก ยภ าพคว าม

เ ป็ น ผู้ นำ า แ ล ะมี

ประวัติการศึกษา

อันโดดเด่น ทุน

ชีฟนิ่งให้การสนับ 

สนุนทางการเงินเต็มจำานวนแก่ผู้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำาใน

อนาคต เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยใดก็ได้

ในสหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสสัมผัสประสบการณ์ด้าน

วิชาการ วิชาชีพ และวัฒนธรรมต่างๆ ที่หาไม่ได้ทั่วไปใน

ขณะที่กำาลังศึกษาอยู่.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นปีที่ 25 ของกิจกรรม Sahapat Admission 

ที่เป็นกิจกรรมการทบทวนความรู้ ให้กับ

น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสอบ

แข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยผ่าน

ระบบแอดมิชชั่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน โดยบริษัท สหพัฒน

พิบูล จำากัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน 

มองต์เฟลอ ริชเชส และมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 

มาในแนวคิด “DEK66 NEW GAME ติวติดอาวุธ

พร้อมรบสุดสนามสอบ” ซึ่งจะเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้กับนักเรียนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ของระบบการสอบคัดเลือก ในการสอบ TCAS66

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำานวย

การ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) กล่าว

ว่า ไม่ว่าระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยจะ

เปลี่ยนไปอย่างไร แต่สหพัฒน์แอดมิชชั่นยังคงอยู่

เคียงข้างนักเรียนไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2565 นี้ 

ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการสอบอีกครั้ง 

เมื่อ TCAS66 มีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบใหม่ยกชุด 

รวมทั้งชื่อวิชาก็เปลี่ยนไป โครงการสหพัฒน์แอด

มิชชั่นในปีนี้จึงให้ความสำาคัญกับการติวเข้มเพื่อเน้น

แนวข้อสอบใหม่ ติวครั้งใหญ่ เพื่อติดอาวุธเด็กไทยให้

พร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

สำาหรับวันเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 16 สิงหา 

คม 2565 ที่ผ่านมา ยังได้ร่วมกับทางเนชั่นทีวี จัด

งานเสวนา “รับมือ TCAS66 กับข้อสอบที่เปลี่ยน

ใหม่ยกชุด” เพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลง TCAS66 

ล่าสุด พร้อมเจาะลึกข้อสอบ รับมือการเปลี่ยนแปลง 

รวมถึงไขข้อข้องใจถึงปัญหาสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สุดเข้มข้น เปิดเวทีให้ โรงเรียนและนักเรียนสามารถ

ถกปัญหาคาใจ ถึงแนวทางการรับมือกับข้อสอบ 

TCAS66 แบบใหม่ที่เพิ่งนำามาใช้ ในปีนี้เป็นครั้ง

แรก เพื่อทำาความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง รู้ทัน

ระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อใน 4 รอบ รวมถึง

เคลียร์ข้อมูลให้ชัดเรื่องการบริหารสิทธิ์เมื่อสอบได้ 

โดยสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนว TCAS 

ระดับประเทศ พร้อมทั้งติวเตอร์ชื่อดังจากโครงการ  

Sahapat Admission ที่ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย  

นอกจากกิจกรรมเปิดตัวโครงการและการ

เสวนาอัปเดตข้อสอบ TCAS66 ดังกล่าวแล้ว 

โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่นยังจัดกิจกรรมเสริม

อีก 4 กิจกรรม เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับน้องๆ 

นักเรียนไทยก่อนการเข้าสู่สนามสอบจริง ได้แก่

1.ติวระดับภูมิภาค Sahapat Admission on 

‘สหพัฒน์’ติวเข้มแอดมิชชั่นปีที่25

อัปเดตการเปล่ียนแปลงTCAS66

the Road 2022 ช่วงระหว่าง 23-31 สิงหาคม 2565 

นี้ ด้วยการเปิดเวทีติวฟรี 5 วิชา ไปยัง 5 โรงเรียน

ใน 5 ภูมิภาค เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ พร้อมส่งสัญญาณ

ถ่ายทอดสดไปทาง FB: Sahapat Admission  

วิชา TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย 

ครูพี่หวาย Enconcept (อ.ธฤตสรณ์ ศรพรหม) วันที่ 

23 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วิชา TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล โดยครูพี่วิน 

เตรียมโดม (อ.นาวิน แซ่โค้ว) และครูพี่ทาม์ย TOPIC 

ACADEMY (อ.ฐานุวัชร์ รินนานนท์) วันที่ 25 สิงหา 

คม 2565 ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-Level) โดย

ครูติ่ง KRU CLUB (อ.กรกฤช ศรีวิชัย) วันที่ 26 

สิงหาคม 2565 ที่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

จังหวัดขอนแก่น

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level) โดย

ครูพี่ปั้น SmartMathPro (อ.ปวรุตม์ ธีรบุษยเวศย์) 

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

วิชาภาษาอังกฤษ (A-Level) โดยครูเลดี้เก๋

เก๋ (อ.สุวคนธ์ อินป้อง) วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ

2.ที่จะเป็นไฮไลต์คือ การติวสดออนไลน์ 6 วันติด 

ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

ด้วยเนื้อหาเข้มข้น เน้นประเด็นสำาคัญเพื่อรับมือ

กับการสอบที่เปลี่ยนไป ถ่ายทอดสัญญาณสดแบบ  

Live Streaming Class ผ่านระบบ Interactive Video 

Platform บนเว็บไซต์ www.sahapatadmission.

com ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถถาม-ตอบกันได้

ผ่านทาง Live Chat พร้อมส่งสัญญาณติวไปยัง

โรงเรียนทั่วประเทศ จัดติว 10 วิชาหลัก ได้แก่

- ภาษาไทย (A-Level) โดยครูพี่ยู We by 

The Brain (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า) และครูพี่เกศ 

(อ.เกศจิรา บุญตระกูล)

- สังคมศึกษา (A-Level) โดยครูพี่วิน เตรียม

โดม (อ.นาวิน แซ่โค้ว) และครูพี่หมอโอ๋ SociThai 

(อ.ตรัณ รักอาชีพ)

- ภาษาอังกฤษ  (A-Level) โดยครูพี่หนู 

(อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์)

- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-Level) โดยครูติ่ง 

KRU CLUB (อ.กรกฤช ศรีวิชัย) และครูพี่เฟรนด์ 

OnDemand (อ.ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ)

- คณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level) โดยครูพี่ปั้น 

SmartMathPro (อ.ปวรุตม์ ธีรบุษยเวศย์) ครูพี่เอ๋ We 

by The Brain (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) ครูพี่กอล์ฟ We 

by The Brain (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) ครูพี่ภูมิ We 

by The Brain (อ.สิทธิเดช เลนุกูล) และครูพี่แท็ป 

ALevel by OnDemand (อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล)

- TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยครู

พี่เลดี้เก๋เก๋ (อ.สุวคนธ์ อินป้อง)

-  TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล โดยครูพี่เกศ 

(อ.เกศจิรา บุญตระกูล) และครูพี่เจต Megastudy 

(อ.เจษฎา สุขุมามาศ)

- ฟิสิกส์ (A-Level) พร้อมแนะแนว TPAT 3 

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศว 

กรรมศาสตร์ โดยครูพี่เต้ย OnDemand (ดร.ไพฑูรย์ 

คงเสรีภาพ) ครูพี่เกรท OnDemand (อ.สรณภพ 

เทวปฏิคม) และครูพี่ฟาร์ม PhysicsFarm (อ.ปิยะ

วัฒน์ วิรัชวัฒนกุล)

 เคมี (A-Level) โดยครูพี่เคน OnDemand 

(อ.เคน อรรถเวชกุล)

- ชีววิทยา (A-Level) โดยครูพี่วิเวียน  

OnDemand (อ.นพ.วีรวัช เอนกจำานงค์พร) และครู

พี่บิ๊ก We by The Brain (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)

3.Q&A Live by Tutor คำาถามไขข้อข้องใจ 

ถามมาตอบไปโดยพี่ติวเตอร์ ในวันที่ 12 พฤศจิ 

กายน 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 

FB: Sahapat Admission

น้องๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการติวฟรีของ

สหพัฒน์แอดมิชชั่น ได้ที่ www.sahapatadmission.com 

และติดตามข่าวสารข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ทาง 

FB : Sahapat Admission หรือ โทร.06-4163-

3449,  08-5869-6252.

ใ

ศึกษาธิการ • “อัมพร” ลั่นปีการศึกษาหน้า 

สพฐ.มุ่งเป้าจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ควบคู่การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ด้าน “ครูเหน่ง” ลั่นปีการศึกษา 66 หมด

เวลามอบนโยบาย เน้นลงพื้นที่ติดตามผล

การปฏิบัติตามนโยบาย

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนพร้อมด้วย

ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประชุมร่วมกับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ถึงนโยบาย

เร่งด่วนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. โดย

เริ่มตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนภายใต้

สถานการณ์ โควิด ซึ่งพบปัญหาการเรียนรู้

ถดถอยของนักเรียนใน 2 มิติ คือ มิติด้าน

การเรียนรู้ และด้านสังคม โดย สพฐ.ได้

แก้ไขด้วยการเติมเต็มคุณภาพด้านการอ่าน

ออกเขียนได้และคิดเลขเป็นอย่างเข้มข้น

ให้แก่เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่วนระดับ

มัธยมศึกษาเน้นการทำากิจกรรมแบบละลาย

พฤติกรรม นอกจากนี้ตนยังได้รายงาน

โครงการพาน้องกลับมาเรียนที่ตั้งเป้าเด็ก

หลุดออกนอกระบบการศึกษาจะต้องเป็น

ศูนย์ พร้อมวางแผนป้องกันไม่ให้เด็กออก

จากระบบการศึกษาไปอีก รวมไปถึงการวาง

ระบบให้เด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าเรียนต้องไม่หลุด

จากระบบการศึกษาด้วย

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ส่วนการจัดการ

เรียนการสอนด้วย Active Learning หรือ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ

กระทำานั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้นำาการเรียนรู้ใน

เรื่องนี้เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว 

ส่วนหลักสูตรฐานสมรรถนะได้มีการปรับปรุง

ไปแล้วในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2561 แต่ยังไม่เกิดจริงในสถาน

ศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษาหน้า สพฐ.จะ

มุ่งเป้าจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะควบคู่

ไปกับการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ  

Active Learning และในปีนี้จะต้องพัฒนา

ครูให้ ได้ 100% เพื่อที่ในปีการศึกษาหน้า

ครูจะได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกลไกหลักสูตร 

แผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลต่อไป

“รมว.ศธ.ย้ำาว่า ในปีการศึกษาหน้า

จะไม่เน้นมอบนโยบายแล้ว แต่จะลงพื้นที่

ไปดูว่านโยบายที่สั่งการลงไปได้ทำาให้เกิด

ขึ้นจริงในพื้นที่ ไหนบ้าง ซึ่งโรงเรียนแต่ละ

แห่งมีจุดเด่นในการสนองนโยบายในด้านใด 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

อนาคต” รมว.ศธ.กล่าว

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ฝากให้ สพฐ.

ไปดำาเนินการเรื่อง Soft Power ซึ่งเป็น

ข้อสั่งการจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้นวัตกรรมหรือ

วัฒนธรรมไทยได้ผงาดในเวทีโลก โดยขอ

ให้ สพฐ.นำาครูที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเข้า

มาเป็นต้นแบบให้แก่เด็กได้เรียนรู้ รวมถึง

การนำาเอกลักษณ์การละเล่นพื้นบ้านของ

ไทยให้เด็กได้เข้าถึงและต่อยอดวัฒนธรรม

ของชุมชนตนเองได้ ซึ่ง สพฐ.จะนำาเรื่องดัง

กล่าวมาขับเคลื่อนและเติมเต็มเรื่อง Soft 

Power ให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับหลักสูตร

สมรรถนะซึ่งเป็นการเรียนเน้นภาคปฏิบัติ

แทนการท่องจำา เน้นการวัดผลแบบ

สมรรถนะที่ดูจากการปฏิบัติจริง ขณะนี้มี

เพียงกลุ่มโรงเรียนนวัตกรรมที่นำาไปใช้ใน

การเรียนการสอน ส่วนการเรียนการสอน

แบบ Active learning เป็นกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์

ทางปัญญา (Constructivism) ที่ เน้น

กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อ

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือ

สร้างความรู้ ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการ

ลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำา กระตุ้น 

หรืออำานวยความสะดวกในการเรียน.  

กรุงเทพฯ • กยศ.เผยเตรียมงบไว้กว่า 

3.8 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ปี 65 โดยมีผู้ขอกู้แล้ว 

5.9 แสนราย วงเงิน 2.7 หมื่นล้าน ไม่

ต้องมีผู้ค้ำาประกัน ทำารายการผ่านแอป ลั่น

พร้อมให้เด็กทุกครอบครัวขาดแคลนเข้าถึง

เงินกู้ เพราะกองทุนมีความพร้อมให้กู้ยืม

โดยไม่ได้ใช้งบหลวงตั้งแต่ปี 60 เหตุมีเงิน

ทุนหมุนเวียนจากรุ่นพี่ที่มาชำาระคืน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

กล่าวว่า ตามที่ กยศ.ได้เปิดระบบการกู้ยืม

ในปีการศึกษา 2565 กองทุนได้เตรียมเงิน

งบประมาณให้กู้ยืมจำานวน 38,000 ล้านบาท  

เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำานวนกว่า 

600,000 ราย ผลปรากฏข้อมูลเมื่อวัน

ที่ 31 กรกฎาคม 2565 พบว่ามีนักเรียน 

นักศึกษาได้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 

จำานวน 590,796 ราย เป็นเงินที่ขอกู้ยืม

แล้วกว่า 27,881 ล้านบาท โดยนักเรียน 

นักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมและทำาธุรกรรม

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน “กยศ. 

Connect” และสามารถทำาสัญญาเงินกู้ยืมได้

โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำาประกันอีกด้วย

ผู้จัดการ กยศ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จาก

กรณีที่มีข่าวว่านักเศรษฐศาสตร์การศึกษาได้

เปรียบเทียบสัดส่วนการให้เงินอุดหนุนด้าน

การศึกษาผ่านโครงการเงินกู้ ในเอเชีย โดย

พบว่า กยศ.ของประเทศไทยให้เงินอุดหนุน

ด้านการศึกษาแฝง หรือเงินอุดหนุนทางอ้อม

มากกว่าหลายประเทศในเอเชีย กองทุนขอ

ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เมื่อ

หลายปีก่อน ทั้งนี้การอุดหนุนงบประมาณเป็น

ไปตามความต้องการและความจำาเป็นของผู้

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละปี ซึ่งรัฐบาล

ได้จัดสรรเงินแก่กองทุนตั้งแต่ปี 2539-2560 

โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการ

ศึกษา โดยกองทุนได้ใช้เงินงบประมาณแผ่น

ดินเนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและ

อัตราการชำาระเงินคืนยังไม่เพียงพอ จนใน

ปี 2560 เป็นปีสุดท้ายที่กองทุนใช้เงินงบ

ประมาณแผ่นดิน เพราะมีเงินหมุนเวียนเพียง

พอในการให้กู้ยืมจากรุ่นพี่ส่งต่อให้รุ่นน้อง

“กองทุนขอยืนยันว่า กองทุนจะเป็น

หลักประกันให้ทุกครอบครัวว่าน้องๆ ที่ขาด 

แคลนสามารถกู้เงินได้ทุกคนโดยไม่มีข้อ

จำากัด เพื่อให้ โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมใน

การเข้าถึงการศึกษา” ผู้จัดการ กยศ. กล่าว.

กยศ.เตรียมงบ3.8หมื่นล.ปล่อยกู้มีผู้ยื่นขอแล้ว5.9แสนราย

ปี66สพฐ.รุกหลักสูตรสมรรถนะ-แอ็กทีฟเลิร์นน่ิง

‘อัมพร’ลั่นเดินหน้าเต็มสูบ‘เรียน-สอน’แนวใหม่ควบคู่ไปพร้อมๆกัน2รูปแบบ

บริการเก้าอี้บันไดเลื่อนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ • ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เปิดบริการเก้าอี้บันไดเลื่อนสำาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

รวมถึงผู้ที่ ไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดด้านหน้าศูนย์ฯ โดยมีนายบัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์ ผจก.ฝ่ายบริการลูกค้า ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน 

บางแค (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (ที่ 4 จาก

ซ้าย) และคณะผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายยุทธนา ป่าไม้ ผอ.เขตภาษีเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้

บริการ “เก้าอี้บันไดเลื่อน” ซึ่งเป็นความใส่ใจให้บริการดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม โดยใช้งบประมาณกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเปิดให้

บริการลูกค้าประตูด้านหน้าศูนย์จำานวน 2 จุด. 



ragon Ball Super: 

Super Hero” ภาพยนตร์

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันการ

ต่อสู้ หนังแฟรนไชส์ที่ 21 ของการ์ตูน

ญี่ปุ่นเรื่องนี้สามารถยึดตำาแหน่งท็อป     

ของบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือเมื่อช่วง

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยการกวาดราย

ได้ไปราว 20.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผลงานที่น่าประทับใจสำาหรับ

ภาพยนตร์จาก Crunchyroll ซึ่งเรียกได้

ว่าเป็นการเปิดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน

ระดับโลกสำาหรับภาพยนตร์อนิเมะ ส่อง

ประกายในเดือนสิงหาคมกลบรัศมีของ 

Beast หนังเรื่องใหม่จาก Universal ที่

ทำาไป 11.6 ล้านเหรียญสหรัฐได้อย่าง

ราบคาบ แต่เรื่องหลังนี่ไม่ใช่อนิเมะ 

อยู่ก็ทำางานได้ ตัวบทใกล้ตัวอยู่แล้ว เพราะเป็นพ่อคน ด้วยอาชีพ

ในเรื่อง เราสามารถจินตนาการได้ว่าเราเจอคนแบบนี้ต้องทำายังไง 

ผมสัมภาษณ์คนมาเยอะด้วย คาแรกเตอร์พ่อของยูในเรื่อง เราต้อง

สร้างให้มันเกิด เช่นตัวจริงผมก็ไม่โหดร้ายบังคับลูกขนาดนั้น แต่

มองว่าบางทีเรื่องระหว่างพ่อกับลูกมันไม่ใช่ความผิดของใคร เขา

เป็นคนแบบนั้น พ่อเป็นคนแบบนี้ ความไม่เหมือนกันของมนุษย์มัน

ภาพยนตร์อนิเมะ‘ดราก้อนบอล’

พุ่งขึ้นอันดับท็อปบ็อกซ์ออฟฟิศ

อเป็นการกลับมาอีกครั้งกับงานการแสดงภาพยนตร์ใน

รอบ 25 ปีของพิธีกรและนักแสดงมากฝีมือ ดู๋-สัญญา 

คุณากร ที่ล่าสุดยอมใจอ่อนรับบทเป็นพ่อของตัวละคร 

ยู ในภาพยนตร์เรื่อง The Up Rank อาชญาเกม ภาพยนตร์

แนว Coming-of-age ดรามา-แอกชั่น จากผู้สร้าง เอ็กซ์สปริง 

แคปปิตอล และกันตนา กรุ๊ป

โดย ดู๋ สัญญา เผยถึงการมาร่วมงานในเรื่องนี้ว่า “เหตุผล

ที่มารับเรื่องนี้ มีสองเหตุผล ข้อที่ 1 คือมีเวลามากขึ้น เพราะ

จำานวนรายการที่ทำาอยู่น้อยลง ทำาให้มีเวลาสามารถทำาได้ เหตุผล

ที่ 2 คือ เมื่อไม่ได้อยู่แวดวงไหนนานๆ เราอยากหาความรู้ว่าวิธี

การถ่ายทำา หรือบทที่เขาเขียนสมัยใหม่เป็นยังไง เทคโนโลยีเปลี่ยน

ไป สมัยก่อนเป็นฟิล์ม เดี๋ยวนี้เป็นดิจิทัลหมด พอทางกันตนาติดต่อ

มา เลยตัดสินใจรับ เพราะอยากรู้ว่าโลกภาพยนตร์สมัยใหม่เป็นยัง

ไงบ้าง”

เรื่องที่เล่นไว้ 25 ปีก่อนก็เรื่องท้าฟ้าลิขิต ก็ของกันตนา ถาม

ว่าเคาะสนิมมั้ย ไม่นะ ใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ พยายาม

เอาบทไปดู แล้วดูว่าผู้กำากับต้องการอะไร แต่ประสบการณ์เดิมที่มี
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11บันเทิง

สำ�นึกบุญคุณ..ไม่เคยให้ร�้ย?

าว..นึกว่าหยวนๆ จบกันไปนานแล้ว!

ตกลงคนงามทรามวัย คุณอิงฟ้า วราหะ “มิสแกรนด์ไทย

แลนด์ 2022” ยังถูกค่ายเพลงแสงรวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จำากัด ในฐานะต้นสังกัด ตามฟ้องละเมิดสัญญาอยู่น่ีนา

นัยว่าไม่ได้ฟ้องเล่นๆ เสียด้วย แต่ฟ้องแบบเอาเป็นเอาตาย 

โดยเรียกค่าละเมิดสัญญาเป็นเงินหน่ึงพันล้านบาทน่ันเชียว!

 ยืนยัน-สำาทับจากคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำานวยการกอง

ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นผู้ปกครอง คอย

ดูแลเคียงข้างเธอมาตลอด ได้โพสต์เฟซบุ๊ก..

“หมายศาลจากคุณยายมาถึงแล้วอลังการสมการรอคอย 

#อิงฟ้ามหาชน” 

“1,000 ล้าน ข่าวผิด ท่ีถูกคือ 1,200 ล้าน และได้อ่าน

สัญญาของ Engfa Waraha แล้วทุกตัว สนุกดีครับคุณตำารวจ

นครสวรรค์”

น่ี..ไม่รู้ “สนุกดี” ในความหมายของคุณณวัฒน์จะหมายถึง

อย่างไร? ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่มีอะไรต้องเครียด ฟ้องม่ัวๆ 

ก็เกรงจะเป็นการหยาม ประเมินคู่กรณีต่ำาไป!

เพราะอย่าลืมว่า “สัญญา” ท่ีอยู่ในมือแสงรวี ถ้าเผื่อไม่มีน้ำา

หนัก-ไม่มีความได้เปรียบหรือเป็นสัญญาท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทนายความคงไม่กล้าท่ีจะฟ้องร้องเป็นแน่?

ก็..เตือนด้วยปรารถนาดี คุณณวัฒน์อาจจะเป็นคนเก่ง-มี

ความรอบรู้ ดูคดีน้ีแล้วเห็นเป็นแค่เรื่อง “สนุกดี” แต่กับคุณอิงฟ้า

ผู้ท่ีมีลายเซ็นอยู่ในสัญญา ผมว่าไม่น่าจะสนุกสักเท่าไร

ฉะน้ัน..ในฐานะเป็นผู้ใหญ่-ผู้ปกครอง คุณณวัฒน์ควรจะ

ได้ใช้ “ปิยวาจา” ให้มากกว่าอารมณ์ อย่าทำาตัวเป็น “สังข์ทอง สี

ใส” หนุ่มน้อยหน้ามนท่ี “ชนแหลก” ไปเสียทุกเรื่องเลยนะ!

คุณณวัฒน์ต้องคิด จะทำาอย่างไรให้ค่าละเมิดสัญญา 

1,200 ล้าน เหลือลงเพียงล้านสองล้าน.. “กินข้ีหมาดีกว่าค้า

ความ” อย่าลืมสิ?

เออ..และน่ันก็เหมือนกัน ผมน่ะให้รู้สึกสงสาร-เห็นใจคุณ

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เสียน่ีกระไรเพราะในขณะท่ีพรรคสร้าง

อนาคตไทยหมายม่ันป้ันมือ จะเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี

คนต่อไป 

และคุณสมคิดก็ได้วางบุคลิกให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือ-เลื่อมใส-

ศรัทธา พูดง่ายๆ ทำาตัวเป็นนักการเมืองท่ีเพียบพูนด้วยความ

รู้ คุณธรรม จริยธรรม และ “สำารวมวาจา” ท่ีไม่สร้างศัตรูมา

โดยตลอด!

แต่ก็มีกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อย 2-3 คนท่ีได้ทำาตัว

เป็นขุนศึก “ชนดะ-ชนแหลก” ใช้ปาก-ใช้เฟซสร้างศัตรูไปรอบทิศ

แทบไม่เว้นวัน

ล่าสุด..คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (อีกแล้ว) ให้สัมภาษณ์ตอน

หน่ึงว่า “พรรคประชาธิปัตย์วันน้ี หน้าปกบอกหนังสือธรรมะ แต่

ข้างในเป็นหนังสือโป๊ท้ังน้ัน”

ถ้าจริง (ตามข่าว) ก็ให้เห็นด้วยกับนางกาญจนี วัลยะเสวี                                                                            

หรือ ต๊ิงต่าง แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ ท่ีโพสต์ข้อความ..เห็นข่าว

น้ีแล้วสลดใจ

- ไม่นึกว่าคุณนิพิฏฐ์จะพูดถึงพรรคเก่าของตนอย่างน้ี คุณ

นิพิฏฐ์จะโต้กับเลขาฯ เฉลิมชัยก็ทำาไป ไม่มีใครว่า แต่ไม่สมควร

ท่ีมากล่าวร้ายถึงพรรคเก่าของตนเช่นน้ี อ่านแล้วรู้สึกเสียใจค่ะ

อย่าลืมนะคะว่าพรรคคือสถาบัน คนในพรรคมาแล้วก็ไป 

แต่พรรคยังอยู่ อยู่มานานเก่าแก่กว่าพรรคการเมืองใดๆ ในเวลา

น้ี #ว่าใครโปรดระบุเป็นรายบุคคลอย่าพูดรวมไปถึงพรรค

ครับ..คุณนิพิฏฐ์เวลาน้ีมีตำาแหน่งแห่งหนเป็น “รองหัวหน้า

พรรคอนาคตไทย” และเป็นนักการเมืองภาคใต้ท่ีผมให้รู้สึก

ศรัทธา-ชื่นชมในอุดมการณ์มาตลอด

แม้บางคร้ังจะพูดขัดใจ-ขวางหูไปบ้าง แต่ก็เข้าใจว่าเป็น

ลีลา-สำานวนของนักการเมืองท่ีให้ถูกจริตบ้าง-ไม่ถูกใจบ้างเป็น

ธรรมดา

แต่กับคำาพูดดังท่ีว่าน้ี ทำาเอาผมแทบส้ินศรัทธาเอาเลยก็

ว่าได้ และให้สงสัยคุณนิพิฏฐ์โกรธเคียดแค้นใครนักหนา ถึงได้

อารมณ์หลุดฟาดงวงฟาดงาไปท่ัวพรรคประชาธิปัตย์จนลืมคำา

พูด..

“ผมสำานึกบุญคุณพรรคเสมอ ผมไม่เคยให้ร้ายพรรคเลย 

เราจากกันด้วยดี..” ไปเสียเช่นน้ี 

อย่างง้ี ผมถึงให้สงสารคุณสมคิดไงครับ!.

อ้

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ดู๋ สัญญา’หวนคืนจอในรอบ 25 ปี

รับบทพ่อสะท้อนชีวิตจริงเด็กเล่นเกม

“D

ถื
ทำาให้ต้องปรับตัวยังไงให้อยู่ด้วยกันได้”

การร่วมงานกับ กิต Three Man 

Down ดู๋กล่าวว่า “ผมทายเขาผิดไปเยอะ

เลย คิดว่าเขาเป็นนักเรียนด้วยซ้ำา เขาบอก

เขาทำางานแล้ว เป็นทั้งนักร้องเป็นนักแสดง

ด้วย เขาอาจจะตัวเล็กเลยดูเด็กน้อยมาก กิต

เป็นคนเก่ง ทำาบทบาทได้ โดยไม่ติดขัด เราคุย

กันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทำาให้รู้จักวงทรีแมนดาวน์ 

แล้วผมยังได้ความรู้จากเขา เล่นเกมอะไร 

เกมนี้ใช้ทักษะด้านไหน อัปแรงก์มันคืออะไร 

ในชีวิตของวงการแรงก์กำาลังทำาอะไรกันอยู่ 

ผมก็ได้ความรู้จากเขาด้วย”    

ส่วนการทำางานกับ 2 ผู้กำากับ เต็นท์-

กัลป์ กัลย์จาฤก และ โอ๊ต-วทัญญู อิงค

วิวัฒน์ นักแสดงชื่อดัง ดู๋ สัญญา เผยต่อว่า “ผมว่าวิธีคิดแล้วก็การ

ทำางานในความเร็วค่อนข้างดี ไม่ได้รอกันไปรอกันมา ทุกคนเป็นมือ

อาชีพกันหมด มีการเตรียมการกันมาก่อน แล้วทุกคนรู้หน้าที่ของ

ตัวเอง และทำาได้เร็ว ผมชอบมุมมองดีไซน์และการเลือกฉากต่างๆ 

ไนท์ซีนเยอะแต่สวยดี ถ่ายออกมาสวยกว่าที่เราคิด แล้วก็จัดกลไก

ของเรื่องได้ดี”.  

 

เป็นหนังแนวแอกชันทริลเลอร์ที่ก็น่าติดตาม

เช่นกัน

“นี่เป็นการเปิดตัวหนังอนิเมะของ 

Crunchyroll ที่โดดเด่นอีกเรื่องหนี่ง” นัก

วิเคราะห์ เดวิด เอ. กรอสส์ จากฟรานไชส์

เอนเตอร์เทนเมนท์ รีเสิร์ช กล่าว พร้อม

ทั้งบอกว่า Crunchroll ซึ่ง Sony ถือหุ้นอยู่ 

95% ตอนนี้ครองความเป็นเจ้าตลาดของ

ภาพยนตร์แนวนี้ ไปแล้ว

กรอสส์ในขณะเดียวกันก็เรต Beast 

ว่า เปิดตัวใช้ได้สำาหรับช่วงเวลา 3 วัน ศุกร์

ถึงอาทิตย์ของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่าง

น้อยที่สุดสำาหรับภาพยนตร์แอกชันผจญภัยที่

มีตัวชูโรงเป็นสัตว์ร้าย

ในเคสนี้ The beast หรือสัตว์ร้ายของ

เราในเรื่องก็คือสิงโตหัวขโมยตัวใหญ่ที่ไล่ตามหนุ่มม่าย แสดงโดย 

ไอดริส เอลบา และบรรดาลูกสาวของเขา ระหว่างที่ทั้งหมดไป

เที่ยวในซาฟารี ภาพยนตร์เรื่องนี้ บัลทาซาร์ คอร์มาเคอร์ ชาวไอซ์

แลนด์ เป็นผู้กำากับ 

ภาพยนตร์แอกชันแนวระทึกขวัญของ Sony เรื่อง Bullet 

Train ทำารายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ลด

ลงมาอยู่ที่อันดับ 3 บวกเพิ่มที่ตัวเลข 8 ล้านเหรียญสหรัฐ แบรด 

พิตต์ รับบทเป็นฆาตกรที่ได้รับค่าจ้างบนรถไฟที่ดูเหมือนจะเต็มไป

ด้วยนักฆ่าทั้งขบวน

อันดับ 4 คือ Top Gun: Maverick ที่ยังคงบินสูงบนอันดับ

บ็อกซ์ออฟฟิศ ทำาเงินไปได้อีก 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐในสัปดาห์ที่ 

13 แต่หากนับตัวเลขรวม หนังของทอม ครูซ เรื่องนี้ทำารายได้ใน

ประเทศ 683 ล้านดอลลาร์ และในต่างประเทศ (สหรัฐ) 703 ล้าน

ดอลลาร์

และอันดับ 5 ตกลงมา 3 อันดับจากเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้า

นั้น คือหนังแอนิเมชันจาก Warner Bros. เรื่อง DC League of 

Super-Pets ที่ทำารายได้ไปได้อีก 5.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนอีก 5 อันดับในท็อปเท็น ได้แก่

Thor: Love and Thunder 4 ล้านดอลลาร์

Nope 3.6 ล้านดอลลาร์

Minions: The Rise of Gru 3.5 ล้านดอลลาร์

Where the Crawdads Sing 3.2 ล้านดอลลาร์

Bodies Bodies Bodies 2.4 ล้านดอลลาร์.

• ยังคงปล่อยรายการดีงามออกมาอย่างต่อ

เนื่องทีเดียว สำาหรับ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 

30 ล่าสุดห้ามพลาดกับรายการรับผังครึ่งปีหลัง กับ 

อสท on TV ปักหมุดไว้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 น.                                                             

พบกับบรรดาศิลปิน-นักแสดง ชื่อดัง อาทิ ก้อง-  

สหรัถ สังคปรีชา, บอย-ภิษณุ จุฑานิ่ม, หน่อง-ธนา 

ฉัตรบริรักษ์, เอ๊ะ-จิรากร สมพิทักษ์ ฯลฯ จะพา

เที่ยวเมืองไทยแบบ RT (Responsible 

Tourism)

• แม้ว่า แอนนี่ (คริส หอวัง) 

จะเคลียร์ใจกับ เฉิน (ลี ฐานัฐพ์) 

แล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่                                                   

เพราะแอนนี่ตกลงรับ กำาปั้น (เอิร์ท 

พิรพัฒน์) กับ ออโต้ (ท็อปแท็ป                   

จิรกิตติ์) มาทำางานที่บาร์ MAMA GOGO ทำาให้ 

โชค (ไมค์ ชินรัฐ) และแก๊ง Mama Boys ไม่พอใจ

แล้วโวยวายกันไม่หยุด ทำาเอาแอนนี่คิดหนักและ

รู้สึกว่าปัญหายิ่งมีมากขึ้นกว่าเดิม ติดตามชมซีรีส์ 

Mama Gogo แม่มาคุม...หนุ่มบาร์ร้อน ตอนจบ ใน

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทาง

ช่อง GMM25

• ถึงเวลาเติมพลังให้ SOFT POWER 

ไทย เมื่อโฟร์ โนล็อค ประกาศจัดงาน OCTOPOP 

เทศกาลดนตรีที่ POP ที่สุดแห่งยุค เพื่อซัพพอร์ต

ธุรกิจเพลง และสนับสนุนศิลปินโดยไม่จำากัดค่าย 

โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังขาดการสนับสนุน เป็น

เทศกาลที่รวมทุกความ POP แบบไม่จำากัดแนว 

ไม่ว่าจะเป็นศิลปินสายเลือดไทยสุด POP สเตจ

โคตร POP พร้อมด้วยโปรดักชั่น

ฝีมือคนไทยมาตรฐาน WORLD 

STANDARD เทียบเท่าเทศกาล

ดนตรีระดับโลก

• (ต่อ) นัดรวมพลคน 

วันที่ 15-16 ตุลาคมนี้ ณ รา

ชมังคลากีฬาสถาน แลนด์มาร์ก                                                 

สำาคัญของชาติ สเตจในฝันของศิลปินไทยและ

อินเตอร์ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาช่วยกันเขียน

ประวัติศาสตร์ทางดนตรีครั้งนี้ ไปด้วยกัน ติดตาม 

LINE UP ศิลปิน การขายบัตร และทุกความ

เคลื่อนไหวของ OCTOPOP ได้ที่โซเชียลมีเดียของ 

OCTOPOP ทุกช่องทาง

รักชิด

ไอเดียดี • มร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.อีซี่บาย จัดงานแถลงข่าว Umay+ MONEY FITNESS season 4 ผ่านแนวคิด 

วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี..บริหารหนี้เป็น เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ใช้ความ

สามารถและมุมมองการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันนำามาปรับใช้ในชีวิตจริง

ได้ โดยมี ส้ม-มารี ออเจนี เลอเลย์, เคน-จักรกฤษณ์ จากเพจ Money Buffalo และ

ทีมงานจากส้มหล่น โปรดั๊กชั่น มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่น้องๆ.
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สืบสานมรดกทางภมูปิญญา 

“ผาทอไทยวน ที่ใกลสูญหาย”

ผาทอไทยวน ถือเปนมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ

ชาวไทยวนโยนกเชียงแสนที่

สะทอนถึง อัตลักษณที่บงบอก

ถึ งชาติพั นธุ และถิ่ นกํ า เนิ ด 

โดยเฉพาะการทอผาจกที่เปน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของ

กลุมชนเชื้อสายไทยวนโยนก ที่

สืบตอกันมาอยางยาวนาน 

ครูปราณีต วรวงสานนท เปนหนึ่ง

ในผูที่ ไดรับการเชิดชูจากสถาบันสงเสริม

ศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) หรือ 

sacit ใหเปนครูศิลปของแผนดิน ประจํา

ป 2560 ดานงานทอผาไทยวน จังหวัด

นครราชสีมา เลาใหฟงวา ภูมิปญญาท่ีสะทอน

เอกลักษณผาทอไทยวน คือ ผาซิ่นยวน

โดยเปนผาที่ใชกรรมวิธีทอลายขวางลงไป

ในบริเวณสวนกลางของผืนซิ่น (ตัวซิ่น) 

สามารถเปลี่ยนสีของผืนซิ่นไดตามความ

ตองการของลูกคา แตยังคงไวในสวนหัวซ่ิน 

กับชวงทายซิ่นที่ยึดถือใชสีเหมือนกันถือ

เปนการอนุรักษรูปแบบการทอผาซิ่นยวน

โบราณ นอกจากนี้ ยังมีผาทอที่ยากที่สุด 

ซึ่งไดมีการสืบทอดกันมาในครอบครัว และ

ปจจุบันหาคนที่ทอผาชนิดนี้ ไดยากนัก คือ 

“ผาหมมุก” ซ่ึงในสมัยโบราณน้ันมีการยกยอง

กันวาใครที่สามารถทอผาหมมุกไดนั้น    

ถือเปนผูมีความรอบรูในศาสตรผาทอไทยวน 

และในอดีตเปนผาที่มีใชเฉพาะครอบครัว

ที่มีฐานะ ใชสําหรับหมเวลาไปทําบุญ 

เที่ยวงานวัด หรือใชหมในงานพิธีตาง ๆ 

เปนตน ดังนั้น จะเห็นไดวา ผาทอไทยวน

ถือเปนงานหัตถกรรมไทยที่หายากและใกล

สูญหาย จึงถือวาเปนงานหัตถกรรมท่ีควรคา

แกการอนุรักษใหคงอยู และไมเลือนหายไป

ตามกาลเวลา 

พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด อธิบดี

กรมประชาสัมพันธ ชวนคนรุนใหม สง

แนวคิดเมนู “อาหารแหงอนาคต ภายใต

เเนวคิด BCG เพ� อโชวศักยภาพดาน Soft 

Power และความสามารถในการเปนคลัง

อาหารของโลก ที่คํานึงถึงความยั่งยืนของ

สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ”   โดยทีมที่ไดเขารอบ 

21 ทีมสุดทายจะไดเปนตัวแทนประเทศไทย

นําเสนอ 21 เมนูใหกับ

ผูนําหรือผูเเทน 21 เขต

เศรษฐกิจ โดยแคมเปญ

การประกวดจะมีช� อวา 

“Plate to Planet จาน

นี้เพ� อสิ่งแวดลอม” โดย

ทีมชนะเลิศจะไดรับ

รางวัลมูลคา 1 ลานบาท 

ทีมรองชนะเลิศอันดับหน่ึง 

กรมประชาสัมพันธเปดเวทีชวนคนรุนใหมรวมแขงขันในโครงการ 

“Future Food for Sustainability” ชิงรางวัล 2.5 ลานบาท 

ภายใตแคมเปญ “Plate to Planet จานนี้เพ� อสิ่งแวดลอม”  

500,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ

สอง 200,000 บาท 

ผูสนใจเขารวมประกวดสมัครไดเเลว

วันนี้ -  30 กันยายน ที่ www.futurefood

APEC.com 

Link ใบสมัคร : https://forms.

gle/3jQuPeen1hRpcTja8 ขอขอมูลเพิ่มเติม 

LINE :@futurefoodAPEC

นางศศิญา ปานตั้น ผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี 

(สศท.6) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

เปดเผยวา “มะมวงน้ําดอกไม” นับเปน

หนึ่งในสินคาเกษตรอัตลักษณของจังหวัด

สระแกว และเปนสินคาที่มีศักยภาพดานการ

แขงขันทางการตลาด ประกอบกับจังหวัด

สระแกวมีโรงบรรจุที่มีมาตรฐานการสงออก 

ซึ่งมะมวงน้ําดอกไมไดรับการรับรองสิ่งบง

ชี้ทางภูมิศาสตร (GI) เม� อป 2561 จํานวน 

2 สายพันธุ คือ น้ําดอกไมเบอร 4 และน้ํา

ดอกไมสีทอง เกษตรกร สวนใหญนิยมปลูก

สายพันธุน้ําดอกไมสีทอง เน� องจากเปนพันธุ

ที่นิยมทั้งในตลาดตางประเทศและภายใน

ประเทศ เปลือกหนา รูปทรง ผิวสวยเปนสี

เหลืองทอง และมีคาความหวานไมนอยกวา 

16 องศาบริกซ ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก 

ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม และฮองกง

สศท.6 ไดดําเนินการศึกษาแนวทาง

การพัฒนาสินค า เกษตรอัตลักษณด วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรณีศึกษาสินคา

มะมวงน้ําดอกไมสระแกว ที่ไดรับ GI ทั้ง 2 

สายพันธุ จากผลการศึกษาเบื้องตน พบวา ป 

2565 (ขอมูลจากสํานักงานพาณิชยจังหวัด

สระแกว ป 2564) มีเนื้อที่ยืนตน 3,424 ไร 

หรือคิดเปนรอยละ 60 ของพื้นที่ปลูกมะมวง

น้ําดอกไมของทั้งจังหวัด เกษตรกรไดรับการ

ขึ้นทะเบียน GI จํานวน 72 ราย โดยพื้นที่

ปลูกครอบคลุม 6 อําเภอ ไดแก วังสมบูรณ 

วังน้ําเย็น วัฒนานคร เขาฉกรรจ เมือง และ

อรัญประเทศ โดยมะมวงน้ําดอกไม GI จะ

เริ่มใหผลผลิต ในปที่ 3 และเก็บเกี่ยวได

ประมาณ 30 ป ผลผลิตออกสูตลาดมากชวง

เดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกป สําหรับ

ป 2564 ใหผลผลิตรวม 3,276 ตัน ผลผลิต

เฉลี่ย 975 กิโลกรัม/ไร โดยผลผลิตสวนใหญ 

รอยละ 54 จําหน�ายใหกับพอคารวบรวมนอก

จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ จันทบุรี และระยอง 

รอยละ 28 จําหน�ายใหกับเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดสระแกว รอยละ 8 จําหน�ายให

กับพอคารวบรวมในจังหวัด รอยละ 5 ขาย

ปลีกผูบริโภค รอยละ 2 สงออกตลาดตาง

ประเทศ ไดแก ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม  และ

ฮองกง และผลผลิตสวนที่เหลือ รอยละ 3 

สงใหกับโรงงานแปรรูปโกลบอลจังหวัด

เกษตรกร จ.สระแกว ดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม แอรบัส 

ประยุกตใชลดตนทุน เพิ่มรายได มะมวงน้ําดอกไม GI สินคาเกษตรอัตลักษณ

SME - GP Day     สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปดงาน  

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในระดับพื้นที่เขาสูระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หรือ

(SME - GP Day) รัฐพรอมซื้อ SME พรอมขาย เพ� อเปดโอกาสใหมในการเขาถึงตลาดจัด

ซื้อจัดจางภาครัฐไดงายดายยิ่งขึ้น โดยมี รศ.ดร. วีระพงศ มาลัย  ผูอํานวยการ สสว. ใหการ

ตอนรับ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปลายทางชีวิต       ศ.พิเศษ เศรษฐพร คูศรีพิทักษ อดีตกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแมสมใจ ตันธวัฒน มารดา ดร.วิชัย ปยวรรณวงศ โดยมี 

ประนอม โพธ์ิคํา เลขาธิการ พรรคพลังทองถ่ินไทย และ สายทิพย – ทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล 

อดีตเลขาธิการ และรองเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร มารวมไวอาลัย ณ วัดโพธิ์ 

จ.นครราชสีมา

เพ� อสังคมและชุมชน     ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูวาฯ กทม. และ ขจิต ชัชวานิชย 

ปลัด กทม. รับมอบผลิตภัณฑอุปโภคและบริโภค จากโครงการ “คนไทยไมทิ้งกัน” ของซีพี 

ออลล โดยมี น.ส.กรณิศ ธนสุนทรกิจ รอง กก.ผจก.บมจ.ซีพี ออลล ผูบริหารเซเวน อีเลฟเวน    

พรอมดวยตัวแทนผูบริหารรวมมอบ เพ� อนําไปเปนสวนหนึ่งภารกิจเพ� อสังคมและชุมชนของ

กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาวาการ กทม. 2 ดินแดง

คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไทย  ชัยวัฒน ช� นโกสุม รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย (มท.) เปนประธานในพิธีเปดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย 

ป พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 

ผูบริหารพช. ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขผูแทนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะ

กรรมการคัดสรรฯ ผูประกอบการ OTOP 

รมว. คลัง เปดงาน Thailand Focus 2022  ตอกย้ําศักยภาพตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย

แกผูลงทุนทั่วโลก     อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธาน

เปดงาน “Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE”  พรอมปาฐกถาพิเศษสรางความเช� อ

มั่นถึงความพรอมของเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย โดยมีเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย และภาคธุรกิจ รวมใหขอมูลแกผูลงทุนสถาบันทั่วโลก พรอมกันนี้  

ประสาร ไตรรัตนวรกุล ประธานกรรมการ ภากร ปตธวัชชัย กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ พิเชษฐ สิทธิอํานวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

รวมเปนเกียรติในพิธี โดยมีผูลงทุนสถาบัน 161 ราย จาก 76 สถาบันทั่วโลก รวมรับฟงขอมูล

จันทบุรี และหางสรรพสินคา Tesco Lotus

การพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมะมวงน้ําดอกไม 

GI ของจังหวัดสระแกวเพ� อลดตนทุนการผลิต 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดสระแกว และหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของไดสงเสริมและสนับสนุนการนํา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตใหแกเกษตรกรกลุม

แปลงใหญและวิสาหกิจชุมชนมะมวงน้ํา

ดอกไม จํานวน 30 ราย โดยประยุกต ใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม แอรบัส (Air blast) 

สําหรับใชฉีดพนสารเคมี ยาปองกันกําจัดโรค

และแมลง ฮอร โมนและสารเรงที่มีความ

จําเปนตอพืช สงผลใหประหยัดเวลา ทํางาน

ไดรวดเร็ว สะดวก งายตอเกษตรกรในการ

ใชงาน ลดแรงงานในการฉีดพนสารเคมี 

ซึ่ งผลสําเร็จจากการใช เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม แอรบัส ดังกลาว สงผลใหเกษตรกร

สามารถลดตนทุนและมีรายไดเพิ่มขึ้น โดย

ตนทุนการผลิตของเกษตรท่ีใช แอรบัส มีตนทุน

เฉลี่ยอยูที่ 17,810 บาท/ไร/ป ผลตอบแทน

เฉลี่ย 33,760 บาท/ไร/ป ผลตอบแทนเฉลี่ย

สุทธิ (กําไร) 15,950 บาท/ไร/ป ขณะที่

เกษตรกรท่ีใชเคร� องฉีดยาแบบปมถัง (แบบเดิม) 

จะมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยอยูที่ 21,378 บาท/

ไร/ป ผลตอบแทนเฉลี่ย 33,505บาท/ไร/ป 

ผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กําไร) 12,127 บาท/

ไร/ป ดังน้ัน จะเห็นไดวาเกษตรกรท่ีใช แอรบัส 

มีตนทุนการผลิตนอยกวาเกษตรกรที่ใชแบบ

ปมถัง 3,568 บาท/ไร/ป และมีผลตอบแทน

สุทธิสูงกวา 3,823 บาท/ไร/ป

สํ าหรับการพัฒนาในระยะตอไป 

หน�วยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดจะมุง

สงเสริมการพัฒนามะมวงน้ําดอกไม GI

สินคาเกษตรอัตลักษณดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม โดยเนนพัฒนาและจัดทําฐาน

ขอมูลการผลิต การตลาด Big data และ 

สงเสริมดานการประชาสัมพันธสรางการรับ

รูอัตลักษณฉลาก GI การพัฒนาบรรจุภัณฑ

ใหทันสมัย สนับสนุนหองเย็นเพ� อใชในกลุม

เกษตรกรในการรวบรวมผลผลิต และหอง

บมมะมวงที่ใชเทคโนโลยีการบม พัฒนา

คุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสงออกและ

สรางระบบตรวจสอบยอนกลับ สงเสริมการ

แปรรูปผลผลิตและสรางมูลคา สนับสนุน

เกษตรกรเขาสูแพลตฟอรม E-Commerce 

รวมถึงไลฟสด Live-Streaming มาตรการ

ชวยเหลือเกษตรกร กรณีราคาตกต่ําผาน 

Fruit Board และการพัฒนาแบบ BCG Value 

Chain 

ทั้งนี้ สําหรับผลศึกษาดังกลาว สศท.6 

ไดมีการจัด focus group เพ� อรับฟงความคิด

เห็นจากภาคสวนตางๆ เรียบรอยแลว เม� อ

ตนเดือนสิงหาคมที่ผานมา และนําผลการ

จัดประชุมมาปรับปรุงแนวทางพัฒนาฯ ซึ่ง

ผลการศึกษาดังกลาว จะเผยแพรในเดือน

ตุลาคมนี้ ทางเว็บไซตสํานักงานเศรษฐกิจ

การที่ 6 http://www.zone6.oae.go.th 

หน�วยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการกําหนดนโยบายพัฒนาสินคา

เกษตรอัตลักษณที่มีการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม สามารถเพิ่มศักยภาพดานการ

แขงขันทางการตลาด ตลอดจนเปนแนวทาง

ในการพัฒนาเกษตรกร/กลุมเกษตรกรผูผลิต

สินคาเกษตรอัตลักษณที่มีความชัดเจนของ

จังหวัดตอไป หากทานที่สนใจรายละเอียด

เพิ่มเติมดานขอมูลแนวทางการพัฒนา

สินคาเกษตรอัตลักษณดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม กรณีศึกษาสินคามะมวงน้ําดอกไม

สระแกว (GI) สามารถสอบถามเพิ่มเติม

ไดที่ สศท.6 โทร. 0-3835-1398 หรืออีเมล 

zone6@oae.go.th

ธีรวุธ  ศุภพันธุภิญโญ  กรรมการ

ผูจัดการ พรอมดวย ทิพยา ไตรเสถียรกุล 

ผูจัดการอาวุโสแผนกธุรกิจเคร� องพิมพ บริษัท

บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล (ประเทศไทย)  

ประกาศความพรอมเติมสินคาใหมสูตลาด

อยางตอเน� อง ลาสุดสบชองชิงจังหวะ

ตลาดปรับตัวจากรวมศูนยสูการกระจาย

ศูนยการทํางานสง เคร� องพิมพอิงคเจ็ท A3 

มัลติฟงกชัน 4 รุนใหม ประกอบดวย  

MFC-J2340DW, MFC-J2740DW, 

บราเดอร เปดตัวเคร� องพิมพอิงคเจ็ท A3 มัลติฟงกชั่น 4 รุนใหม

ดวยลิขสิทธิ์เทคโนโลยีใหม MAXIDRIVE ทนยิ่งกวา เร็วยิ่งขึ้น เพ� มประสิทธิภาพการทํางาน ชวยลดตนทุนการพิมพ

MFC-J3540DW และ MFC-J3940DW  

ราคาเริ่มตนตั้งแต 8,990-18,990 บาท 

พรอมจําหน�ายแลวทั่วประเทศ 

หวังกวาดแชรชวงเศรษฐกิจยุครัดเข็มขัด 

คาดการเปดตัวกลุมสินคาใหมครั้งนี้ จะดัน

ยอดขายชวงครึ่งปหลังใหเติบโตขึ้น พรอม

เผยโฉมลิขสิทธิ์ เทคโนโลยีใหม่ภายใต้ชื่อ 

MAXIDRIVE เพิ่มความทนทานและความเร็ว

ชวยบริหารตนทุนแถมล้ําหนาดานดีไซนที่

งายตอการใชงานเพ� อความคุมคาในทุกมิติ
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ยังคงสรางความแปลกใหมใหตลาด

เคร� องด� มอยูเสมอ ลาสุด จักรภพ ฉิมอําพันธ 

ผูอํานวยการฝายการตลาด จาก ทิปโก เอฟ

แอนดบี ทิปโก บุกตลาดเคร� องด� มโซดา สง 

Tipco IZZI และ Tipco SOZA ที่ฉีกกฎความ

สดช� นของน้ําผลไมแบบเดิม มาระเบิดความ

ซาเต็มพิกัด ในงานเปดตัว Tipco Sparkling 

ที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นี้ รับ

รองวาวาววว!! ซาถึงใจสนุกไดไมยั้ง ถูกใจ

คนเจนใหมอยางแน�นอน

KMA Cosmetics Thailand จากคาย 

OCC GROUP จัดโปรโมชั่นเอาใจสาวๆ ยก

ขบวนสินคาลดทั้งรานสูงสุด 50% พรอม 

Special Gift สุดพิเศษ เม� อชอปสินคาครบ 

350 บาท รับฟรี! ที่ดัดขนตา รุน Mermaid 

เม� อชอปสินคาครบ 700 บาท รับฟรี! ที่ดัด

ขนตา รุน Mermaid และColor On สี SUMMER 

VIBES และเม� อชอปสินคาครบ 1,000 บาท 

รับฟรี! ที่ดัดขนตา รุน Make up Studio 

และLuminous Pearl Cake Powder ตั้งแต

วันนี้ - 1 กันยายน ของสมนาคุณมีจํานวน

จํากัด และเง� อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด 

ดูขอมูลและสั่งซื้อสินคาไดที่ https://shop.

kma-cosmetics.com  ,Shopee 

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปดใหบริการ

ตรวจสุขภาพประจําป 2565 ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน – 30 ธันวาคม ทุกวันจันทร – 

วันเสาร  เวลา 08.00 – 15.00 น. (ยกเวน

วันอาทิตยและวันหยุดโรงพยาบาลฯ) โดยไม

เสียคาใชจายใดๆ นอกจากนี้ยังสามารถรับ

บริการทําฟนตามเง� อนไขทันตกรรม สําหรับ

การอุดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน ผาฟนคุด โดย

ไมตองสํารองจายในวงเงิน 900 บาท/ป ดวย

ทีมทันตแพทยผูชํานาญการ  พรอมอุปกรณ

เคร� องมือที่มีคุณภาพ ผานการฆาเชื้อดวย

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ตั้งแตวันนี้ – 31 

ธันวาคม ทุกวันไมมีวันหยุด เวลา 08.00 

-19.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

ศูนยตรวจสุขภาพ ชั้น 2 คลินิกประกันสังคม 

โทร. 0-2223-1351 ตอ 5220

กรุงศรีเฟรสชอยส จัดเต็มโปรคุม 

3 ตอ ชวยแบงเบาภาระในหมวดคารักษา

พยาบาลและตรวจสุขภาพประจําปสําหรับ

สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา 

แพลทินัม เม� อคาใชจายที่โรงพยาบาลชั้นนํา

ทั่วไทยที่รวมรายการ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 

31 ตุลาคม คุม 1: รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 

3% หรือสูงสุด 12,500 บาท ตลอดรายการ 

เม� อมียอดใชจายรูดเต็มสะสมผานวงเงินบัตร

เครดิตตั้งแต 8,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป ลง

ทะเบียนครั้งเดียวกอนทํารายการผานแอป 

UCHOOSE คุม 2: ใช 1,000 คะแนนแลก

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% คุม 3: ทุกการ

ใชจายในหมวดโรงพยาบาล 25 บาท รับ

คะแนนสะสม 1 คะแนน พิเศษ! สามารถใช

สิทธิ์เปลี่ยนยอดรูดบัตรเปนผอน 0% 3 เดือน 

เม� อมียอดชําระผานบัตรตั้งแต 500 บาทขึ้น

ไป/เซลลสลิป และมียอดสะสมรวมตั้งแต 

3,000 บาทขึ้นไป แลวเลือกทํารายการผอน

ผานแอป UCHOOSE (เง� อนไขเปนไปตามที่

บริษัทกําหนด) ขอมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/

Hospital-PR

ซันคิสท  แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมช่ันถ่ัวพิสทาชิโอ 3 รสชาติ

สุดฮอต ลดราคาพิเศษ ไดแก ซันคิสท พิส

ทาชิโอรสพริกไทยดํา พิสทาชิโอรสเผ็ด และ

พิสทาชิโอรสพริกมะนาว ในขนาด 150 กรัม 

ราคาพิเศษเพียง 95 บาทเทานั้น ปกติราคา 

115 บาท โดยสามารถพบกับโปรโมชั่นดีๆ 

แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม – 6 

กันยายนที่ท็อปส มารเก็ต, ท็อปส ซูเปอร

สโตร และเซ็นทรัล ฟูด ฮอลลทุกสาขา 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีโทร 0-2813-0954-5 

หรือติดตามขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ไดที่ www.heritagethailand.com, www.

facebook.com/SunkistTH และ IG:

sunkistthailand 

Art Can Die (อารต แคน ดาย) 

องคกรสนับสนุนโครงการศิลปะและงาน

นิทรรศการของศิลปนทั่วโลกดวยสกุลเงิน

ดิจิทัล ออกสตารททัวรรอบโลกงานศิลปะ

ครั้งแรกในกรุงเทพฯ กับนิทรรศการ ‘The 

New Ark’ (เดอะนิวอารค) ผลงานจินตนาการ

สุดเจงของ DIRECTOR JACQ หรือ ผูกํากับ

แจค ครีเอเตอรช� อดังระดับโลก รวมดวยผล

งานของศิลปนจาก 13 ประเทศ ท่ีจะแบงปน

วิสัยทัศนของความเปนหนึ่งเดียวกัน และ

เผยความลับของบัญญัติ 10 ประการของ

จักรวาล! รวมถึงศิลปนไทยอยาง “สุวัฒน 

บุญธรรม” ผูเคยควารางวัลมาแลวมากมาย

จากผลงานจิตรกรรมผสมผสานสไตล โดดเดน 

ซึ่งไดรวมโชวฝมืองานแกะสลักไม “หีบแหง

พันธะสัญญา” (New Ark) ปะติมากรรมชิ้น

ไฮไลทของงานอารตครั้งนี้ ขนาดใหญกวา 5 

ตารางเมตร สายอารตชาวไทยหามพลาด! 

รอบปฐมทัศนวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายนนี้ ณ 

ริเวอร ซิตี้ กรุงเทพ (River City Bangkok) 

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดบนเว็บไซต https://

www.artcandie.com/

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

(MBK Center) ชวนสายสปาชอปฟนกับราน

เปดใหม LEMONGRASS HOUSE จําหน�าย

ผลิตภัณฑสปา แฮนดเมด อยูที่ชั้น 2 โซน C 

จัดโปรโมชันสุดคุมฉลองสาขาใหม ต้ังแตวันน้ี 

- วันพุธที่ 31 สิงหาคม ซื้อ 3 แถม 1 สบู

ขนาด 120 กรัม และ 200 กรัม มีหลาก

หลายสีหลากหลายกลิ่นใหเลือก พรอมเปด

ใหบริการตอนรับทุกทานสัมผัสความประทับ

ใจของกลิ่นหอมอโรมาแลววันนี้

มหาวิทยาลัยรังสิต รวมกับ RSU 

Gender Health Clinic / คลินิกสุขภาพเพศ 

จัดกิจกรรมไลฟสด หัวขอ “วัยรุนวุน Y : 

LGBTQ+ ทําอยางไรเม� อใจไมตรงกับเพศ” 

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 

16.00 น. เปนตนไป โดยสามารถรับชม Live 

สดไดที่ FB: Rangsit University  ภายในการ

พูดคุย พบกับ นพ.ธนภพ บําเพ็ญเกียรติกุล 

คุณหมอประจํา RSU Gender Health Clinic 

และ นองเปเปอร-พีรดา นามวงค เจาของ

ฉายานางฟาอัสสัมชัญ สําหรับรายละเอียด

เพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ https://www.

facebook.com/rsugenderhealthclinic

เปดศูนยบริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรี       ธนาคม จงจิระ พรอม  สุธี ทองแยม และ รุจิเรศ 

นีรปทมะ เปดศูนยบริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรี อํานวยความสะดวกแกพี่นองประชาชนชาว

จันทบุรี และจังหวัดใกลเคียงในการติดตอและขอรับบริการจากหน�วยงานภาครัฐแบบครบวงจร  

โดยมี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์, ดวงสมร เจริญบัณฑิตชัย, ขวัญชัย  บุญอารีย รวมงาน บริเวณ 

ชั้น 2  ศูนยการคาเซ็นทรัล จันทบุรี 

รัชกร เจนพัฒนพงศ ผูจัดการทั่วไป 

บริษัท มารส เพ็ทแคร (ประเทศไทย) ผูผลิตและ

จําหน�ายผลิตภัณฑอาหารแมวชั้นนําภายใต

แบรนด IAMS™ (ไอแอมส™) ผลิตภัณฑ

อาหารแมวชั้นนําในเครือมารส (Mars) ได

เปดตัว 3 สูตรอาหารนองใหม สําหรับลูกแมว 

แมวโตเต็มวัย และแมวเลี้ยงในบาน พรอม

ลงสนามสูศึกอาหารแมวในไทย หลังเดินหนา

ทําตลาดเม� อเมษายน 2565 ที่ผานมา 

3 สูตรอาหาร ไดแก 1. อาหารสูตร

เฉพาะสําหรับแมแมวและลูกแมว (Mother 

ผลิตภัณฑอาหารแมว “IAMS™” 

เปดตัว 3 สูตร 3วัยนองเหมียว

& Kitten) อุดมดวยดีเอชเอซึ่งพบในน้ํานมแม 

และโคลอสตรุม มีพรีไบโอติก 2. สูตรเฉพาะ

สําหรับแมวโตเต็มวัย (Adult Cat) มีวิตามินอี 

พรีไบโอติก  มีโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ชวย

บํารุงผิวหนังและเสริมสรางความแข็งแรง

ของเสนขน และ 3.สูตรเฉพาะสําหรับแมว

เลี้ยงในบาน (Indoor Cat)อุดมดวยโอเมกา 3 

และ โอเมกา 6 ชวยบํารุงผิวหนังและเสริม

สรางความแข็งแรงของเสนขน มีแคลลอรีตํ่า

เพ� อควบคุมน้ําหนักตัวที่เหมาะสม  และมี

สวนผสมบีทพัลพชวยควบคุมการเกิดกอนขน

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ อธิบดี

กรมวิชาการเกษตร กลาววา   กรมไดเตรียม

ยกระดับองคกรใหเปนหน�วยงานมีอํานาจ

รับรองระบบการทําการเกษตรไรกาซเรือน

กระจก (Certification Body) สําหรับตรวจ

รับรองคารบอนเครดิตในแปลงปลูกพืชของ

กรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกรที่

สนใจจะเขารวมโครงการในอนาคต เพ� อเดิน

หนาประเทศไทยสูการทําเกษตรคารบอนต่ํา 

ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของนางสาวมนัญญา 

ไทยเศรษฐ  รมช.เกษตรและสหกรณ ที่ ได

ให ไว ในการเปนประธานเปดการประชุม

เจาหนาที่ระดับสูงดานเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการเกษตร เอเปค(APEC High-Level 

Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology:

HLPDAB) ซึ่งกรมวิชาการเกษตร(กวก.)เปน

เจาภาพ เพ� อรับมือกับความเส่ียงของมาตรการ

กีดกันทางการคาในอนาคตจากสหภาพ

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาจากภาษีกาซเรือน

กระจกกอนขามพรมแดนสําหรับสินคานํา

เขา(Carbon Border Adjusment Mechanism , 

CBAM) รวมถึงรองรับตลาดคารบอนเครดิต 

ตลาดสีเขียว  และเง� อนไขในมาตรการเขา

ถึงแหลงเงินทุนสีเขียวในอนาคตซ่ึงจะเช� อมโยง

กับภาคธุ รกิ จที่ ดู แลสิ่ งแวดล อมยั่ ง ยื น 

กรมวิชาการเกษตร เตรียมยกระดับเปนหน�วยงานรับรองทําเกษตรไรกาซเรือนกระจก

สอดคลองกับนโยบาย BCG :Economy Models 

ของรัฐบาลและนโยบายประเทศซึ่งในการ

ประชุม COP26 (Conference of the Parties 

ครั้งที่ 26)  ไทยไดประกาศเปาหมายที่สําคัญ

คือ ประเทศไทยจะเปนกลางทางคารบอน 

(Carbon Neutrality) ในป 2050 และปลอย

กาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero) 

ภายในป 2065 

ท้ังน้ี กรมไดเตรียมทําบันทึกขอตกลง

รวมมือกับองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก(องคการมหาชน)ซึ่งเปนหน�วยงาน

เกี่ ยวกับการอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องหมาย

รับรองปริมาณคารบอนเครดิต เพ� อใหมีการ

ถายทอดเทคโนโลยี การเตรียมความพรอม

ใหกับบุคลากรของกวก. ในการดําเนินกิจการ

ดังกลาวเชนการประเมินการปลอยกาซ และ

นําไปสูการปรับระบบการเกษตรกรรมเพ� อให

บรรลุเปาหมายของรัฐบาล 

นอกจากนั้นเพ� อเปนตนแบบคํานวณ

ปริมาณคารบอนเครดิตใหเกษตรกร กวก.ได

มีการศึกษาศักยภาพกักเก็บกาซ CO2 ของ

พืชนํารอง ไดแก ปาลมน้ํามัน 2,000 ไร กัก

เก็บคารบอนได 144,000 ตัน/ป ยางพารา 

4,500 ไร กักเก็บคารบอนได 103,500 ตัน/ป 

ไมผลและไมยืนตน 12,500 ไร กักเก็บ

คารบอนได 2,500 ตัน/ป

โดยในสวนของกรมวิชาการเกษตร

มีพื้นที่สวน พื้นที่ปา และพื้นที่ปลูกพืชวิจัย

มากกวา 100,000 ไร ทั่วประเทศทั้งพืชไร

อาทิ ปาลมน้ํามัน ยางพารา ออย มัน

สําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชสวน เชน 

ทุเรียน ลําไย มังคุด มะพราว มะมวง เปนตน 

จะนําเขาโครงการดังกลาวท้ังหมด นอกจากน้ัน

จะเรงสรางโอกาสในการขายคารบอนเครดิต

ใหกับผูประกอบการที่สนใจ  

เพาะพันธุดี NT Youth Club 2565 นําเทคโนโลยีดิจิทัลสรางเกษตรกรรุนใหม    บริษัท 

โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ NT เดินหนาสรางเยาวชนคุณภาพ ในโครงการ เพาะพันธุดี NT 

Youth Club ประจําป 2565 นําเทคโนโลยีดิจิทัลสรางเกษตรกรรุนใหม ยกระดับเกษตรกรรม

สมัยใหมแกชุมชน ณ ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม โดยลงนามขอตกลงความรวม

มือโครงการฯ รวมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม โดยมี ธัญ

ญวัฒน ชาญพินิจ รองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม เปนประธาน  เสกสรรค มิตรเกษม 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมขายและผลิตภัณฑส� อสารไรสาย รักษาการรองกรรมการ

ผูจัดการใหญ สายงานการตลาด NT วัฒนา สอาดดี โทรศัพทจังหวัดมหาสารคาม ภาคิน 

ติระพงศไพบูลย นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และทิพยวรรณ อูทรัพย ผูอํานวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รวมในพิธี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อําเภอเมือง

มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

แวนท็อปเจริญ รวมประชุมความรวมมือโครงการวันไซท (ONESIGHT) กับ EssilorLuxottica 

เดินหนาชวยเหลือดานสายตาในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร    นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ CEO 

แวนท็อปเจริญ รวมประชุมแนวทางความรวมมือกับ มูลนิธิวันไซท (ONESIGHT) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา พรอมดวยกลุมบริษัท EssilorLuxottica ในการเดินหนาสานตอโครงการ เพ� อ

ระดมกําลังชวยเหลือผูปวยและผูที่มีปญหาทางดานสายตาทั่วประเทศ เตรียมพรอมนําทีม

จักษุแพทย นักทัศนมาตร (O.D.) พรอมดวยผูเชี่ยวชาญดานสายตา ยกขบวนนําอุปกรณ

ตรวจวัดสายตาและเคร� องมือทางการแพทยเฉพาะ ลงพ้ืนท่ีตรวจสุขภาพดวงตาประกอบแวนใหม 

เพ� อสรางโอกาสการมองเห็นอยางเขาถึง และเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ใหแกเด็กๆ และประชาชนผูดอยโอกาสที่อยูหางไกลทุรกันดารทั่วประเทศ เม� อวันที่ 11 

สิงหาคม 2565 ที่ผานมา
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อดีตทูตอังกฤษประจำ�เมียนม�ถูกจับ

ย่�งกุ้ง • เอเอฟพีรายงานอ้างแหล่งข่าวทางการทูตเปิด

เผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า วิกกี โบแมน ที่เคยดำารงตำาแหน่ง

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำาเมียนมา ระหว่างปี 2545-

2549 ถูกจับเมื่อคืนวันพุธที่นครย่างกุ้ง โฆษกของสถาน

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำาเมียนมา กล่าวว่า พวกเขารู้สึก

เป็นกังวลกับการจับกุมหญิงชาวอังกฤษในเมียนมาโดยไม่ได้

เอ่ยชื่อถึงโบแมน “เรากำาลังติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่นและ

กำาลังให้ความช่วยเหลือด้านกงสุล” แหล่งข่าวทางการทูตเปิด

เผยด้วยว่า เทน ลิน สามีของโบแมนก็ถูกจับด้วยเช่นกัน ขณะ

ที่สื่อท้องถิ่นเผยว่าทั้งคู่ถูกนำาตัวส่งไปที่เรือนจำาอินเส่ง แหล่ง

ข่าวที่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีของโบแมนกล่าวว่า ทั้งคู่ถูก

จับกุมในข้อหาละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง 

ผบ.ตร.ญี่ปุ่นล�ออกเหตุลอบสังห�รอ�เบะ

โตเกียว • ผู้บัญชาการสำานักงานตำารวจแห่งชาติของญี่ปุ่น 

ประกาศลาออกเมื่อวันพฤหัสบดี หลังการสอบสวนยืนยัน

ข้อบกพร่องในแผนการรักษาความปลอดภัยจนเกิดเหตุลอบ

สังหาร เอเอฟพีรายงานว่า อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อา

เบะ ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการปราศรัยหาเสียงเมื่อวันที่ 8 

กรกฎาคมในเมืองนาระทางตะวันตกของญี่ปุ่น อิตารุ นากามู

ระ ผู้บัญชาการสำานักงานตำารวจแห่งชาติของญี่ปุ่นกล่าวกับ

ผู้สื่อข่าวว่า มีข้อบกพร่องในแผนรักษาความปลอดภัยและ

การประเมินความเสี่ยงจากสถานที่เกิดเหตุ และคำาสั่งจากผู้

บัญชาการภาคสนามไม่เพียงพอ รากลึกของปัญหานี้อยู่ที่ข้อ

จำากัดของระบบปัจจุบันซึ่งใช้มาแล้วหลายปี ซึ่งตำารวจท้อง

ที่แบกรับความรับผิดชอบด้านการดูแลความปลอดภัยเพียง

หน่วยงานเดียว เขาจะรับผิดชอบต่อความล้มเหลวและขอลา

ออกจากตำาแหน่ง

สั่งชดใช้ 31 ล้�น$ ละเมิดโคบี ฮ.ตก

ลอสแองเจลิส • คณะลูกขุนลงมติเมื่อวันพุธสั่งให้ลอสแอง

เจลิส เคาน์ตี ชดใช้ค่าเสียหาย 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ 

วาเนสซา ไบรอันท์ ภรรยาม่ายของโคบี ไบรอันท์ และโจทก์

ร่วมคนอื่น จากกรณีภาพถ่ายร่างผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ

เฮลิคอปเตอร์ตก ซึ่งคร่าชีวิตดาราบาสเกตบอลและคนอื่นอีก 

8 คน เอเอฟพีรายงานเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 

เจ้าหน้าที่สำานักนายอำาเภอและนักดับเพลิงที่รีบไปยังที่เกิด

เหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อมกราคม 2563 ถ่ายภาพผู้เสียชีวิต

หลายคน รวมถึงร่างของตำานานนักบาสเกตบอลของทีมลอส

แองเจลิส เลเกอร์ส และจิอันนา ลูกสาววัย 13 ปีของเขา การ

พิจารณาคดีในลอสแองเจลิส อธิบายว่าผู้ที่ไปถึงที่เกิดเหตุชุด

แรกๆ เหล่านี้บางคนแสดงรูปถ่ายต่อสาธารณชนอย่างไร รวม

ถึงกับบาร์เทนเดอร์รายหนึ่ง ขณะที่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ส่งภาพ

ไปให้เพื่อนคนหนึ่ง วาเนสซา ไบรอันท์ กับ คริส เชสเตอร์ ซึ่ง

ภรรยาของเขาคือซาราห์ กับลูกสาวชื่อเพย์ตัน ก็เสียชีวิตใน

อุบัติเหตุดังกล่าว ได้ฟ้องร้องค่าเสียหายที่สะเทือนจิตใจจาก

ภาพที่ถูกส่งต่อๆ กันไป.

ทบ�ทของประธ�น�ธิบดี โจโค วิโดโด แห่งอินโดนีเซีย 

ในฐานะนักการทูตเอเชียคนแรกที่บินว่อนไปพบผู้นำา

สหรัฐฯ, จีน, รัสเซีย, ยูเครนและสหภาพยุโรป โดดเด่น

เป็นพิเศษ

โจโควีกำาลังจะแสดงบทบาทผู้นำาทางการทูตในระดับสากล 

เพราะเขามองออกว่าประเทศยักษ์ๆ ไม่สามารถคุยกันเองได้รู้เรื่อง

ที่สำาคัญคือ องค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติก็ไม่

สามารถเล่นบทเป็นกลไกของการไกล่เกลี่ยได้

กรณีสงครามยูเครนและวิกฤตไต้หวันก็ยืนยันแล้วว่า เอา

เข้าจริงๆ ยูเอ็นก็ไม่มี “น้ำายา” เพราะมหาอำานาจไม่ยอมรับการต่อ

รองเจรจาที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้กำาหนดกติกา

คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติก็ไร้ประสิทธิภาพ 

เพราะในบรรดา 5 ประเทศสมาชิกถาวรนั้นต่างก็ล้วนมีอำานาจ 

“วีโต” ทั้งสิ้น

ชาติใดชาติหนึ่งใน 5 ชาตินี้ยกมือค้านเท่านั้น มติใดๆ ก็มี

อันต้องตกไป

การมองการเมืองเรื่องยุ่งๆ ในสายตาของโจโควีในการ

ให้สัมภาษณ์สำานักข่าว Bloomberg เมื่อสัปดาห์ก่อนจึงน่าสนใจ 

เพราะเขาตอบคำาถามเรื่องที่ผู้คนอยากรู้มุมมองของอินโดฯ ใน

จังหวะนี้มาก

ผมเก็บเอาคำาถาม-คำาตอบบางตอนมาให้ได้อ่านเพื่อ

ทำาความเข้าใจกับวิธีคิดของผู้นำาอินโดฯ เพื่อนเราในอาเซียนที่มี

บทบาทน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นทุกที

ถาม : คุณอยู่ตรงกลางของการต่อสู้ระหว่างสหรัฐฯ-จีน 

เพื่อแย่งชิงอิทธิพลในเอเชีย การตัดสินใจของประธานสภาฯ เพโล

ซีของสหรัฐฯ ที่จะไปเยือนไต้หวันนั้นฉลาดหรือมีความรับผิดชอบ

หรือไม่?

โจโควี : การแย่งชิงกันของประเทศใหญ่นั้นน่าเป็นห่วง

อย่างยิ่ง เราต้องการให้ภูมิภาคนี้มีเสถียรภาพ สันติสุข เพื่อสร้าง

การเติบโตทางเศรษฐกิจ และผมคิดว่าไม่เพียงแต่ในอินโดนีเซีย

เท่านั้นที่คิดอย่างนี้ ประเทศอื่นๆ ในเอเชียก็ต้องการสิ่งเดียวกัน

ด้วย

ถาม : มีความกังวลว่าความขัดแย้งในไต้หวันจะขยายไปสู่

ทะเลจีนใต้ ซึ่งอินโดนีเซียมีการอ้างสิทธิ์ในอาณาเขตเป็นจำานวน

มาก จุดยืนของคุณคืออะไร?

โจโควี : เราต้องการให้ภูมิภาคนี้สงบสุข ไม่ควรมาถึงจุดที่

ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และก็จะส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนของเรา 

ในความคิดของผม สิ่งสำาคัญคือต้องมีพื้นที่สำาหรับการพูด

คุยระหว่างผู้นำา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำาของประเทศใหญ่ๆ

สถานการณ์ทั่วโลกทุกวันนี้อยู่ในภาวะยุ่งยากมาก และไม่

ควรมีปัญหาที่ไม่จำาเป็นเพิ่มเติม เรากำาลังเผชิญกับวิกฤตอาหาร

และวิกฤตด้านพลังงานที่ไม่ได้รับการแก้ไข และโรคระบาดยังคงมีอยู่

ในบางประเทศ

ถาม : หากแนนซี เพโลซี ต้องการยืนหยัดต้านจีนจริงๆ เธอ

ควรมาเจรจาเรื่องการค้าไม่ใช่หรือ?

โจโควี : แนวทางที่ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแนวทางทาง

เศรษฐกิจ 

เราหวังในเรื่องนี้ เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่นี่ยังไม่ฟื้น

ตัว และเราต้องการการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากเราถูกขอให้ทำาอย่าง

อื่นที่ไม่เกี่ยวกับปากท้อง เราก็จะต้องปฏิเสธ เพราะสิ่งที่เราต้องการ

คือการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สิ่งที่เราต้องการคือการลงทุนที่

สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมเรา

นี่เป็นแนวทางที่จำาเป็นต้องได้รับการกระตุ้นขึ้นมาใหม่ 

เนื่องจากเป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆ ในเอเชียเหมือนกัน รวมทั้ง

อินโดนีเซีย 

เป็นการลงทุนอะไรหรือ? ถ้ามาจากประเทศจีนเรายินดี ถ้ามา

จากอเมริกาก็ยินดีครับ เราจะไม่จู้จี้จุกจิกกับเรื่องนี้

ถาม : คุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้พบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

เมื่อเร็วๆ นี้ เขาตอบรับคำาเชิญของคุณให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด 

G-20 ด้วยตนเองหรือไม่

โจโควี : สี จิ้นผิง จะมา

ถาม : แล้ววลาดิมีร์ ปูติน ล่ะ?

โจโควี : ประธานาธิบดีปูตินก็ได้บอกผมว่าเขาจะมา

ถาม : การประชุมสุดยอด G-20 มีประโยชน์อะไรหรือ? 

อินโดนีเซียสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างในฐานะเจ้าภาพ?

โจโควี : ใช่ ดีกว่ามีความขัดแย้งอย่างเปิดเผย ควรมีเวที

สนทนาเช่น G-20 จะดีกว่า 

หากมีพื้นที่สำาหรับการสนทนา เราสามารถพูดคุยและหวังว่าจะ

มีแนวทางแก้ไข นี่คือสิ่งที่เราต้องการ นี่คือเหตุผลที่เรามีพื้นที่สำาหรับ

การพูดจาหารือ

เราไม่ต้องการเพิ่มความขัดแย้งหรือปัญหา แต่เพื่อแก้ไขปัญหา 

ต้องมีการสื่อสารแม้ว่าจะไม่จำาเป็นต้องแก้ปัญหาได้เสมอไปก็ตาม

ถาม : คุณสั่งหยุดการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ

หลายรายการ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? คุณจะหยุดการส่งออก

นิกเกิลหรือไม่?

โจโควี : ผมจะยกเอานิกเกิลเป็น ตัวอย่าง เมื่อเราส่งออก

นิกเกิลเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว มีมูลค่าเพียง 1.1 พันล้านดอลลาร์ แต่

เมื่อเราปรับให้เป็น downstream ในปี 2564 การส่งออกของเรามี

มูลค่า 20.8 พันล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 18 เท่า

นั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะทำากับบอกไซต์ ทองแดง ดีบุก 

น้ำามันปาล์มดิบ และอื่นๆ เราไม่ได้ปิด แต่เรากำาลังเปิดอยู่ สหรัฐฯ 

จีน ยุโรป มาร่วมงานกันไหม? ประตูเราเปิดอยู่

ถาม : อินโดนีเซียกำาลังศึกษาการจัดเก็บภาษีส่งออกสำาหรับ

นิกเกิลเพื่อให้แน่ใจว่าเหมืองในท้องถิ่นจะไม่หมดลงเมื่อถึงเวลาที่

ประเทศจะสร้างโรงงานแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ ยังเป็น

อย่างนี้อยู่หรือเปล่า?

โจโควี : มันเป็นไปได้ที่จะทำาเช่นนั้นในปีนี้

ถาม : คุณมีข้อตกลงการจัดหานิกเกิลมูลค่า 5 พันล้าน

ดอลลาร์ กับเทสลาเป็นเวลา 5 ปี การพูดคุยกับ Elon Musk 

ดำาเนินมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการสร้างสถานที่จัดเก็บแบตเตอรี่ 

เรื่องนี้ล่าสุดเป็นเช่นไร

โจโควี : ถ้าเป็นเทสลา เราต้องการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าใน

อินโดนีเซีย จากฟอร์ดเช่นกัน เราต้องการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า 

จากฮุนได จากผู้ผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่น โตโยต้า และซูซูกิ เรา

ต้องการระบบนิเวศขนาดใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้า เราไม่เพียง

แค่ต้องการใช้แบตเตอรี่เพียงเพราะนั่นเป็นเพียงครึ่งเดียวของ

โครงการเท่านั้น

ถาม : อะไรที่ทำาให้ Tesla ไม่ต้องการที่จะสร้างซัพพลาย

เชนสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า และคุณจะเสนอวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร

โจโควี : ยังอยู่ในระหว่างการพูดจากัน มาดูผลลัพธ์สุดท้าย

กันในภายหลัง ทุกอย่างต้องใช้เวลา ฉันไม่อยากไปอย่างรวดเร็ว

โดยไม่มีผลลัพธ์ มันต้องการการสื่อสารที่เข้มข้นและผลลัพธ์จะ

แสดงออกมา

ถาม : คุณเสียใจกับการตัดสินใจห้ามส่งออกน้ำามันปาล์ม

หรือไม่?

โจโควี : ในขณะนั้น -- สถานการณ์ตลาดในประเทศ -- มี

การพุ่งขึ้นของราคาเกือบ 2 เท่า ดังนั้นเราจึงออกนโยบาย มีนโย

บายหลายอย่าง แต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้เป็นเวลา 4 เดือน เราจึงหยุด

ส่งออกน้ำามันปาล์มดิบ หลังจากที่ราคาในประเทศลดลง เราก็กลับ

มาส่งออกต่อ ฉันคิดว่าไม่เป็นไร ไม่มีปัญหา.

บ

‘มหาเธร์’คาด‘นาจิบ’ได้อภัยโทษ
กัวล�ลัมเปอร์ • มห�เธร์ โมฮัมหมัด อดีตผู้นำ�ม�เลเซีย ค�ดว่� น�

จิบ ร�ซัก อดีตน�ยกรัฐมนตรี ที่ศ�ลสูงสุดพิพ�กษ�ยืนโทษจำ�คุก 

12 ปี ในคดียักยอกเงินจ�กกองทุนวันเอ็มดีบีเมื่อวันอังค�ร จะได้

รับพระร�ชท�นอภัยโทษ ด้�นน�จิบออกจ�กเรือนจำ�เพื่อรับฟังก�ร

พิจ�รณ�คดีอีกคดีที่ โดนฟ้อง

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 

ว่า มหาเธร์ โมฮัมหมัด วัย 97 

ปี อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ที่ดำารงตำาแหน่งยาวนาน และ

พรรคพันธมิตรฝ่ายค้านภายใต้

การนำาของเขา ชนะการเลือกตั้ง

เมื่อปี 2561 ส่งผลให้นาจิบ รา

ซัก สิ้นอำานาจ 

มหาเธร์กล่ าวในแถลง 

การณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า เนื่อง 

จากความล่าช้าในการพิจารณา

คดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความอื้อ

ฉาวของการคอร์รัปชันหลายพัน

ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุน

วันเอ็มดีบี จะส่งผลให้ความยุติ 

ธรรมถูกปฏิเสธ 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา 

ศาลสูงสุดของมาเลเซียปฏิเสธ

การยื่นอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายของ

นาจิบต่อคำาตัดสินของศาลชั้น

ต้นที่พิพากษาโทษเขาในข้อหา

ยักยอกเงิน 10 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ จากหน่วยงานหนึ่งที่เคย

อยู่ในกองทุนวันเอ็มดีบี และ

พิพากษายืนโทษจำาคุก 12 ปี 

และโทษปรับ 210 ล้านริงกิต

มหาเธร์ระบุในแถลงการณ์

ว่า สำาหรับนาจิบมีความเป็นไป

สูงว่าเขาจะได้รับพระราชทาน

อภัยโทษหลังจากรับโทษจำาคุกใน

เรือนจำา แต่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม

เชื่อว่านาจิบมีความใกล้

ชิดกับสมาชิกบางพระองค์ ใน

พระราชวงศ์ของมาเลเซีย และ

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

นาจิบโพสต์ภาพของเขาทางโซ

เชียลมีเดีย ขณะที่เขาร่วมเฉลิม

ฉลองวันอีดิลฟิตรีงานเดียวกับ

สมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซีย 

แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่ง

ชี้ว่าสำานักพระราชวังมาเลเซียจะ

ตอบสนองต่อการยื่นขอพระราช 

ทานอภัยโทษของนาจิบที่ดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 

9 ปี จนถึงปี 2561 รวมถึงยัง

ไม่มีท่าทีใดๆ จากนายกรัฐมนตรี

อิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ ว่าเขา

จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ

ให้กับอดีตหัวหน้าพรรคอัมโน ซึ่ง

เป็นพรรครัฐบาลในขณะนี้ 

นาจิบถูกนำาตัวจากเรือน

จำากาจังทางตะวันออกเฉียงใต้

ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาขึ้น

ศาลสูงในวันพฤหัสบดี ในคดี

ที่ ใหญ่กว่าที่เขาโดนศาลสูงสุด

พิพากษายืนโทษจำาคุกและโทษ

ปรับเมื่อวันอังคาร

หลังจบการไต่สวนคดี นา

จิบที่สวมสูทดำาและผูกเนคไท

โบกมือให้กับผู้สื่อข่าวขณะอยู่

บนรถตำารวจ เพื่อเดินทางกลับ

ไปเรือนจำากาจังโดยไม่ ได้ ให้

สัมภาษณ์ใดๆ 

ข้อกล่าวหาในคดีที่นาจิบ

มาขึ้นศาลล่าสุด รวมถึงความผิด

ฟอกเงิน 21 กระทง และความ

ผิดใช้อำานาจโดยมิชอบ 4 กระทง 

จากการรับการโอนเงินที่ ผิ ด

กฎหมายอย่างน้อย 2,300 ล้าน 

ริงกิต ระหว่างปี 2554-2557

นอกจากนี้นาจิบยังโดน

ดำาเนินคดีอื่นอีก 3 คดี ซึ่งมี

ทั้งโทษจำาคุกและโทษปรับเงิน

จำานวนมาก

เจ้าหน้าท่ีสืบสวนมาเลเซีย

และสหรัฐ ระบุว่า มีเงินถึง 

4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูก

ยักยอกจากกองทุนวันเอ็มดีบี                                              

ซึ่งเกี่ยวพันกับสถาบันการเงิน

และเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั่วโลก 

และกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคารของ

นาจิบ.

หนุ่มวัย17ทำ�สถิติบินเดี่ยวรอบโลกสำ�เร็จ

ร�โดเมียร์ • แมค รัทเทอร์ฟอร์ด 

ชาวเบลเยียม-อังกฤษ วัย 17 ปี                                                

นำาเครื่องบินเล็กลงจอดที่สนาม

บินในบัลแกเรียเมื่อวันพุธ สร้าง

สถิตินักบินอายุน้อยที่สุดที่บิน

เด่ียวรอบโลกสำาเร็จและใช้เครื่อง

บินขนาดเล็กที่สุด 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 

ว่า แมค รัทเทอร์ฟอร์ด ชาว

เบลเยียม-อังกฤษ วัย 17 ปี นำา

เครื่องบินเล็กอัลตราไลท์ลงจอด

ที่สนามบินในเมืองราโดเมียร์ 

นอกกรุงโซเฟีย บัลแกเรีย เมื่อ

วันพุธตามเวลาท้องถิ่น หลังจาก

เขานำาเครื่องบินขึ้นจากบัลแกเรีย

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ใช้

เวลาบินรอบโลก 5 เดือน 1 วัน 

สร้างสถิติของกินเนสส์ เวิลด์                                   

เรคคอร์ดเป็นนักบินอายุน้อย

ที่สุดที่บินเดี่ยวรอบโลกสำาเร็จ

และใช้เครื่องบินขนาดเล็กที่สุด 

ทำาลายสถิติเดิมของทราวิส ลุด

โลว์ ชาวอังกฤษ วัย 18 ปี 

เจ้าของสถิติบินเดี่ยวรอบโลกที่

ทำาเอาไว้เมื่อปีที่แล้ว

นักบินวัยรุ่นผู้นี้กล่าวกับผู้

สื่อข่าวหลังนำาเครื่องบินลงจอด

โดยสวมชุดนักบินและหมวกสี

ฟ้าว่า ผมพยายามแสดงให้เห็น

ว่าคนหนุ่มสาวสามารถสร้าง

ความแตกต่าง โดยขอให้พวก

คุณทำาตามความฝัน ตอนนี้ยัง

ไม่คิดว่าจะทำาลายสถิติอะไรอีก 

เพียงแค่อยากกลับไปโรงเรียน

เพื่อเรียนให้ทันเพื่อนๆ และบอก

ว่ารู้สึกเสียดายที่การบินรอบ

โลกของเขาเสร็จสิ้นแล้ว เพราะ

เวลาที่ขับเครื่องบินสัมผัสได้ถึง

เสรีภาพ

รั ท เทอร์ ฟอร์ ดมาจาก

ครอบครัวนักบินที่เป็นนักบินกัน

มา 4 รุ่นแล้ว แซม รัทเทอร์ฟอร์ด 

พ่อของเขาเป็นนักบินทหารที่

เกษียณแล้ว ส่วนซารา พี่สาว

ของเขาทำาสถิติเป็นนักบินหญิง

อายุน้อยที่สุดที่บินเดี่ยวรอบโลก

สำาเร็จเมื่อต้นปีนี้ด้วยวัย 19 ปี

รัทเทอร์ฟอร์ดบินรอบโลก

ด้วยเครื่องบินเล็กอัลตราไลท์ 

หรืออากาศยานเบาพิเศษ ระยะ

ทาง 54,000 กิโลเมตร ใช้เวลา 

221 ชั่วโมง ผ่าน 30 ประเทศ 

ช่วงเวลาที่บินรอบโลก 

เขาต้องผจญความยากลำาบาก

หลายครั้ง เช่น ต้องบินอยู่หลาย

ชั่วโมงขณะอุณหภูมิสูงถึง 48 

องศาเซลเซียส เพื่อรอคอยการ

ได้รับอนุญาตให้นำาเครื่องบินผ่าน

ประเทศ และเขาต้องนำาเครื่อง

บินลงจอดที่เกาะแอตตูทางตะวัน

ตกของรัฐอะแลสกา สหรัฐ ซึ่ง

เป็นเกาะที่ไม่มีผู้อาศัย เนื่องจาก

มีลมแรง.

บินรอบโลก • แมค รัทเทอร์ฟอร์ด ชาวเบลเยียม-อังกฤษ วัย 17 ปี ชูเกียรติบัตรรับรองของกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด นักบินเดี่ยวรอบโลกอายุ

น้อยที่สุดและบินด้วยเครื่องบินขนาดเล็กที่สุด ที่สนามบินในเมืองราโดเมียร์ บัลแกเรีย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

โจโควีกับการแข่งขันของ

มหาอำานาจในภูมิภาค



ยก ‘บิ๊กตู่’

ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส., พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตร

แก้วแท้ ผบ.ทบ., พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ 

ผบ.ทอ. และผู้แทน ผบ.ทร. อยู่ในห้องประชุม

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก

กระทรวงกลาโหม แถลงถึงจุดยืนของ

กระทรวงกระทรวงกลาโหม หาก พล.อ. 

ประยุทธ์ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้น

จากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันข้างหน้าว่า 

กระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนการทำางาน

ของทุกรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้ว

แต่ ในส่วนของตัวบุคคลที่เข้ามาถูกต้องตาม

กฎหมาย เราก็พร้อมที่จะรับฟังนโยบาย และ

ปฏิบัติตาม ซึ่งคนที่จะเข้ามาอยู่ในตำาแหน่ง 

รมว.กลาโหม ก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่มา

ถูกต้องในฐานะฝ่ายบริหาร

“ในที่ประชุมไม่มีการพูดกรณีที่ศาล

รัฐธรรมนูญสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ บรรยากาศก็เป็นปกติ ท่านไม่เครียด

อะไร บอกเพียงว่าทุกคนไม่ต้องกังวล ผมก็

ทำาหน้าที่ของผม และขอให้ทุกคนทำาหน้าที่

ของตัวเองต่อไป” พล.อ.คงชีพกล่าว

ถามว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เข้า

มาที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.คงชีพกล่าว

ว่า เป็นเรื่องปกติของช่วงโควิด-19 ก็ใช้การ

ประชุมวีทีซีอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ ไหนก็สามารถ

ประชุมได้หมด ดังนั้นการประชุมออนไลน์ 

หรือในห้องประชุมยังทำาได้เหมือนเดิม

ซักว่า พล.อ.ประยุทธ์จะเข้ามาปฏิบัติ

ราชการในกระทรวงกลาโหมหรือไม่ พล.อ.คง

ชีพกล่าวว่า ท่านยังดำารงตำาแหน่งนายกฯ 

อยู่ เพราะศาล รธน.ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่

เท่านั้น ต้องรอคำาวินิจฉัยต่อไป ขณะเดียวกัน

ท่านเป็น รมว.กลาโหม ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ดัง

กล่าวอยู่ ยังลงนามในหนังสือต่อเนื่องทุกวัน 

ซึ่งการลงนามในหนังสือจะลงนามที่ไหนก็ได้

ถามว่า ตามระเบียบ พล.อ.ประยุทธ์

ไม่ต้องเข้ามาทำางานที่กระทรวงก็ได้ใช่หรือ

ไม่ โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า ทำาก็ได้ 

ไม่ทำาก็ได้ เพราะที่ไหนก็ทำาได้ และจะเข้าทุก

วันก็ได้ ขึ้นอยู่กับงานสำาคัญ วันนี้ก็มี รมช.

กลาโหมทำางานอยู่ด้วย

“การลงนามในเอกสารกระทรวงกลาโหม 

เซ็นที่ไหนก็ได้ ซึ่งการลงนามในเอกสาร จะจรด

ปากกาที่ไหนก็เป็นคำาสั่งเหมือนกัน ขอให้คนจรด

ปากกาเป็นคนๆ เดียวกันที่มีอำานาจหน้าที่ ขอ

อย่ากังวลในส่วนงานของ กห. เพราะท่านกำาชับ

สั่งการได้ตลอดเวลา” โฆษก กห.กล่าว

ผบ.ทบ.ชมบิ๊กตู่สุภาพบุรุษ 

เมื่อถามว่า ในวันที่ 26 ส.ค. พล.อ. 

ประยุทธ์จะเข้าประชุมที่กระทรวงกลาโหม

หรือไม่ พล.อ.คงชีพกล่าวว่า ยังไม่ทราบ ต้อง

ดูเป็นวันๆ ไป

ด้าน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 

ผบ.ทบ. กล่าวถึงกำาหนดการประชุมคณะ

กรรมการปรับย้ายทหารชั้นนายพลว่า คาด

ว่าจะมีการนัดหมายประชุมใกล้ๆ นี้ เพราะ

ที่ผ่านมาจะประชุมช่วงเดือน ส.ค. แต่ยืนยัน

ไม่ใช่วันนี้ (25 ส.ค.) แน่นอน เพราะวันนี้เป็น

เพียงการประชุมสภากลาโหม

ถามถึงข่าวลือเรื่องเปลี่ยนตัว ผบ.ทบ. 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ตอบว่า อ๋อ ไม่ๆๆ บอกแล้ว

ว่าอย่าไปคาดการณ์ถึงข่าวลือต่างๆ อยาก

ฝากกับนักข่าวให้คิดในสิ่งที่ดี ช่วยทำาให้

สังคมมองและคิดในสิ่งที่ดีๆ เพื่อนำาพา

ประเทศชาติไปในทางที่ดี

“ผมขอยกตัวอย่างเรื่องของท่าน 

พล.อ.ประยุทธ์ ทุกคนควรชื่นชมและยกย่อง

ท่าน ท่านปฏิบัติตามระบบของประชาธิปไตย 

ทั้งนิติศาสตร์ คือการตรวจสอบ มีเรื่องอะไร

ก็ร้องไปที่ตุลาการ และทางตุลาการก็สั่งมา

ที่ฝ่ายบริหารว่าฝ่ายบริหารก็ปฏิบัติตามฝ่าย

ตุลาการ นี่คือระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ 

ต้องยอมรับและชื่นชมว่าท่านคือสุภาพบุรุษ 

ท่านคือผู้นำา ท่านคือแบบอย่างของชายชาติ

ทหาร สุภาพบุรุษ ที่ว่าทางฝ่ายตุลาการ

ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตาม นี่คือสิ่งที่ดีๆ ที่

สังคมของประเทศเราที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ปฏิบัติอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าพอ

ตุลาการพูดมาก็ไปคิดแทน ไปคาดการณ์

กันเอาเอง เหมือนฝ่ายอื่นๆ ซึ่งมันไม่ใช่ นี่

คือสิ่งดีๆ ขึ้น” พล.อ.ณรงค์พันธ์กล่าว

ถามว่า ถึงที่สุดนายกฯ ต้องพ้นหน้าที่

ไปจะอย่างไรต่อ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ไม่ตอบ

คำาถามและเดินขึ้นรถไปทันที

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพ

ชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงเรื่องการเรียกชื่อ

ตำาแหน่ง พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร

ว่า ในหนังสือราชการ สรุปได้ดังนี้ 1.กรณี 

พล.อ.ประยุทธ์ ใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมเท่านั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในตำาแหน่งนายกรัฐ 

มนตรี จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัย 2.กรณี 

พล.อ.ประวิตร ใช้รองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น 

เนื่องจากการรักษาราชการแทน เป็นไปตาม

กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน และคำาสั่ง

ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงไม่ต้องต่อท้ายตำาแหน่ง

ด้วยคำาว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ส่วน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษก 

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ยืนยัน พล.อ. 

ประยุทธ์ยังคงมีตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

แต่เพียงพักการทำางานการทำาหน้าที่นายก

รัฐมนตรีชั่วคราว จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ

จะมีคำาวินิจฉัย และเพื่อความต่อเนื่องในการ

บริหารราชการแผ่นดิน จึงมี พล.อ.ประวิตร

มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการราชการแทนนายก

รัฐมนตรี ดังนั้นคำาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ไม่มีผลกระทบใดๆ การบริหารประเทศ การ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ หรือการดำาเนิน

นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลสามารถดำาเนินต่อ

เนื่องไปตามปกติ

“พล.อ.ประยุทธ์ขอบคุณทุกกำาลังใจที่

ส่งมายังท่าน และจะทำาหน้าที่ในตำาแหน่ง 

รมว.กลาโหม ที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่

ต่อไป ท่านพร้อมทำาหน้าที่เพื่อประชาชน เพื่อ

ประเทศไทยในทุกๆ วัน” น.ส.ทิพานันกล่าว

ถามถึงกรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำาฝ่ายค้าน ออก

มาเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า เป็นการ

กระทำาที่ ไม่เหมาะสม เป็นข้อเรียกร้องที่ ไม่

ยอมรับกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง 

สิ่งที่ นพ.ชลน่านควรทำาคือเรียกร้องให้อดีต 

นายกฯ เช่น นายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร กลับมายอมรับกระบวนยุติธรรม ไม่

หนีคดีทุจริตต่างๆ เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำา

แบบ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ยอมรับในกระบวน

ศาล จึงอยากให้ นพ.ชลน่านทำาความเข้าใจ

เสียใหม่ ว่านายกฯ เถื่อนนั้นหนีไปอยู่ดูไบ 

ส่วนนายกฯ ไทยยอมรับกระบวนการศาล 

คือ พล.อ.ประยุทธ์

พท.เย้ยประวิตรทำาหน้าที่

ส่วนนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) กล่าวว่า คำาสั่งดังกล่าวของศาล

รัฐธรรมนูญถือเป็นกลไกที่เป็นไปตามพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์เป็น 

นายกฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรค พปชร. 

เมื่อต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว กลไกทาง

กฎหมายที่พรรคได้ศึกษาไว้พบว่าไม่มีปัญหา

ใดๆ ทั้งสิ้น ในฐานะที่พรรคเป็นพรรคแกนนำา

รัฐบาล และ พล.อ.ประวิตรก็เป็นรองนายก

รัฐมนตรี คนที่ 1 ซึ่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน ได้ ให้รองนายกฯ 

รักษาราชการแทน นั่นคือ พล.อ.ประวิตร 

“พรรคน้อมรับคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ 

ตอนนี้รอกระบวนการวินิจฉัยของศาล แต่

ไม่ว่าคำาวินิจฉัยจะออกมาประการใด พรรค

ยังสามารถขับเคลื่อนในฐานะพรรคแกนนำา

รัฐบาล บริหารราชการแผ่นดินไปได้ตลอด

จนกว่าจะครบวาระของสภา ซึ่งจะครบช่วง

เดือน มี.ค.2566 ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรห่วงใย

ทุกข์สุขประชาชนเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด ดัง

นั้นไม่ว่าท่านจะทำางานในฐานะใด ทางพรรค

ขอให้ความมั่นใจได้ว่า การบริหารราชการ

แผ่นดิน ความมั่นคงของประเทศ จะเป็นไป

ด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่มีปัญหาเหมือนที่

หลายคนปลุกปั่น การดำาเนินการทุกอย่างอยู่

ภายใต้กฎหมาย และทุกอย่างจะมีทางออก

ไม่ว่าจะเกิดกรณีใดทั้งสิ้น” นายไพบูลย์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้น

การแถลงข่าว นายไพบูลย์ได้นำาหนังสือ “พี่

ป้อม พี่ใหญ่ พี่ชายที่แสนดี” ซึ่งจัดพิมพ์

เป็นครั้งแรก มอบให้แก่ผู้สื่อข่าว ซึ่งเนื้อหา

ภายในหนังสือระบุถึงประวัติส่วนตัวโดยย่อ 

ประสบการณ์ทำางาน ความสามารถของ 

พล.อ.ประวิตร โดยนายไพบูลย์ระบุด้วย

ว่า “ท่านเคยรักษาการนายกฯ หลายครั้ง

แล้ว การทำาหน้าที่ของท่านมีความสามารถ 

ประสบการณ์สูงสุดในประเทศแล้ว” 

วันเดียวกัน นายมงคลกิตติ์ สุขสิน

ธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า

พรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ได้เตรียมที่จะ

เสนอพรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อ ส.ส. 1 ใน 10 

ของจำานวนสภาผู้แทนราษฎร หรือให้ ได้  

49 คน ยื่นคำาร้องถึงประธานสภาผู้แทน

ราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน

ประเด็นคำาสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติ

หน้าที่นายกรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติของ

กฎหมาย ทำาให้รัฐมนตรีทั้งคณะไม่สามารถ

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือการลงนามในคำาสั่ง

ใดได้ จะต้องให้ปลัดกระทรวงทำาหน้าที่แทน

รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง

ด้าน น.ส.ชญาภา สินธุไพร รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ประเทศไทย

เหมือนตกอยู่ในสภาวะหนีเสือปะจระเข้ ไม่

หลุดพ้นจากการครอบงำาของกลุ่มอำานาจ 

3 ป.ได้เลย การมี พล.อ.ประวิตรรักษาการ

นายกฯ ไม่ต่างจากพาประเทศเดินถอย

หลังเข้าคลองอีกครั้ง ภายใต้สถานการณ์

และวิกฤตรอบด้านที่ท้าทาย ความเชื่อ

มั่นและความสามารถของผู้นำาประเทศ

เป็นคุณสมบัติสำาคัญที่จะนำาพาประเทศ

ให้รอดพ้นจากวิกฤตที่รุมเร้าไปได้ โดย

เฉพาะการประชุมเอเปกที่จะมีขึ้นในเดือน 

พ.ย.2565 พล.อ.ประวิตรไม่ได้อยู่ในสภาพหรือ

มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการ

ประชุมได้ แต่เกรงว่าอาจจะกลายเป็นภาระ

ให้กับประชาชนและคนรอบข้างแทนหรือไม่ 

ทั้งสภาพร่างกายภายนอกและความรู้ความ

สามารถในการบริหารงานราชการแผ่นดิน 

เชื่อว่าคนไทยคงไม่ต้องการเห็นผู้นำาของตัว

เองอยู่ในสภาพที่ต้องมีคนประคองหรือพยุง

มารับแขกบ้านแขกเมืองบนเวทีระดับโลกแน่

รองโฆษกพรรค พท.กล่าวว่า หาก

พล.อ.ประยุทธ์มีสำานึกรับผิดชอบมากพอ    

ก็ไม่ควรอยู่รอคำาวินิจฉัยปม 8 ปีจากศาล

รัฐธรรมนูญ หรือรอให้ใครมาบอก แต่ควรใช้

สามัญสำานึกและมีความเกรงกลัวที่จะกระทำา

ผิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย

สูงสุดของประเทศบ้าง ควรตัดสินใจประกาศ

ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีทันที เพื่อ

เปิดทางให้รัฐสภาได้เดินหน้าเลือกนายก

รัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ 

ให้ประเทศได้มีผู้นำาที่มีความรู้ความสามารถ

เข้ามาทำางานตามวิถีทางประชาธิปไตย

“ประเทศชาติเสียเวลามามากพอแล้ว  

เราช้าและล้าหลังไปมากกว่านี้ ไม่ได้แล้ว 

ประเทศไทยต้องไปต่อ แต่ 3 ป.ต้องพอแค่

นี้ การมี พล.อ.ประวิตรรักษาการแทน ยิ่ง

ตอกย้ำาซ้ำาเติมวิกฤตประเทศ ที่ ไม่สามารถ

ก้าวพ้นจากกับดักเผด็จการสืบทอดอำานาจ

ไปได้แม้แต่น้อย” รองโฆษกพรรค พท.กล่าว

อย่างไรก็ตาม น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ออก

มาตอบโต้พรรคเพื่อไทย (พท.) ถึงประเด็น

ดังกล่าวว่า การเข้ามารักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประวิตรนั้น ถือ

เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการตาม

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้คำาสั่ง

นายกรัฐมนตรีที่ 237/2563 ที่มอบหมายรอง

นายกรัฐมนตรีตามลำาดับ ซึ่งหากพิจารณา

ความเห็นจากภาคเอกชนตามสื่อต่างๆ ก็ไม่

ได้สะท้อนถึงความหวั่นไหวหรือวิตกกังวล

ต่อการเข้ามาทำาหน้าที่ของ พล.อ.ประวิตร

แต่อย่างใด ตรงกันข้าม กลับมีความเชื่อ

มั่นว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ และ

การทำางานของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะสามารถดำาเนิน

การได้อย่างต่อเนื่อง” น.ส.ทิพานันกล่าว

รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ต่อว่า ในช่วงที่ประเทศไทยตกอยู่ในสายตา

ของต่างชาติ จับจ้องในฐานะที่เราจะเป็นเจ้า

ภาพการประชุมเอเปกด้วยแล้ว การแสดง

ความเห็นของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะฝ่าย

นิติบัญญัติ ที่ถือเป็น 1 ใน 3 อำานาจอธิปไตย 

จึงต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น 

และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ไม่ควรเป็น

ตัวอย่างของการแสดงออกด้วยคำาพูดหรือ

พฤติกรรมที่ก้าวร้าว หรือการล้อเลียนบุคคล

อื่น เพียงเพื่อสะท้อนถึงนิสัยส่วนลึกที่ไม่ควร

แสดงออกมาอย่างไม่มีวุฒิภาวะแบบนี้.

‘อนุทิน’

สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และ

เวียดนาม เข้าร่วมแบบออนไซต์ และมีจีน 

จีนฮ่องกง เกาหลีใต้ และรัสเซีย เข้าร่วมใน

รูปแบบออนไลน์ รวมถึงมีผู้นำาระดับสูงของ

หน่วยงานระหว่างประเทศ อาทิ  เลขาธิการ

อาเซียน ผู้อำานวยการบริหารสำานักงาน

เลขาธิการเอเปก และมีข้าราชการระดับสูง

และภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก 

นายอนุทินกล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ ได้ทำาหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้บริหาร

ระดับสูงจากนานาชาติมาร่วมประชุมในครั้ง

นี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากที่ไทยจะได้เป็น

เจ้าภาพจัดงานเอเปก ภายใต้หัวข้อ OPEN 

CONNECT และ BALANCE ถึงเวลาแล้ว

ที่ผู้คนจะต้องก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 และ

เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เข้ามา ภายใต้การอยู่

ร่วมกันกับโรคอย่างเข้าใจ ถึงเวลาที่เราจะ

ต้องกลับไปเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันอีกครั้ง 

พร้อมกับการสร้างสมดุลในเรื่องของสุขภาพ

และเศรษฐกิจ ซึ่งมา ณ จุดนี้ การก้าวไป

ข้างหน้าต้องมองให้ครบทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ  

สิ่งแวดล้อม และสังคม เราเคยมีบทเรียนจาก

ช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่เราทุ่มเทให้

กับเรื่องสุขภาพ จนกระทั่งเกิดความเสียหาย

อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจุบัน เราต้อง

กลับมาบาลานซ์ 2 เรื่องนี้ให้ไปด้วยกันได้

การที่ผู้นำาด้านสุขภาพของหลายชาติ

มารวมกันตรงนี้ คือโอกาสที่ดีมาก ในการ

แบ่งปันข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ 

เมื่อครั้งต้องต่อกรกับโควิด-19 และไม่เพียง

แต่เรื่องสุขภาพ แต่เรายังต้องหารือเรื่องของ

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  และสังคมด้วย 

เพื่อให้การพัฒนานั้น ครอบคลุมในทุกมิติ 

เราจะทิ้งเรื่องหนึ่ง เรื่องใดไว้ข้างหลังไม่ได้ 

และเชื่อว่าทุกชาติ ที่มาร่วมแชร์ข้อมูล ต่าง

มีประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า 

“กับประเทศไทย การเกิดขึ้นของ 

ศบค. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการจัดการ 

และบูรณาการทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่าง

คล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนั้น เรา

ยังมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เข้ม

แข็ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาด้านสาธารณสุข 

ไปจนถึงพลังของ อสม. และความสำาเร็จใน

การจัดหา และให้บริการวัคซีนอย่างทั่วถึง 

เหล่านี้คือปัจจัยบวกของไทย ที่เราพร้อม

ถ่ายทอดให้นานาชาติได้รับทราบ ก้าวต่อไป

ของการสาธารณสุขไทย คือต้องนำาทุกภาค

ส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการรับมือกับโรค

ระบาดและโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ซึ่งศูนย์

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และโรคอุบัติ

ใหม่ของอาเซียน (ACPHEED) ที่ตั้งในไทย ก็

จะทำาหน้าที่นี้ด้วย เพื่อให้ประชาคมอาเซียน

มีความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจต่อ

ไป สำาหรับประเทศไทย ระบบสาธารณสุข

ของเราได้รับการยอมรับ และเป็นจุดแข็งใน

เรื่องของการดึงดูดการลงทุนจากในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ”. 
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ยิงหนุ่มวัย44ปีตายคาคอกวัว

พัทลุง • เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 25 ส.ค.65 พ.ต.ท.ดุนยนิตย์ ชูเชื้อ 

รอง ผกก.สืบสวน สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง รับแจ้งพบศพชายวัย 

44 ปี ถูกยิงเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณคอกเลี้ยงวัวหมู่ 3 ต.ชุมพล 

อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง จึงเดินทางรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อม

ตำารวจชุดสืบสวน พ.ต.ต.จำาเริญ อินทร์แก้ว หัวหน้าชุดปราบ

ปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้าง กองพิสูจน์หลักฐานพัทลุง แพทย์

เวร รพ.ศรีนครินทร์ และอาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง ที่เกิดเหตุพบศพ  

นายสมชาย หอยบาง อายุ 44 ปี ถูกคนร้ายไม่ทราบจำานวนใช้อาวุธ

ปืนลูกซองยาวยิงใส่ 1 นัด กระสุนเข้าแผ่นหลังและแขนซ้าย รวม 

9 จุด จากการสอบถามนางอารีรัตน์ หอยบาง อายุ 38 ปี ภรรยา 

ทราบว่าสามีได้มาเลี้ยงวัวอยู่ที่คอกดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อ

วานนี้ และช่วงค่ำาได้ โทรศัพท์ไปหาว่าจะกลับบ้านตอนไหน สามี

ตอบว่าอีกไม่นานก็จะกลับ จนกระทั่งเที่ยงคืนสามียังไม่กลับบ้าน 

พ่อจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาในคอกวัว พบสามีถูกยิงเสียชีวิต

ดังกล่าว เบื้องต้นนางอารีรัตน์ผู้เป็นภรรยายอมรับว่าสามียุ่งเกี่ยว

กับยาเสพติด และเข้า-ออกเรือนจำามาแล้ว 3-4 ครั้ง ในข้อหาเสพ

ยาเสพติด ล่าสุดเมื่อต้นปี 2564 เพิ่งพ้นโทษออกมา อยู่มาไม่นาน

สามีเริ่มเสพยาและชอบอยู่สันโดษ เลยมาอยู่ที่คอกเลี้ยงวัว ไปเช้า

กลับบ้านเย็น แต่สามีไม่เคยบอกว่ามีปัญหาอะไรกับใคร จนกระทั่ง

ถูกยิงเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำารวจคาดสาเหตุในการฆ่ากันครั้งนี้น่าจะ

มาจากความขัดแย้งในธุรกิจที่ผู้ตายถือเป็นขาใหญ่ในตำาบลชุมพล

ฝนถล่มสุรินทร์ถนนจมน้ำาทั้งเมือง

สุรินทร์ • วันที่ 25 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 25- 

26 ส.ค.65 ระบุว่า ร่องมรสุมกำาลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ

และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำาบริเวณ

ประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตก

เฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำาให้

ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์คือหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 

โดยเมื่อช่วงค่ำาของวันที่ 24 ส.ค.65 หลายพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์มี

ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง จนทำาให้ถนนหลายสาย รวมถึง

ซอกซอยต่างๆ ในหลายหมู่บ้านมีน้ำาท่วมสูง โดยเฉพาะถนนซอยงาม

จบ ในเขตพื้นที่ ม.16 ต.สลักได อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ มีน้ำาท่วมขังสูง

ประมาน 50-60 ซม. อีกทั้งบ้านเรือนของประชาชนในซอยดังกล่าว

ถูกน้ำาทะลักเข้าไปถึงในตัวบ้านจนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ชาวบ้าน

ในพื้นที่ยังให้ข้อมูลว่าพื้นที่ซอยงามจบ ของ ม.16 ต.สลักได อ.เมืองฯ 

จ.สุรินทร์นั้น ถูกน้ำาท่วมขังแบบนี้ประจำา ไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือไม่

หนักก็ตาม น้ำาจะต้องรอการระบายลักษณะนี้เป็นเวลานาน ซึ่งบาง

จุดนั้นท่วมสูงเกือบจะถึงหม้อแปลงของเสาไฟฟ้าแรงสูง เสี่ยงเกิด

กระแสไฟฟ้ารั่ว อาจทำาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับอันตราย และอยาก

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาแก้ไขโดยด่วนและจริงจังสักที ซึ่ง

ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้แจ้งไปยังหน่วยงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้

รับการแก้ไข และเป็นปัญหาซ้ำาซากแบบนี้มานานหลายปี.

บุรีรัมย์ • วันที่  25 ส.ค.65 

นางเฉลียว สัตย์รัมย์ อายุ 63 ปี 

ชาวอำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางการไทย

และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องช่วย

เหลือนางพรพรรณ ลูกสาว และ

นายธนวัฒน์ ลูกเขย หลังจากที่

ลูกสาวได้ติดต่อมาจากประเทศ

ฟิลิปปินส์ว่า ถูกนายจ้างกดขี่ข่มเหง

บังคับให้ทำางานหนัก ไม่ค่อยได้

พักผ่อน ล่าสุดถูกนายจ้างจับใส่

กุญแจมือกักขังเอาไว้ ในห้องรวม

กันกับคนไทยที่ ไปทำ างานด้วย

กันรวม 10 คน ให้อดข้าวอดน้ำา 

อ้างว่าทำางานไม่ได้ยอดตามเป้าที่

บริษัทกำาหนด ทั้งบังคับให้เรียกเงิน

ค่าไถ่จากญาติที่ ไทยให้ โอนไปแลก

กับการปล่อยตัวกลับไทยคนละ 1 

แสนบาท ทั้งขู่ว่าหากไม่ยอมจ่าย

ก็จะส่งตัวลูกสาวกับลูกเขยไปขาย

ต่อประเทศอื่น

นางเฉลียวเล่าทั้งน้ำาตาว่า 

เมื่อเดือน พ.ค.65 ที่ผ่านมา ลูกสาว

และลูกเขยได้เดินทางไปทำางานเป็น

พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารที่ จ.ชลบุรี 

เพื่อหาเงินมาส่งลูกเรียน และใช้หนี้

ที่มีอยู่หลาย แสนบาท ต่อมาเดือน 

ก.ค. ลูกสาวโทรมาบอกว่าเพื่อน

ชวนไปทำางานที่ประเทศฟิลิปปินส์ 

ซึ่งมีค่าแรงสูง ตอนนั้นตนก็เตือน

ลูกสาวว่าอย่าไปเลยมันเสี่ยง กลัว

จะถูกเขาหลอก ไม่คิดว่าลูกสาวกับ

ลูกเขยจะไปจริงๆ มารู้อีกทีเดือน 

ก.ค.ว่าลูกอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้ว   

หลังจากไปทำางานเดือนแรก

ก็ส่งเงินมาให้ 2 ครั้ง ครั้งแรก 

3,500 บาท ครั้งที่สอง 7,500 บาท 

แต่ล่าสุดกลับโทร.มาบอกว่าถูก

นายจ้างที่ฟิลิปปินส์กักขัง เพราะ

ทำางานไม่ได้ตามเป้า หากจะให้

ปล่อยตัวต้องจ่ายเงินค่าไถ่คนละ 

1 แสนบาท ตนตกใจมากไม่รู้จะ

หาเงินที่ไหนไปจ่ายให้ ลำาพังจะกิน

อยู่แต่ละวันก็ลำาบาก ตอนนี้เป็น

ห่วงลูกสาวมาก กลัวเขาจะทำาร้าย

หรือส่งขายต่อประเทศอื่นตามที่

เขาขู่เอาไว้ จึงอยากวิงวอนให้ทาง

รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือลูกสาวและลูกเขยด้วย.

แม่ร่ำาไห้วอนรัฐ

ช่วยลูกถูกหลอก

ทำางานฟิลิปปินส์
กรุงเทพฯ • ตำารวจ ปคม. 

นำากำาลังเข้าจับเครือข่ายค้า

ประเวณีเด็กรวบ 8 โมเดลลิ่ง

หลอกลวงเด็กหญิงอายุ 14-17 ปี

ให้มาขายบริการทางเพศย่าน

บางขุนเทียน ทางเว็บไซต์ www.

jerkunmai พร้อมเข้าช่วยผู้เสีย

หายได้ 4 ราย

วันที่ 25 ส.ค.65 พล.ต.ท.จิร

ภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.สันติ 

ชัยนิรามัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต. 

วิวัฒน์ คำาชำานาญ ผบก.ปคม., 

พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.5 

บก.ปคม., พ.ต.ท.ภคพล สุชล รอง 

ผกก.5 บก.ปคม., พ.ต.ท.เกริก 

เสนาะสำาเนียง สว.กก.5 บก.ปคม. 

นำากำาลังจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย 

ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา 

“ค้ามนุษย์ โดยการแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณี

เด็ก, เป็นธุระจัดหาเพื่อสนอง

ความใคร่ของผู้อื่น, บังคับขู่เข็ญ 

ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้

เด็กประพฤติตนไม่สมควร, รับ

ประโยชน์จากการค้าประเวณี

และจัดให้มีการค้าประเวณี” 

ประกอบด้วย 1.น.ส.ธันยพร 

หรือเอฟ นอมเงิน อายุ 36 ปี 

2.น.ส.พรชิตา หรือเบนซ์ พลร่ม 

รวบ8โมเดลลิ่งแก๊งค้ากามด.ญ.

ตรัง • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาก

กรณีที่มีคนร้ายจำานวน 2 ราย 

ขับขี่รถ จยย. โดยคนซ้อนท้าย

ลงจากรถก่อเหตุใช้อาวุธปืน

ยิ งนายกิตติศั กดิ์  โพชสาลี  

หรือเบส อายุ 16 ปี (ไม่เรียน

หนังสือ) เข้าที่ต้นคอ กระสุน

ฝังในบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิด

หน้าโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง 

สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ต.ทับเที่ยง 

อ.เมือง จ.ตรัง (เขตเทศบาล

นครตรัง) เยื้องคนละฝั่งถนน

กับหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง เวลา

ประมาณ 16.30 น. เมื่อวันที่ 24 

ส.ค.65 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้ า ใน เวลา

ประมาณ 21.00 น. วันเดียวกัน 

ผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุได้นำาตัว 

ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี 

(ไม่เรียนหนังสือ) ชาว ต.ทับเที่ยง 

อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นคนลงมือ

ยิง พร้อมด้วยนายบี (นามสมมุติ) 

อายุ 16 ปี (ไม่เรียนหนังสือ) ชาว 

ต.โคกหล่อ อ.เมืองฯ จ.ตรัง ซึ่งเป็น

คนขี่รถ เข้ามอบตัวกับ ร.ต.ท.พันธ

รักษ์ พงศ์พฤกษธาตุ รอง สว.

(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง เจ้าของ

คดี ก่อนจะมีการสอบปากคำา ต่อ

มากำาลังชุดสืบสวนได้คุมตัวไป

ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เก็บ

ลายนิ้วมือและคราบเขม่าดินปืน

บริเวณฝ่ามือและแขน พร้อมทั้ง

ทำาบันทึกการจับกุมและประวัติ

ของเยาวชนทั้ง 2 ราย

จากการสอบปากคำา ด.ช.เอ 

(นามสมมุติ) มือยิง ให้การรับ

สารภาพว่า ตนเองไม่ได้เรียน

หนังสือ จบการศึกษาชั้น ป.5 รู้จัก

กับคนเจ็บ โดยเมื่อช่วง 1 เดือน

ที่ผ่านมา เพื่อนของผู้บาดเจ็บได้

ทะเลาะกับตน ก่อนจะใช้ขาเตะ

ตนพร้อมกับใช้อาวุธมีดพยายาม

แทงตน แต่ตนสามารถจับมือเอา

ไว้ได้ และหนีมาได้ทัน วันต่อมา

คนเจ็บได้พูดข่มขู่ว่า “ระวังไว้จะ

ตายไม่รู้ตัว” ทำาให้ตนเกิดความ

แค้น แต่ก็ไม่ได้ทำาอะไร จนกระทั่ง

วันนี้ บังเอิญตนขี่รถมากับเพื่อน

เพื่อมาดูสาวๆ ที่หน้าโรงเรียน 

ปรากฏว่าได้พบเจอคนเจ็บพอดี 

จึงใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ใช้

กระสุนขนาด .38 ยิงเข้าที่ต้นคอ

คนเจ็บ ส่วนอาวุธปืนได้นำาไป

ทิ้งภายในบ่อบำาบัดน้ำาเสียของ

เทศบาล และปืนกระบอกดังกล่าว

ตนเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาเอง โดย

นำาไปให้ช่างเหล็กกลึงให้ และพก

ติดตัวตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ผู้บาดเจ็บ

ยังอยู่ ในอาการโคม่าและอยู่

ในการดูแลของแพทย์อย่าง

ใกล้ชิด ส่วนผู้ต้องหาทางเจ้า

หน้าที่ตำารวจจะดำาเนินการแจ้ง

ข้อกล่าวหาและดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป.

เด็กวัย14แค้นโจ๋16ปีจ่อยิงต้นคอสาหัส

อายุ 36 ปี 3.น.ส.คมคาย หรือ

แบม วรรณวงค์ อายุ 32 ปี 

4.น.ส.ปิ่นไผ่ หรือปิ่น ร้องหาญ

แห้ว อายุ 21 ปี 5.นายยุทธพงษ์ 

หรือแชมป์ สร้อยสกุลณี อายุ  

21 ปี 6.น.ส.เกวลิน หรือเกรท คัน

ทะพล อายุ 20 ปี 7.น.ส.ณัฐธิดา 

หรือพลอย มูลทองเผือก อายุ  

20 ปี และ 8.น.ส.ทิติยา หรือฟ้า 

ฉิมนาคป้อม อายุ 20 ปี โดยจับ

ได้ในพื้นที่กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, 

ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และ

สุพรรณบุรี

พ.ต.อ.กึกก้องกล่าวว่า สืบ

เนื่องจากตำารวจ กก.5.บก.ปคม.  

ตรวจสอบพบเบาะแสในโซเชียล 

มีเว็บไซต์ www.jerkunmai โพสต์

ขายบริการทางเพศหญิงสาว

หลายร้อยราย จากการสืบ สวน

พบว่ามีกลุ่มผู้เสียหายเป็นเด็ก

หญิงอายุ 14-17 ปี ถูกหลอกลวง

ให้มาขายบริการทางเพศที่คอน

โดฯ ภายในซอยรักสินพงษ์ ถนน

พระราม 2 แขวงแสมดำา เขต

บางขุนเทียน กทม. เจ้าหน้าที่จึง

วางแผนเข้าช่วยเหลือได้ 4 คน 

สอบถามเด็กผู้ เสียหาย 

ให้การว่า ถูกกลุ่มโมเดลลิ่งชัก 

ชวนให้มาขายบริการทางเพศที่

คอนโดฯ ดังกล่าว โดยกลุ่มโมเดล

ลิ่งจะนำาภาพเด็กหญิงไปโพสต์

ขายบริการทางเพศที่เว็บไซต์ดัง

กล่าวในราคา 1,500-5,000 บาท 

เด็กจะถูกหักค่านายหน้า 300- 

500 บาท โดยกลุ่มโมเดลลิ่งจะ

มีหน้าที่คุยและเจรจาตกลงราคา

กับลูกค้า เมื่อตกลงได้แล้วจะบอก

เลขห้องที่เหยื่อพักอาศัยอยู่ภายใน

ห้องของคอนโดฯ ดังกล่าว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำารวจได้

สืบสวนขยายผลรวบรวมพยาน

หลักฐาน ขออนุมัติศาลออกหมาย

จับกลุ่มโมเดลลิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่นำาเด็กมาขายบริการทางเพศ  

8 ราย ในพื้นที่กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, 

ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และ

สุพรรณบุรี พร้อมประสานสุนัข

ตำารวจอัจฉริยะ ฮิดู (ESD K9 

Hidu) จากองค์การโอเปอร์เรชั่น 

อันเดอร์กราวด์ เรลโรด ไทย

แลนด์ (O.U.R.) มาดมกลิ่นตรวจ

หาอุปกรณ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด ซึ่ง

คาดว่าผู้ต้องหาจะซุกซ่อนการ

ตรวจค้นด้วย ส่วนเว็บไซต์ดัง

กล่าวตำารวจอยู่ระหว่างสืบสวน

ขยายผลหาผู้ดูแล หรือแอดมิน 

เพื่อจับกุมตัวมาดำาเนินคดีต่อไป

สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมด

ให้การภาคเสธ นำาตัวส่งพนักงาน

สอบสวน กก.5.บก.ปคม.ดำาเนิน

คดีตามกฎหมายต่อไป.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ชุมนุมต่อในวันที่ 28 ส.ค.นี้ เพราะเชื่อ

ว่าวิกฤตทางการเมืองยังจะมีขึ้น ยืนยัน

ว่าคณะหลอมรวมประชาชนยังมีการ

กดดันต่อไป โดยเฉพาะการทำาหน้าที่ของ 

พล.อ.ประวิตร

นายจตุพรกล่าวว่า วิกฤตการ 

เมืองที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจ

ของกลุ่มอำานาจการเมืองกลุ่มหนึ่ง โดย

เฉพาะ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่เป็นคนกุม 

และร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต่ปี 

2534 และรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่นายมี

ชัยร่าง ทำาให้เกิดวิกฤตทางการเมือง โดย

เฉพาะร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ต้อง

ถกเถียงกันเรื่อง วาระนายกรัฐมนตรี 8 

ปี ตนอยากให้นายมีชัยออกมาเปิดปาก

พูดความจริง ว่าแท้จริงแล้วประเทศ

ชาติตอนนี้เกิดวิกฤตอะไร และเรียกร้อง

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม เลือกระหว่าง

จะเดินเส้นทางทรราช หรือจะเลือก

ความสง่างาม

ท่ีศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการ

ตำารวจสอบสวนกลาง นายสนธิญา สวัสดี                                                                          

เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.หญิงพรสถิตย์ 

บุราณรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) กก.3 

บก.ปอท. นำาหลักฐานการโพสต์ในเพจ

ของพรรคเพื่อไทย รอ้งขอใหต้รวจสอบวา่

เป็นการกระทำาผิด 1.พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

2.การกระทำาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 3.การ 

กระทำาผิดกฎหมายอาญา มาตรา 116 

มาตรา 108 และมาตรา 110 กรณีการ 

กล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ 

เถื่อน ซึ่งการกระทำาดังกล่าวของหลาย

กลุ่ม จึงเป็นเรื่องที่กระทำาผิดต่อกฎหมาย

ดังกล่าวข้างต้น จึงมาร้องเพื่อ บก.ปอท.

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 

เปิดเผยว่า ได้ทำาหนังสือร้องเรียนไป

ยังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ 

กทม. เพื่อให้ดำาเนินการแจ้งความเอาผิด

แกนนำาม็อบต่างๆ กว่า 15 กลุ่มที่มีการ

จัดชุมนุมขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 

23-24 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่จัดการ

ชุมนุมนอก 7 พื้นที่ที่ กทม.กำาหนดให้

ชุมนุมได้ตามประกาศของ กทม.เมื่อ 23 

มิ.ย.65 จึงเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อกำาหนด ที่

ออกตามความใน ม.9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

2548 (ฉบับที่ 47) ของ หน.ศบค. ลงวัน

ที่ 27 ก.ค.65 และประกาศของ ผบ.ทสส. 

ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 1 ส.ค.65 ที่ผ่านมา มี

อัตราโทษจำาคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับที่ กทม.อนุญาต 

ยกเว้นกลุ่มของนายจตุพร พรหมพันธุ์ 

กลุ่มเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116 

และความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง 2535 อีกด้วย ซึ่งเป็น

หน้าที่และอำานาจของผู้ว่าราชการ กทม. 

หากเพิกเฉยก็อาจเข้าข่ายการละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำาเนียบรัฐ                                                               

บาลว่า การจราจรโดยรอบทำาเนียบรัฐ 

บาล เต็มไปด้วยความคล่องตัว เนื่องจาก

ทางกองบัญชาการตำารวจนครบาล 

(บช.น.) ได้เปิดเส้นทางจราจรให้เป็นปกติ 

ตั้งแต่ แยกนางเลิ้ง แยกพาณิชยการ 

แยกสวนมิสกวัน แยกมัฆวานฯ และแยก

เทวกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงวาง

ตู้คอนเทนเนอร์สแตนด์บายไว้ พร้อม

มีการวางลวดหนามบนตู้ และใช้ต้นไม้

บังสายตาไว้ ที่บริเวณถนนพระราม 5 

ตั้งแต่ศาลกรมหลวงชุมพร ถึงสะพาน                                                      

อรทัย ทั้ งนี้  ทำาให้การจราจรถนน

พิษณุโลกถนนราชดำาเนิน และถนน

นครสวรรค์เป็นไปโดยปกติ.

แห่ร่วม ‘คนละครึ่ง’

(24 ส.ค.65 เวลา 14.00 น.) ขณะที่ผู้                                                          

เคยใช้สิทธิโครงการ ระยะที่ 4 (ประชา 

ชนรายเดิม) กดยืนยันสิทธิ เข้าร่วม

โครงการระยะที่ 5 ถึงวันนี้ (25 ส.ค. 

65 เวลา 14.00 น.) จำานวน 17.48 

ล้านราย จากจำานวนทั้งสิ้น 26.27 ล้าน

ราย ส่วนประชาชนรายใหม่ที่ ไม่เคยใช้

สิทธิโครงการระยะที่ 4 (ประชาชนราย

ใหม่) ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ครบจำานวน 2.3 แสนรายแล้วตั้งแต่

วันแรกที่เปิดลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ

สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี

ที่ 1 ก.ย. ถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.นี้

นายอนุชายังกล่าวเชิญชวนผู้ประ 

กอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ระยะที่ 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการได้อย่างต่อเนื่อง หรือจนกว่า

กระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร ซึ่งภาย

ใต้ โครงการระยะที่ 5 รัฐจะสนับสนุน

วงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป 

บริการนวด สปา ทำาผม ทำาเล็บ และ

บริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกิน

แบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์

ยาสูบ บัตรกำานัล บัตรเงินสด และ

บริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำาระค่า

สินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้า

หรือบริการที่กระทรวงการคลังกำาหนด 

ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาท

ต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อ

คน คาดว่าตลอดโครงการจะทำาให้มีเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 42,400 

ล้านบาท จีดีพีขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อย

ละ 0.12 ถือเป็นการส่งต่อเม็ดเงินผ่าน

พี่น้องประชาชนไปยังผู้ประกอบการ

รายย่อยโดยตรง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากเดินหน้าต่อเนื่อง

ด้านนางสาวรัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า รัฐบาลมีความมั่นใจเศรษฐกิจ

ในช่วงครึ่งปีหลังไปได้ดี มี โอกาสที่จะ

ขยายตัวสูงสุดได้ถึง 3.5% เครื่องมือทาง

เศรษฐกิจทำางานเต็มที่ มีการท่องเที่ยว

และการส่งออกเป็นตัวชูโรง ขณะที่การ

จัดเก็บรายได้ 10 เดือน ปีงบประมาณ 

2565 กว่า 2.03 ล้านล้านบาท สูงกว่า

เป้าหมาย 1 แสนล้านบาท หรือ 5.5% 

โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ 1.67 

ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2.06 

แสนล้านบาท หรือ 14.1% กรมสรรพ

สามิตจัดเก็บรายได้ 4.28 แสนล้านบาท 

ต่ำากว่าประมาณการ 6.89 หมื่นล้าน

บาท หรือ 13.9% เนื่องจากการลดอัตรา

ภาษีสรรพสามิตสำาหรับน้ำามันดีเซล เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นการชั่วคราวจากราคาน้ำามันดิบใน                                         

ตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และกรม

ศุลกากรจัดเก็บรายได้ 8.99 หมื่นล้าน

บาท สูงกว่าประมาณการ 6.38 พันล้าน

บาท หรือ 7.6%

สำาหรับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่

จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัว นาย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง 

ระบุว่า การท่องเที่ยวและการส่งออก

เป็นเครื่องยนต์สำาคัญ โดยช่วง 8 เดือน

แรกของปีนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม

ขึ้นอย่างมาก รวมกว่า 4 ล้านคนแล้ว 

คาดสิ้นปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยว 8-10 ล้าน

คน ส่วนการส่งออก ในปี 2564 ขยาย

ตัวได้กว่า 20% ขณะที่ในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2565 ขยายตัวอยู่ที่ 12% ซึ่ง

ถือเป็นทิศทางที่ดี  มากไปกว่านั้น การ

บริโภคภาคเอกชน ช่วงครึ่งปีแรกขยาย

ตัวกว่า 2.5% คาดว่าทั้งปีจะขยายตัวได้

กว่า 3.5% ภาวะเงินเฟ้อคาดว่าจะเริ่ม

ลดลงในช่วงปลายปี ซึ่งรัฐบาลได้ออก

มาตรการมาดูแลผ่านโครงการทั้งคนละ

ครึ่งและการลดค่าครองชีพ ส่วนการ

ลงทุนภาครัฐ ได้มีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในไตรมาส

สุดท้ายของปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะ

ทำาให้เศรษฐกิจโตได้อีก ทั้งนี้ ช่วง 10 

เดือนของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-

ก.ค.65) อยู่ที่ 2.67 ล้านล้านบาท คิดเป็น 

86.14% ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ที่ 3.1 ล้านล้านบาท

“แม้ประชาชนอาจจะมีการตั้ง                                          

คำาถามความเชื่อมโยงสถานการณ์การ                                                    

เมืองกับเศรษฐกิจในช่วงนี้  แต่หาก

วิ เคราะห์ เป็นรายปัจจัย จะเห็นว่า

แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีเป้า

หมายและแผนการทำางานชัดเจนอยู่แล้ว 

อย่างงบประมาณแผ่นดินปี 66 ก็ได้

ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

เรียบร้อย และจะเร่งเข้าสู่การพิจารณา

ของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป เพื่อให้การ

ขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้

เดินหน้าตามเป้าหมาย ทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมีแผนการทำางานที่และดำาเนิน

การอยู่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การคาดการณ์

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคเอกชน

เองก็มองว่ามีโอกาสไปได้ถึง 3.5% เช่น

กัน” รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุ

วันเดียวกัน นายวิเชียร แก้ว

สมบัติ ผู้ช่วยผู้อำานวยการศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย กล่าวถึงสถานการณ์หนี้

ครัวเรือนของไทยในปี 65 ว่า ข้อมูล

ล่าสุด ณ ไตรมาส 1/65 พบว่าสถาบัน

รับฝากเงินและสถาบันการเงินอื่น มียอด

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน (หนี้ครัว

เรือน) รวมทั้งสิ้น 14.64 ล้านล้านบาท 

ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดี

พีแล้ว จะพบว่าไตรมาส 1/65 หนี้ครัว

เรือนอยู่ที่ระดับ 89.2% ต่อจีดีพี ลดลง

เล็กน้อยจากไตรมาส 4/64 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 

90.0% ต่อจีดีพี

อย่างไรก็ดี หนี้ครัวเรือนไทยเคย

ขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 90.9% ต่อจีดีพี ใน

ช่วงไตรมาส 1/64 จากผลกระทบทาง

เศรษฐกิจในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโค

วิด-19 โดยหนี้ครัวเรือนของไทยเริ่ม

เพิ่มสูงขึ้นแตะระดับ 80% ต่อจีดีพี นับ

ตั้งแต่ไตรมาส 1/63 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้น

ของการระบาดโควิด-19 และมีการล็อก

ดาวน์ รวมถึงการปิดกิจการและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจต่างๆ อันส่งผลทำาให้จีดี

พีของประเทศหดตัว และเติบโตอยู่ใน

ระดับต่ำา ทั้งนี้ ศูนย์พยากรณ์ฯ คาด

ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนจะสามารถปรับ

ลดลงจากระดับ 89-90% ในปัจจุบัน 

ลงมาอยู่ที่ระดับ 80% ได้ภายใน 5 ปี 

หากเศรษฐกิจไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า

สามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำากว่า 6.2% ต่อปี

ขณะที่นายธนวรรธน์ พลวิชัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

และประธานศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ

และธุรกิจ คาดว่าหนี้ครัวเรือนไทย ณ 

สิ้นปี 65 จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 89.3% ต่อ

จีดีพี คิดเป็นมูลค่าหนี้ครัวเรือน 14.97 

ล้ านล้ านบาท ซึ่ งถื อว่ าสู งสุ ด เป็น

ประวัติการณ์ในรอบ 16 ปี นับตั้งแต่ที่ 

ม.หอการค้าไทยได้เคยทำาการสำารวจมา

ตั้งแต่ปี 50 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้

ครัวเรือนในระดับ 80-90% ต่อจีดีพี ใน

ทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่น่ากังวล เพราะ

เป็นหนี้ที่อยู่ในระบบคิดเป็นสัดส่วนถึง 

79% ส่วนหนี้นอกระบบอยู่ที่ 21% ซึ่งชี้

ว่าสินเชื่อในระบบยังสามารถทำางานได้

ดี โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่มีทรัพย์สิน

ค้ำาประกัน เช่น บ้าน รถยนต์ ไม่ใช่

การก่อหนี้จากการฟุ่มเฟือย แต่เป็นหนี้

ที่เพิ่มขึ้นจากภาวะค่าครองชีพสูง และ

อีกส่วนหนึ่งคือรายได้เพิ่มไม่ทันกับราย

จ่าย อย่างไรก็ดี มูลค่าหนี้ครัวเรือนที่อยู่

ในระดับสูง อาจจะเป็นข้อจำากัดที่ทำาให้

เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ไม่โดดเด่นนัก

นายธนวรรธน์กล่าวว่า การ

ที่จะให้หนี้ครัวเรือนลงมาอยู่ ในระดับ 

80% ต่อจีดีพีเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด

นั้น จะต้องทำาให้เศรษฐกิจไทยเติบโต

สูง ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำานับจาก

นี้ คือสนับสนุนการลงทุนทั้งภาครัฐและ

เอกชน กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

และต่างจังหวัด เพื่อให้ในชุมชนมีรายได้

เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์หนี้

ครัวเรือนในปี 66 จะดีขึ้น จากเศรษฐกิจ

ที่เริ่มฟื้นตัว ซึ่งจะทำาให้ปัญหาหนี้ครัว

เรือนเริ่มคลี่คลายลงได้บ้าง.

โพลชู ‘อุ๊งอิ๊ง’

ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า                                                       

ขณะนี้ ได้รายชื่อทั้งหมด 106 ชื่อ ประ 

กอบด้วย ส.ส.จำานวน 80 รายชื่อ และ 

ส.ว.จำานวน 26 คน

นพ.ระวีกล่าวด้วยว่า ตามข้อ

บังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 104 ที่

กำาหนดให้มีช่วงชะลอร่างกฎหมายไว้ที่

ประธานรัฐสภา 3 วัน ซึ่งวันนี้พวกตนได้

ยื่นคำาร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาเป็นที่เรียบร้อย คาดว่านายชวน

จะตรวจสอบรายชื่อเสร็จสิ้นภายใน  26 

ส.ค.นี้ เชื่อว่า 29 ส.ค.จะส่งหนังสือถึง

ศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน

นพ.ระวีกล่าวต่อว่า สำาหรับประ 

เด็นในคำาร้องที่ยื่นคือ ร่าง พ.ร.ป.ฉบับดัง

กล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เนื่อง

ด้วยมาตรา 25 และมาตรา 26 ที่ ไป

ยกเลิกร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. ฉบับปี 2561 รวมถึงร่างกฎหมาย

ฉบับนี้ ยั งตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพรรค

ใหญ่ 2 พรรคได้ร่วมกันถ่วงเวลาไม่

แสดงตน ทำาให้การประชุมสภาล่มถึง 

4 ครั้ง และยังขัดต่อประมวลจริยธรรม

ที่ว่า ส.ส.ต้องให้ความสำาคัญต่อการ

ประชุมสภา เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นในการ

ลา เช่น ป่วย ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับ

ผู้ที่ร่วมลงชื่อครั้งนี้มีทั้งสิ้น 106 คน ส่วน

ใหญ่เป็น ส.ส.พรรคภูมิใจไทย, ส.ส.พรรค

ชาติไทยพัฒนา และ ส.ส.พรรคร่วม

รัฐบาลขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีชื่อ ส.ส. 

พรรคพลังประชารัฐ, ส.ส.พรรคประ 

ชาธิปัตย์, ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย, ส.ส. 

พรรคก้าวไกลบางส่วนที่อนาคตจะย้าย

ไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.                                                           

พรรคร่วมฝ่ายค้านขนาดเล็ก อาทิ นาย                                                        

เอกภพ เพียรพิ เศษ ส.ส.เชียงราย 

พรรคก้าวไกล, นายพีรเดช คำาสมุทร 

ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล,  นาย

เกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล, นายขวัญเลิศ พานิชมาท 

ส.ส.ชลบุรี พรรคก้าวไกล 

นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล, นายสาทิตย์ วงศ์

หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์, 

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.แบบบัญชีราย

ชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, นายนิโรธ สุนทร

เลขา ส.ส.นครสรรค์ พรรคพลังประชา

รัฐ และประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล), นาย

วีระกร คำาประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ, นายศรัณย์วุฒิ 

ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และหัวหน้า

พรรคเพื่อชาติ,  นายมงคลกิตติ์ สุขสิน

ธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า

พรรคไทยศรีวิไลย์ รวมถึงมีชื่อวุฒิสภา 

(ส.ว.) จำานวน 26 คน ร่วมสนับสนุน 

อาทิ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์, นาย

ถวิล เปลี่ยนศรี, นายกิตติศักดิ์ รัตน

วราหะ, นายภาณุ อุทัยรัตน์, พล.อ.ธวัช

ชัย สมุทรสาคร, นายออน กาจกระโทก, 

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย,  พล.ร.อ.พะจุณณ์                                                             

ตามประทีป และ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 

เป็นต้น

สำานักสำารวจความคิดเห็น ‘สถาบัน

ทิศทางไทย’ เปิดเผยผลสำารวจของประ 

ชาชน โดย ดร.เวทิน ชาติกุล ผู้อำานวย

การสถาบันทิศทางไทยและประธาน

โครงการ, ดร.กฤษฎา พรประภา ผู้

อำานวยโครงการ และคณะ ได้เปิดเผย

ผลสำารวจของประชาชนเรื่อง ผู้ที่อยาก

สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี และ

พรรคการเมืองที่อยากให้เข้ามาบริหาร

ประเทศหลังการเลือกตั้ง

สำาหรับผลสำารวจดังกล่าว ทำาการ

สำารวจระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 

2565 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปี

ขึ้นไป เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา 

และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำานวน 

5,000 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธี

การลงพื้นที่สัมภาษณ์ 

จากการสำารวจ เมื่อถามถึง ‘ผู้ที่

อยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี’ 

ผลการสำารวจทั้งประเทศพบว่า อันดับ 

1 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้า

ครอบครัวเพื่อไทย ร้อยละ 33.88 ตาม

ด้วยอันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 29.16, 

อันดับ 3 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า

พรรคก้าวไกล ร้อยละ 17.02, อันดับ 

4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.28, อันดับ 

5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.34, อันดับ 

6 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้า

พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.76 และ

อื่นๆ ร้อยละ 5.56

ขณะที่ผลสำารวจต่อคำาถามที่ว่า 

‘พรรคการเมืองที่อยากให้เข้ามาบริหาร

ประเทศ’ ผลการสำารวจทั้งประเทศพบ

ว่า อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 

33.46, อันดับ 2 พรรคพลังประชารัฐ 

ร้อยละ 28.30, อันดับ 3 พรรคก้าว

ไกล ร้อยละ 17.30, อันดับ 4 พรรค

ประชาธิปัตย์ ร้อยละ 8.02, อันดับ 5 

พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.72, อันดับ 

6 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.64 และ

พรรคอื่นๆ 5.56.

จวกอภิสิทธิ์ชน

รมว.กห.สั่งเร่งเคลียร์หาคำาตอบให้สังคม

เข้าใจ ลั่นไม่ปกป้องคนทำาผิด   

ที่รัฐสภา วันที่ 25 สิงหาคม ใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนาย

สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คน

ที่หนึ่ง ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม นาย

เผดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. พรรค

เพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา กรณี

ปัญหาการรับบรรจุข้าราชการตำารวจ

ของ ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ บัวแย้ม หรือเจ๊

นุช ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 อายุ 39 ปี อ้าง

ตัวเป็นภริยา ส.ว. ทำาร้ายร่างกายอดีต

ทหารยศสิบโทที่เป็นทหารรับใช้  

นายเผดิมชัยกล่าวว่า ขอถาม

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) ถึง

การรับบุคคลภายนอกไปรับราชการได้

อย่างไร เพราะรับบุคคลที่อายุเกิน 35 

ปีเข้ารับราชการ อย่าตอบว่าเป็นวุฒิ

ขาดแคลน  ตำารวจหญิงคนดังกล่าวจบ

แค่ ปวส.ด้านบัญชี ได้อภิสิทธิ์อะไรไป

รับราชการตำารวจ เริ่มต้นจากการเปิด

ร้านขายกาแฟ มาเป็นเซลส์ขายรถ จน

มาเจอผู้มีอำานาจ อาจรักใคร่เสน่หา จึง

หาช่องทางให้คนอายุ 39 ปี รับราชการ

ใน สตช. ปี 2560 เอาชื่อไปช่วยงาน 

กอ.รมน.ภาค 4 อยากทราบว่าจบบัญชี 

มีความรู้ความสามารถอะไรจึงได้บรรจุ

ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ให้ได้สิทธิพิเศษด้าน

เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน อายุราชการ แต่ตัว

อยู่ จ.ราชบุรี  

“ใครออกคำาสั่งดึงตัวไปช่วยงาน 

มีการใช้ช่องทางพิเศษ มีเส้นสายฝ่าย

การเมือง โดยเฉพาะ ส.ว.หรือมีตำารวจ

ยศ พล.ต.อ. ทหารยศ พล.อ. มาเกี่ยวข้อง

หรือไม่ เหตุใดไม่ให้ ส.ต.ท.หญิงออกจาก

ราชการไว้ก่อน แสดงว่าเส้นใหญ่จริง 

ถ้าไม่ใหญ่จริงคงไม่กล้าถาม พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่ลงไป

เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนว่า “รู้หรือ

เปล่า ฉันเป็นใคร” ถ้าไม่ใหญ่จริง ไม่กล้า

พูดเช่นนี้” นายเผดิมชัยกล่าว  

ด้าน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล 

รมช.กลาโหม ชี้แจงแทน พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี 

ว่าขอแสดงความเห็นใจอดีตทหารหญิง

ที่ถูกทำาร้าย ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการ

ให้ สตช.สอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

ส.ต.ท.หญิงคนดังกล่าวถูก สตช.บรรจุ

เป็นตำารวจชั้นประทวน ตามระเบียบ 

สตช.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำารวจ 

ไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 4 การบรรจุปี 

2556 และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติ

ลักษณะต้องห้ามการเป็นข้าราชการ

ตำารวจ พ.ศ.2547 หากหน่วยงานใด

จำาเป็นต้องรับสมัครคนอายุเกิน 35 ปี 

ต้องแสดงเหตุผลความจำาเป็นรายๆ ไป 

กรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์สั่งให้ ผบ.ตร. และ 

ผบ.ตร.มีคำาสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ว่าการบรรจุเป็นไปตามระเบียบ ก.ตร.

หรือไม่ 

“ขณะนี้ต้นสังกัดตั้ งกรรมการ

สอบสวนวินัยร้ายแรง ส่วนคดีอาญา

แจ้งความดำาเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ 

และทำาร้ายร่างกาย ฝากขังอยู่ที่เรือน

จำากลาง จ.ราชบุรี สตช.จะไม่ปกป้อง

ช่วยเหลือ จะเอาผิดผู้ทำาผิดทั้งอาญา

และวินัย การให้ตำารวจไปช่วยราชการ

หน่วยอื่น ระเบียบ สตช.กำาหนดต้อง

คำานึงความเหมาะสม เกิดประโยชน์กับ

หน่วย ไปช่วยราชการ ส.ต.ท.หญิงไป

ช่วยสำานักข่าวที่ กอ.รมน.ภาค 4 เพราะ

เป็นนายตำารวจด้านสำานักงานข่าว แต่

เมื่อปรากฏว่าไม่ได้ไปปฏิบัติงานจริงใน

พื้นที่ กอ.รมน. จึงส่งตัวกลับต้นสังกัด

ให้ลงโทษทางวินัย และต้องถูกเรียกคืน

สิทธิต่างๆ ที่ได้ไประหว่างช่วยราชการ” 

พล.อ.ชัยชาญกล่าว 

ขณะเดียวกัน สำานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า นาย

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

มอบหมายคณะกรรมการจริยธรรม

วุฒิสภา สอบข้อเท็จจริงกรณีการกล่าว 

หา ส.ว. กระทำาการฝ่าฝืนมาตรฐานทาง

จริยธรรม กรณีเหตุการณ์ ส.ต.ท.หญิงกร

ศศิร์ บัวแย้ม บังคับใช้แรงงานและทำาร้าย

ร่างกายอดีตทหารหญิงยศสิบตรี และ

เมื่อวันท่ี 22 ส.ค.2565 นายวัชระ เพชร

ทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ย่ืน

หนังสือร้องเรียนต่อประธานวุฒิสภา ให้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ว.มีส่วนรู้

เห็นหรือสนับสนุน ส.ต.ท.หญิงท่ีกล่าวอ้าง

เป็นภริยาน้อยกระทำาทารุณทหารหญิง

หรือไม่ มีการใช้อำานาจหน้าท่ี ส.ว. ฝาก

ภรรยาน้อยเป็นข้าราชการตำารวจจริงหรือ

ไม่  ฝากบุคคลเข้ารับราชการทหารจริง

หรือไม่ 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. 

และคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 

กล่าวว่า การตรวจสอบใช้เวลาไม่เกิน 

60 วัน คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะ

เร่งสอบให้เร็วที่สุดว่ามี ส.ว.เกี่ยวข้อง

กับการใช้อำานาจฝากบุคคลเป็นทหาร 

ตำารวจ ตามที่เป็นข่าวหรือไม่ ไม่ปกป้อง

กัน เพราะเป็นเรื่องมีพฤติกรรมความ

รุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง  ถ้าพบ ส.ว.คน

ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นโยกย้าย

โดยไม่ถูกต้องจริง แม้บทลงโทษในส่วน

ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทำา

อะไรไม่ได้มาก ทำาได้แค่ตักเตือนและ

ประณาม แต่คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

จะส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

(ป.ป.ช.) เอาผิดต่อไป

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 

ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรอง 

ผอ.รมน. กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า หน่วย

งานเขากำาลังตั้งกรรมการตรวจสอบ

อยู่ ก็แค่นั้นเอง เพราะทุกหน่วยงานก็

เหมือนกัน ระบบราชการ เวลาเราพบข้อ

บกพร่อง เราก็ต้องตรวจสอบและแก้ไข 

ไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์

ส่วนที่มีการแฉของกำาลังพลจาก 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผ่านเพจ

ออนไลน์ ว่าเป็นการเบียดบังอัตราของ

กำาลังพล ในการเอาชื่อไปใส่ เหมือนเป็น

กาฝากกองทัพ ผบ.ทบ.กล่าวว่า ก็ต้อง

ตรวจสอบอย่างที่ว่า ว่าอะไรเป็นอะไร 

อะไรที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องก็ต้อง

แก้ไข ส่วนจะมีช่วยราชการที่ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้าเท่าไหร่นั้นจำาไม่ได้ 

เพราะมีเยอะมาก กำาลังพลของ กอ.รมน.

มีหลายหมื่นนาย ทั้งนี้ต้องรอให้หน่วย

งานเขาตรวจสอบ  เพราะเรื่องนี้ต้อง

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีช่วงเวลา

ตามระเบียบอยู่แล้ว 

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ซึ่ง

เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่าน รมว.กห.กล่าว

ว่า เป็นเรื่องท่ีทุกหน่วยท่ีเก่ียวข้องจะต้อง

รีบหาคำาตอบและข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด 

เพื่อให้ความกระจ่างกับสังคม รวมถึงยัง

ได้เน้นย้ำาเรื่องการขอตัวไปช่วยราชการ

ของทุกหน่วยให้ดูแลคัดสรรคนที่ มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมลงไปช่วยราชการ 

และหน่วยที่รับตัวไปช่วยราชการและ

หน่วยที่ส่งตัวไปช่วยราชการต้องกำากับ

ดูแลกำาลังพลในสังกัดด้วย ยืนยันว่าเรา

ไม่มีการปกป้องคนที่กระทำาผิดอยู่แล้ว. 

อุทธรณ์ประหาร ‘บรรยิน’ ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ศาลอาญาพระโขนง 

ถ.สรรพาวุธ ศาลอ่านคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงโทษให้

ประหารชีวิต พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ อดีต รมช.พาณิชย์ 

เป็นจำาเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, 

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การ

ที่ตนได้กระทำาความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือ

เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำาไว้ ซึ่ง

คดีนี้ นางศิริรัตน์ แซ่ตั๊ง ภรรยาของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง หรือ

เสี่ยจืด นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับประเทศ และพนักงาน

อัยการ ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ทั้งนี้ นางวันเพ็ญ ธนธรรม

สิริ พี่สาวของนายชูวงษ์ กล่าวภายหลังฟังคำาพิพากษาว่า ต่อสู้

กันยาวนานมาก วันนี้ครบ 7 ปีที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนมิ.ย.

58 การสืบพยานยากลำาบาก จำาเลยเป็นตำารวจและรู้กฎหมาย 

แต่เราสามารถสืบพยานจนศาลลงโทษประหารชีวิตได้ ตอนนี้

เหลือเพียงกระบวนการในชั้นศาลฎีกา ส่วนคดีแพ่งในส่วนของ

หุ้น ตอนนี้รอคำาพิพากษาของศาลอุทธรณ์อยู่

‘บิ๊กป้อม’ ห่วง ปชช.พื้นที่เสี่ยงน้ำาท่วม 

ทำาเนียบฯ • นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ห่วงความปลอดภัย

ประชาชนต่อสถานการณ์น้ำาหลาก น้ำาท่วมฉับพลัน จากการ

คาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 25-26 ส.ค. ประเทศไทยมี

ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวัน

ออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่ง พล.อ.ประวิตรกำาชับกระทรวง

กลาโหม ระดมกำาลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับส่วนราชการ 

และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บูรณาการการทำางานร่วมกัน

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งได้สั่ง

การให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนประชาชนวางแผนการใช้

น้ำาระยะยาว เก็บน้ำาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งสำาหรับพืชไร่และการ

ทำาเกษตรด้วย

‘วิษณุ’ เป็น ปธ.พิธีบรรจุอัฐิ ‘ป๋าเปรม’

ไทยโพสต์ • นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

มีกำาหนดการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติภารกิจในวัน

ศุกร์ที่ 26 ส.ค. โดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.30 น. จะ

เป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่สวน

ประวัติศาสตร์ อ.เมืองฯ จ.สงขลา ซึ่งรองนายกฯ ในฐานะ

ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จะ

กล่าวคำาสดุดีและทำาพิธีบำาเพ็ญกุศลอัฐิ พล.อ.เปรม ก่อนเชิญ

อัฐิบรรจุใต้ฐานอนุสาวรีย์ฯ และเยี่ยมชมหอประวัติ พล.อ.เปรม 

ติณสูลานนท์ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นประธานในพิธีบวงสรวง

วางศิลาฤกษ์อาคาร เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และ

พิธีเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลา

นนท์ ที่อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา

ป.ป.ช.จับปลัดอำาเภอเรียกรับเงิน

เชียงใหม่ • เมื่อวันที่ 25 ส.ค. เจ้าหน้าที่สำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้

บังคับการ ปปป. บูรณาการร่วมกันจับกุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งมีพฤติการณ์ทุจริตเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนในการขอ

ใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน (ป.3) บนชั้น 2 ที่ว่าการอำาเภอเมือง

เชียงใหม่ พร้อมเงินสดของกลางจำานวน 20,000 บาท โดย

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เปิดเผยว่า ป.ป.ช.ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเรียกรับเงินจาก

อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จึงประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าดำาเนิน

การจับสด ได้เป็นปลัดอำาเภอ ส่วนการดำาเนินคดีทางพนักงาน

สอบสวนต้องส่งสำานวนให้ ป.ป.ช.ภายใน 30 วัน แต่อย่างไร

ก็ตาม ทางสำานักงาน ป.ป.ช.จะเสนอให้ประชุมคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.พิจารณาตามมาตรา 61 ของ พ.ร.บ.ป.ป.ช. กรณีเห็นว่า

ควรมอบสำานวนให้พนักงานสอบสวนดำาเนินคดีต่อไป

สภาค้างพิจารณากฎหมายอื้อ

รัฐสภา • นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำางาน

ทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เนื่อง

ด้วยสมัยประชุมสภาฯ นี้จะครบกำาหนดสมัยประชุม 180 วัน 

ตามที่กฎหมายกำาหนดในวันที่ 18 ก.ย. โดยวาระการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรที่ค้างอยู่ในปัจจุบัน มีกฎหมายของรัฐบาลอยู่ 

6 ฉบับ กฎหมายของ ส.ส.และประชาชนอีก 44 ฉบับ รวมถึง

กฎหมายอื่นๆ ส่วนวาระที่เหลือของการประชุมร่วมรัฐสภามี 3 

เรื่อง คือร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 1 ฉบับ 

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 5 ฉบับ 

ได้แก่ ของพรรคฝ่ายค้าน 3 ฉบับ, ของนายสมชัย ศรีสุทธิยา

กร กับคณะ 1 ฉบับ และของนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคภูมิใจไทยกับคณะ 1 ฉบับ ร่างข้อบังคับการ

ประชุมรัฐสภา 1 ฉบับ ที่เสนอโดยนายอนันต์ ผลอำานวย 

ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐกับคณะ

ไม่หยุด!

กระจายอำานาจไว้หมดแล้ว หาก 

ป.ใด ป.หนึ่ งไม่จับมือเดินไป

ด้วยกัน วันนั้นจะทำาให้อำานาจ

ขาด และประเทศเกิดความเสีย

หาย สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจเป็น

เพียงเล่ห์กลที่หวังจะตบตาฝ่าย

การเมืองและประชาชน ขณะ

เดียวกันให้จับตาอำานาจของ 

พล.อ.ประวิตร  รักษาการนายก

รัฐมนตรี ที่อาจตัดสินใจอย่างใด

อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการยุบสภา 

ที่สุดแล้วอำานาจก็ยังกลับไปอยู่ใน

มือของ 3 ป.และทหาร

ด้านนายจตุพรกล่าวว่า 

วัตถุประสงค์ของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ไม่ได้ปล่อยวาง แต่พร้อมสู้ทุก

กรณี ฝากถึง พล.อ.ประยุทธ์ให้

ดูปรากฏการณ์ที่ตัวเองยึดอำานาจ

จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ดี 

ทุกอย่างนำาพาให้ท่านสู่อำานาจใน

ลักษณะนี้ สุดท้ายนำาพาประเทศ

มาสู่วิกฤตทางการเมือง  ทั้งนี้

คณะหลอมรวมประชาชนจะ


